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รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถอืหุ้นบริษัท การบนิไทย จ ากัด (มหาชน) ประจ าปี 2561 
วันพฤหัสบดทีี่ 26 เมษายน 2561 

ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทพัอากาศ (อาคารทองใหญ่) 
ถนนพหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
………………………………………………….. 

 
ผู้มาประชุม 

1. กระทรวงการคลงั ถือหุ้น 1,113,931,061 หุ้น 
 (โดย นายพิทย  อทุยัสาง ผู้ รับมอบฉนัทะ) 
2. ผู้ ถือหุ้นรายอื่นๆ จ านวน  789  ราย ถือหุ้น    461,395,989 หุ้น 
 รวมผู้ ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ จ านวน  790  ราย ถือหุ้นทัง้สิน้ 1,575,327,050 หุ้น 
 

เร่ิมประชมุเวลา 13.30 น. 
พลอากาศเอก ตรีทศ  สนแจ้ง รองประธานกรรมการ และรักษาการประธานกรรมการ ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม 

(“ประธาน”) โดยมีกรรมการและคณะกรรมการชดุตา่งๆ รวมทัง้ฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชมุ คือ 
 

กรรมการและคณะกรรมการชดุตา่งๆ 
1. พลอากาศเอก ตรีทศ  สนแจ้ง รองประธานกรรมการ รักษาการประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ

ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสง่เสริมกิจการเพื่อสงัคม 
2. พลอากาศเอก จอม  รุ่งสวา่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
  และประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
3. นายดิสทตั  โหตระกิตย์ กรรมการ 
4. นางปรารถนา  มงคลกลุ กรรมการอิสระ 
5. นายปิติพนัธ์  เทพปฏิมากรณ์ กรรมการ 
6. นายพีระพล  ถาวรสภุเจริญ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
7. นายวชัรา  ตนัตริยานนท์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
8. นายพินิจ  พวัพนัธ์ กรรมการ 
 
ฝ่ายบริหารบริษัทฯ 
1. นางอษุณีย์  แสงสงิแก้ว รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่สายกลยทุธ์องค์กร 
  และพฒันาอยา่งยัง่ยืน และรักษาการกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
2. เรืออากาศเอก กนก  ทองเผือก  รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่สายบริหารงานกฎหมาย 
   และบริหารทัว่ไป  
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3. นายณรงค์ชยั  วอ่งธนะวิโมกษ์ รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่สายการเงินและการบญัชี   
  และรักษาการ ผู้อ านวยการใหญ่ฝ่ายการเงินองค์กร และรักษาการ 

ผู้อ านวยการใหญ่ฝ่ายการบญัชี  
4. นางภคัรา  เรืองสริเดโช  รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่หนว่ยธุรกิจบริการการบิน  
  และรักษาการ กรรมการผู้จดัการฝ่ายบริการอปุกรณ์ภาคพืน้ 
5. นาวาอากาศตรี พงษ์ธร  เทพกาญจนา   รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่สายปฏิบตัิการ  
6. นายสรุชยั  เพียรเจริญศกัดิ ์  รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ฝ่ายชา่ง 
7. นางสวุมิล  บวัเลศิ ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่สงักดัส านกังานกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 

และรักษาการรองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่สายทรัพยากรบคุคลและ
บริหารงานเลขานกุารบริษัทฯ และ รักษาการผู้ชว่ยกรรมการผู้อ านวยการ
ใหญ่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบคุคล และปฏิบตัิหน้าที่เลขานกุารบริษัทฯ 

8. นายววิฒัน์  ปิยะวิโรจน์   ผู้ช่วยรองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่สายการพาณิชย์ และรักษาการ 
รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่สายการพาณิชย์  

9. นางวรางคณา  ลอืโรจน์วงศ์     กรรมการผู้จดัการฝ่ายครัวการบิน   
10. เรืออากาศตรี จิระ  กลิน่สคุนธ์   ผู้อ านวยการใหญ่ฝ่ายซอ่มบ ารุงอากาศยาน 
11. นาวาอากาศตรี สรเดช นามเรืองศรี                  ผู้อ านวยการใหญ่ฝ่ายปฏิบตัิการบิน 

 
ผู้แทนส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  

1. นางสาวบรรลนู  ศิริสงิห์สงัชยั ผู้อ านวยการส านกัตรวจสอบการเงินท่ี 4 
2. นางสาวนิตยา  แดงส าราญ นกัวิชาการตรวจเงินแผน่ดินช านาญการ 

 
ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ 

1. นายไกรศกัดิ์  ขดัค า  ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ส านกักฎหมายสหการ จ ากดั 
2. นายสมหมาย  ชยัเดชสริุยะ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ส านกักฎหมายสหการ จ ากดั 

 
อาสาสมคัรจากผู้ ถือหุ้น ท าหน้าที่สกัขีพยานในการนบัคะแนน 

1. นายณฐัฐ์  วชัรเมธากาญจน์ 
2. นางสาวศิริลกัษณ์  ไทยศิรินิยม 
3. นายประสทิธ์ิ  นนัทวโนทยาน 

 
ประธาน  กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 และกลา่วขอบคุณผู้

ถือหุ้นท่ีได้กรุณาสละเวลามาร่วมประชมุในวนันี ้และได้มอบหมายให้ นางสวุิมล บวัเลิศ รักษาการรองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่
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สายทรัพยากรบคุคลและบริหารงานเลขานกุารบริษัทฯ ท าหน้าที่เลขานกุารการประชุม และแจ้งในเร่ืององค์ประชุม ข้อมลูจ านวนหุ้น และผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทฯ 

 
นางสวุิมล บวัเลศิ ฝ่ายบริหารฯ ได้รายงานข้อมลูในการจดัการประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ตามข้อบงัคบั

บริษัทฯ ข้อ 34 ระบไุว้ว่า ในการประชุมผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน 
หรือมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นมาประชมุไมน้่อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนั
ได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดจึงจะเป็นองค์ประชุม โดย ณ วนัที่ 21 มีนาคม 2561 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียน
จ านวน 2,698,900,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมมูลค่า 26,989,009,500 บาท ทุนช าระแล้วจ านวน 2,182,771,917 หุ้ น 
มลูคา่หุ้นละ 10 บาท รวมมลูคา่ 21,827,719,170 บาท ขณะนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉนัทะรวมจ านวน
ทัง้สิน้ 790 คน คิดเป็นจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 1,575,327,050 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.17 ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด ปัจจบุนับริษัทฯ มี
ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด 107,818 คน รวมจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 2,182,771,917 หุ้น ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบับริษัทฯ  

 
ประธาน กล่าวเปิดการประชุม และแนะน ากรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดต่างๆ และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ    

ที่มาร่วมประชมุตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
 
นางอษุณีย์ แสงสงิแก้ว ฝ่ายบริหารฯ กลา่วแนะน าฝ่ายบริหารฯ ที่เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นในวนันี ้ 

 
ประธาน ชีแ้จงก่อนเข้าสู่วาระการประชุมเกี่ยวกับข้อบังคับการด าเนินการประชุมว่า ในการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้      

มีข้อบงัคบัก าหนดไว้ในเร่ืองของการประชุมว่าจะต้องด าเนินการไปตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้  ซึ่งได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่าน 
ลว่งหน้าแล้ว  เพื่อให้การประชุมด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้ผู้ ถือหุ้นอภิปรายหรือน าเสนอประเด็นได้ท่านละ 5 นาที การ
อภิปรายและข้อเสนอของผู้ ถือหุ้ นจะต้องเป็นไปตามระเบียบวาระของการประชุมเท่านัน้ ส่วนข้อเสนอแนะและค าถามอื่นที่ไม่
เก่ียวกบัวาระขอให้น าเสนอในระเบียบวาระที่ 10 ในการตอบค าถามและชีแ้จง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิตอบชีแ้จงเฉพาะท่ีเกี่ยวข้อง
กบัระเบียบวาระการประชุม และจะด าเนินการประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยภาษาไทย ส าหรับการประชุมวาระใดที่จะต้องออกเสยีงลงมติ 
เพื่อการปฏิบตัิที่ถกูต้อง และเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึงวิธีปฏิบตัิในการลงคะแนนเสยีง และการนบัคะแนนเสยีงในวาระตา่งๆ  ขอมอบหมาย
ให้ นางสวุิมล บวัเลศิ รักษาการรองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่สายทรัพยากรบคุคลและบริหารงานเลขานกุารบริษัทฯ ท าหน้าที่เลขานกุาร
การประชมุ เป็นผู้ ชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นทราบตอ่ไป 

 
นางสวุิมล บวัเลิศ ฝ่ายบริหารฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 นี ้เพื่อเป็นการ

สง่เสริมการก ากบัดูแลกิจการที่ดีเก่ียวกบัการดแูลสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอ
เร่ืองเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และให้เสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการบริษัทฯ ในการประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เป็นการล่วงหน้า โดยมีรายละเอียด หลกัเกณฑ์ และวิธีการ
ตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.thaiairways.com ตัง้แตว่นัท่ี 3 ตลุาคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และทาง
หนงัสือพิมพ์ข่าวหุ้น (รายวนั) ฉบบัลงวนัที่ 9-11 ตุลาคม 2560 และหนงัสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบบัลงวนัที่ 12-15 ตุลาคม 
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2560 ทัง้นี ้ไมป่รากฏว่ามีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ  หรือเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า
แต่อย่างใด ดงันัน้ การประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในครัง้นี ้จึงมีวาระการประชุมรวมทัง้สิน้ 10 วาระ ตามหนงัสือ
เชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว โดยก่อนจะพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระ ขอแจ้งให้ผู้ ถือหุ้น
ทราบถึงข้อบงัคบัในการประชมุ รายละเอียดดงันี ้

 
ข้อบงัคบัในการประชมุ 
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 36 ระบไุว้ว่า "ประธานในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคมุการประชุมให้เ ป็นไปตามข้อบงัคบั

ของบริษัทว่าด้วยการประชุม โดยด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชุม เว้นแต่  
ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนล าดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม" และเพื่อให้
การประชุมเป็นไปอย่างราบร่ืน และปราศจากสิ่งรบกวน บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมงดใช้
โทรศพัท์ และเคร่ืองมือสือ่สารทกุชนิดและงดบนัทกึภาพและเสยีงในระหวา่งการประชมุ 

 
การอภิปราย 
ผู้ ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยค าต่อที่ประชุมให้ยืนรอหลงัไมโครโฟนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ เมื่อประธานในที่ประชุม

อนญุาตแล้ว ขอให้แจ้ง 
- ช่ือ / ช่ือสกลุของผู้อภิปราย 
- สถานะเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ    
แล้วจึงอภิปรายในเนือ้หาตามวาระ หากมีผู้ ถือหุ้นประสงค์กลา่วถ้อยค ามากกวา่ 1 ทา่น ขอให้ผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลา่ว

ถ้อยค าท่านที่เหลือยืนรอหลงัไมโครโฟนที่จดัเตรียมไว้เพื่อรอให้ประธานในที่ประชุมอนญุาตภายหลงัจากที่ผู้ ถือหุ้นท่านก่อนหน้า
กลา่วถ้อยค าจบ โดยประธานในที่ประชุมจะให้โอกาสผู้ ถือหุ้นที่ยงัมิได้ซกัถามหรือแสดงความเห็นก่อน การอภิปรายจะต้องอยู่ใน
วาระการประชุม หรือเกี่ยวกบัประเด็นที่ก าลงัปรึกษากนัอยู่ และต้องไมว่นเวียน ซ า้กบัเนือ้หาของผู้อภิปรายท่านอื่น ในการ
อภิปราย ขอให้อภิปรายด้วยความสภุาพ และหลกีเลีย่งการกลา่วถ้อยค าที่อาจมีลกัษณะความผิดทางอาญา หรือละเมิดสิทธิทาง
แพง่ตอ่บคุคลอื่น และเพื่อเป็นการควบคมุเวลาการประชุมให้เหมาะสม ขอให้ใช้เวลาอภิปรายท่านละไม่เกิน 5 นาที ประธานอาจ
จ ากดัจ านวนค าถามของผู้ ถือหุ้นในการอภิปรายในแตล่ะระเบียบวาระได้ตามความจ าเป็น 

 
การออกเสยีงลงคะแนน 
เพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยกระชับ และไม่เป็นการรบกวนเวลาของผู้ ถือหุ้ น บริษัทฯ ขอก าหนดวิธีการออกเสียง

ลงคะแนน ดงันี ้
1. ให้นบัหุ้นหนึง่หุ้นมีเสยีงหนึง่เสยีง และมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด การนบั
คะแนนในกรณีระเบียบวาระทัว่ไป จะบนัทกึคะแนนจากบตัรลงคะแนนท่ีไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ส่วนที่เหลือนบัเป็นคะแนน
เสียงเห็นด้วย ดงันัน้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะท่านใดที่ไมส่ง่บตัรลงคะแนน บริษัทฯ จะถือวา่ทา่นให้ความเห็นชอบหรือเห็นด้วย



5  
 

ในวาระนัน้ๆ ยกเว้นวาระที่ 9 จะบนัทึกคะแนนบตัรลงคะแนนทุกใบ โดยแยกคะแนนเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และ
สว่นท่ีเหลอืนบัเป็นไมส่ง่บตัรลงคะแนน 

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉนัทะ ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉนัทะระบไุว้ใน
หนงัสอืมอบฉนัทะเทา่นัน้  

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ และประธานในที่ประชุมอาจจะ
เชิญให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะนัน้ออกนอกห้องประชมุชัว่คราวก็ได้ 

4. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะกลบัก่อนที่การประชุมจะสิน้สดุ ให้ส่งคืนบตัรลงคะแนน
ทัง้หมดกบัเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือในกลอ่งที่จดัไว้ 

ทัง้นี ้เพื่อไมใ่ห้เป็นการเสยีเวลา เมื่อประธานฯ แจ้งปิดการรับบตัรลงคะแนนแล้ว ประธานฯ จะด าเนินการประชุมในวาระ
ถดัไปได้ทนัทีในระหวา่งรอการนบัคะแนน และเมื่อนบัคะแนนเสร็จจะประกาศผลการนบัคะแนนให้ที่ประชมุทราบ 

 
การนบัคะแนนและการประกาศผลคะแนน 
ส าหรับวาระท่ี 3, 4, 6 และ 9 
จะใช้มติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  
ส าหรับวาระท่ี 5 เร่ืองพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
จะใช้มติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
ส าหรับวาระท่ี 7 เร่ืองพิจารณาอนมุตัิแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบับริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) ข้อ 32 และวาระท่ี 8 เร่ือง 
พิจารณาอนมุตัิวงเงิน ในการออกและเสนอขาย ตราสารหนี ้ประเภทหุ้นกู้  และ/หรือ หุ้นกู้ที่มีลกัษณะคล้ายทนุ 
จะใช้มติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4  ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก

เสยีงลงคะแนน 
ส าหรับ ระเบียบวาระท่ี 9 เร่ือง พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและพ้นจากต าแหนง่ 
บริษัทฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไม่ว่าประสงค์ที่จะ

ลงคะแนนเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ทัง้นี ้ประธานฯ จะเรียกเก็บบตัรลงคะแนนแยกตามรายบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ
ให้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ โดยในวาระท่ี 9 นี ้จะใช้มติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสทิธิออก
เสยีงลงคะแนน 

บตัรลงคะแนนท่ีจะถือวา่เป็นบตัรเสยี และไมน่บัเป็นคะแนนเสยีงในการลงมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น มีดงันี ้ 
- หากบตัรลงคะแนนมีการลงคะแนนไมต่รงตามระเบียบวาระ  
- บตัรลงคะแนนไมม่ีการท าเคร่ืองหมายใดๆ ในช่องลงคะแนน หรือมีการลงคะแนนมากกวา่ที่ก าหนด  
- หากบตัรลงคะแนนฉีกขาดหรือช ารุดเสยีหายจนไมส่ามารถวินิจฉยัได้วา่เป็นการลงมติในเร่ืองใด 
- สง่บตัรลงคะแนนหลงัจากประธานแจ้งปิดรับบตัรลงคะแนนแล้ว 
ในการประชุมครัง้นี ้ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ได้สง่ผู้แทนเข้าร่วมประชุม     

มีรายช่ือดงันี ้
1.  นางสาวบรรลนู  ศิริสงิห์สงัชยั  ผู้อ านวยการส านกัตรวจสอบการเงินท่ี 4  
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2.  นางสาวนิตยา  แดงส าราญ นกัวิชาการตรวจเงินแผน่ดินช านาญการ 
ล าดบัตอ่ไป ขอเชิญประธานด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระ 

 
ระเบียบวาระที่ 1    เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานไมม่ีเร่ืองแจ้งให้ที่ประชมุทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2    เร่ืองรับทราบรายงานกิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 
ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ระเบียบวาระที่ 2 เป็นเร่ืองการรับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2560 ของบริษัทฯ ซึ่งจะ

น าเสนอโดยการฉายวีดีทศัน์  
 
นายประเสริฐ เลศิยะโส ผู้ ถือหุ้น กลา่วว่า ตนมีข้อซกัถามและข้อเสนอแนะ ดงันี ้ประการแรก ตนเห็นว่าบริษัทไม่ควรจดั

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีที่น่ี เนื่องจากการคมนาคมไมส่ะดวก และจ านวนผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชมุในวนันีส้ามารถจดัประชุม
ที่ห้องประชุมส านกังานใหญ่การบินไทย หรือหอประชุมกองทพับก ถนนวิภาวดี ประการที่สอง  ในระเบียบวาระการประชุมต้องมี
วาระรับรองรายงานการประชมุครัง้ที่ผา่นมา ทัง้นี ้เพื่อให้การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแต่ละครัง้ของบริษัทฯ มีความต่อเนื่องและให้ที่
ประชุมรับทราบว่าคณะกรรมการแต่ละชุดที่เข้ามาปฏิบัติงานได้ตอบค าถามและแก้ไขปัญหาอะไรบ้าง เช่น กรณีทุจริตเงินที่
ลอนดอน 6,000 ล้านบาท กรณีทจุริตเคร่ืองยนต์โรลส์-รอยซ์ กรณีการขาดทนุต่อเนื่อง กรณีเคร่ืองบินซึ่งไม่ได้ใช้งานที่จอดอยู่ที่ท่า
อากาศยานอูต่ะเภา การที่มีวาระรับทราบรายงานกิจการของบริษัทฯ โดยที่ไม่มีวาระรับรองรายงานการประชุม ตนเห็นว่าเป็นการ
ละเมิดระเบียบข้อบงัคบั และผิดกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั และตลาดหลกัทรัพย์ นอกจากนี ้Road Map สดุท้ายของพล
เอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มุ่งเน้นการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ดังนัน้ 
คณะกรรมการจึงควรให้ความส าคญัต่อประเด็นดงักลา่วด้วย ทัง้นี ้การประชุมครัง้นีถื้อว่าไม่สมบรูณ์ เพราะไม่มีการบนัทึกการ
ประชมุครัง้ที่ผา่นมา การประชมุครัง้นีจ้ึงด าเนินตอ่ไปไมไ่ด้ ประเด็นสดุท้าย ตนขอให้ระลกึและค านึงถึงข้อเท็จจริงอยู่เสมอว่าผู้ ถือหุ้น
เป็นเจ้าของบริษัทฯ กรรมการและคณะท างานตา่งๆ เป็นเพียงลกูจ้างเทา่นัน้  

 
ประธาน ตอบข้อซกัถามของนายประเสริฐ เลิศยะโส ว่าส าหรับประเด็นสถานที่จดัประชุมนัน้ เนื่องจากผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มี

จ านวนมาก การหาสถานท่ีที่สามารถรองรับผู้ ถือหุ้นได้จ านวนมากจึงไมง่่ายนกั นอกจากนี ้จะต้องเป็นสถานท่ีที่เดินทางได้คอ่นข้าง
สะดวก และมีการรักษาความปลอดภยัที่ดี ดงันัน้ สถานที่ที่ใช้จดัประชุมในวนันีจ้ึงถือว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะสมแล้ว ส าหรับประเด็น 
ข้อซกัถามเก่ียวกบัการรับรองรายงานการประชมุครัง้ที่ผา่นมา ประธานขอให้ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เป็นผู้ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุ 

 
นายไกรศกัดิ์ ขดัค า ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ตอบข้อซกัถามของนายประเสริฐ เลิศยะโส ว่าในการจดัการประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้นนัน้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะใช้เวลาของผู้ ถือหุ้นให้เป็นประโยชน์มากที่สดุ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้เวลาอภิปราย
และซักถามในเร่ืองต่างๆ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ด าเนินการตามข้อบงัคบัและกฎหมาย โดยข้อบงัคับของบริษัทฯ ข้อ 39 ซึ่งก าหนด
ระเบียบวาระต่างๆ ส าหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่ได้ก าหนดให้มีวาระรับรองรายงานการประชุมครัง้ที่ผ่านมา
หรือครัง้ก่อนๆ นอกจากนี ้บริษัทฯ ในฐานะท่ีเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ซึ่งต้องปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติบริษัท
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มหาชนจ ากัด และพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พระราชบญัญัติดงักล่าวไม่ได้ก าหนดให้ต้องมีวาระรับรอง
รายงานการประชุมครัง้ที่ผ่านมาแต่อย่างใด อีกทัง้ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา แม้ว่าบริษัทฯ จะไม่ได้ก าหนดให้มี
วาระรับรองรายงานการประชุมครัง้ที่ผ่านมา แต่บริษัทฯ ก็ได้จัดท ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นให้เสร็จเรียบร้อยภายใน
ระยะเวลา 10 กวา่วนั ภายหลงัจากที่การประชมุเสร็จสิน้ และได้น าสง่ต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยให้กบัผู้ ถือหุ้น
ทกุท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี ้ส าหรับผู้ ถือหุ้นบางท่านที่ได้มีการอภิปรายหรือเสนอข้อเสนอแนะต่างๆ ในการ
ประชุมครัง้ก่อน บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้กบัท่านผู้ ถือหุ้นท่านนัน้ๆ เพื่อตรวจสอบความถกูต้อง ที่ผ่านมาบริษัทฯ 
ได้รับการตอบรับและข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้นให้ปรับปรุงรายงานการประชุม ซึ่งบริษัทฯ ก็ได้ด าเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว    
ในการประชมุผู้ ถือหุ้นในวนันีบ้ริษัทฯ ได้จดัและด าเนินการประชมุให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั และค านึงถึงเวลาของ
การประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อให้มีประโยชน์อยา่งเต็มที่ 

 
ประธาน ขอให้แสดงวีดีทศัน์รายงานกิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 2560  
บริษัทฯ ได้น าเสนอวีดีทศัน์ โดยมีเนือ้หาดงันี ้บริษัทฯ มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจสงักดักระทรวงคมนาคม และเป็นบริษัท 

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย มีวิสยัทศัน์ในการเป็นสายการบินที่ลกูค้าเลือกเป็นอนัดบัแรก ให้บริการดีเลิศด้วย
เสน่ห์ความเป็นไทย โดยมีธุรกิจหลักคือการให้บริการขนส่งทางอากาศ ได้แก่ การขนส่งผู้ โดยสาร การขนส่งสินค้าและ
ไปรษณียภณัฑ์ มีฐานปฏิบตัิการท่ีทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ เป็นศนูย์กลางของเครือขา่ยเส้นทางการบิน ทัง้ยงัมีธุรกิจที่เก่ียวข้องคือ 
บริการคลงัสินค้า บริการลกูค้าภาคพืน้ บริการอปุกรณ์ภาคพืน้ ครัวการบินและบริการซ่อมบ ารุงอากาศยาน นอกจากนีก้ารบินไทยยงัมี
บริษัทในเครือทัง้สิน้ 16 บริษัท อยู่ในธุรกิจการบิน 2 บริษัท ได้แก่ สายการบินไทยสมายล์ ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นทัง้หมด 100% ท าการบินที่   
ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ และสายการบินนกแอร์ ซึง่บริษัทฯ ถือหุ้น 21.8% ท าการบินที่ทา่อากาศยานดอนเมือง  

สมาคมขนสง่ทางอากาศระหว่างประเทศหรือ IATA ได้สรุปปริมาณการขนสง่ผู้ โดยสารทางอากาศของโลกในปี 2560 
โดยรวมมีการขยายตวัตามเศรษฐกิจโลกโดยเติบโต 7.6% ซึง่สงูกว่าอตัราการเติบโตเฉลี่ย 10 ปี ส าหรับการขนสง่สินค้า และพสัดุ
ภณัฑ์มีการเติบโต 9% ซึง่เป็นการเติบโตสงูสดุตัง้แต่ปี 2553 ส าหรับในประเทศไทยการที่ภาครัฐด าเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ
และส่งเสริมการท่องเที่ยวประกอบกับการที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO ได้ประกาศปลดธงแดงให้กับ
ประเทศไทยเมื่อวนัท่ี 6 ตลุาคม 2560 สง่ผลให้ความเช่ือมัน่และความน่าเช่ือถือต่อธุรกิจการบินของประเทศไทยเพิ่มขึน้ ภาพรวม
การท่องเที่ยวของประเทศขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จ านวนนกัท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยกว่า 35.4 ล้านคน 
เพิ่มขึน้ 8.9% จากปีก่อน อยา่งไรก็ตามอตุสาหกรรมการบินต้องเผชิญกบัการแขง่ขนัท่ีรุนแรง จากการขยายตวัอย่างรวดเร็วของทัง้
สายการบินท่ีให้บริการเต็มรูปแบบ สายการบินจากตะวนัออกกลาง และสายการบินต้นทนุต ่า โดยเฉพาะการขยายตลาดการบินใน
ตลาดที่มีศกัยภาพ ในปี 2560 การบินไทยได้ด าเนินการตามแผนปฏิรูประยะที่ 3 คือการสร้างการเติบโตอย่างมีก าไรในระยะยาว 
โดยได้ด าเนินการตามกลยทุธ์หลกั 6 กลยทุธ์ ได้แก่  

1. การพฒันาเครือขา่ยการบินท่ีแขง่ขนัได้และท าก าไร และลดความซบัซ้อนของฝงูบิน  
2. การเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัและเสริมสร้างรายได้  
3. การสร้างความเป็นเลศิในการให้บริการ  
4. การมีต้นทนุท่ีแขง่ขนัได้และการด าเนินการท่ีมีประสทิธิภาพ  
5. การสร้างวฒันธรรมองค์กรที่สนบัสนนุความยัง่ยืนและพฒันาบคุลากรให้มีคณุภาพดีเยี่ยม  
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6. การบริหารบริษัทในเครือและกลุม่ธุรกิจ และพฒันากลยทุธ์ธุรกิจใหมเ่พื่อความยัง่ยืน  
โดยมีการด าเนินการท่ีส าคญั ได้แก่ ปรับปรุงระบบบริหารเครือขา่ยเส้นทางบิน เพื่อให้ผู้ โดยสารสามารถเช่ือมต่อเที่ยวบิน

ที่ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิได้ในระยะเวลาที่เหมาะสมและปรับแบบเคร่ืองบินในเส้นทางต่างๆ เปิดเที่ยวบินใหม่และเพิ่มความถ่ี
เส้นทางบินในเส้นทางตา่งๆ เพิ่มประสิทธิภาพฝงูบินและรักษาขีดความสามารถในการแข่งขนัด้วยการรับมอบเคร่ืองบินแบบใหม ่
รวมทัง้ติดตัง้บริการอินเทอร์เน็ต Thai Sky Connect บนเคร่ืองบินจ านวน 22 ล า เสริมสร้างศกัยภาพและปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อให้
การขายผ่านอินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพมากขึน้ ท าให้ในปีที่ผ่านมารายได้จากการขายบตัรโดยสารผ่านอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึน้ถึง 
22% เมื่อเทียบกบัปี 2559 บริษัทฯ ได้พฒันาระบบและบรูณาการข้อมลูการบริการบนเคร่ืองบินและภาคพืน้แล้วเสร็จ เพื่อให้การ
บริการผู้ โดยสารในทกุจุดบริการเป็นไปอย่างไร้รอยต่อและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างทนัท่วงที  ปรับปรุงการให้บริการในชัน้หนึ่ง 
(First Class) ให้เป็นไปตามมาตรฐานใหม่ โดยปรับปรุงอปุกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกให้เป็นแบรนด์ที่มีช่ือเสียงระดบัโลก 
รวมทัง้ปรับเมนอูาหารและเคร่ืองดื่มโดยมุง่เน้นคณุภาพและรูปลกัษณ์ที่ดี ส าหรับการให้บริการในชัน้ธุรกิจ มีการปรับปรุงอปุกรณ์
การบริการอาหารและพัฒนาการให้บริการรูปแบบใหม่เฉพาะรายบุคคล นอกจากนีย้ังได้มีการยกระดบับริการพิเศษส าหรับ
พระภิกษุสงฆ์และผู้โดยสารท่ีนัง่รถเข็นเพื่อให้ได้รับความสะดวกสบายครบวงจร ตัง้แตเ่ร่ิมส ารองบตัรโดยสารจนเดินทางสูจ่ดุหมาย 
ปรับปรุงกระบวนการการท างานให้มีประสิทธิภาพ มีผลผลิตสงูขึน้ มีต้นทุนที่แข่งขันได้และมีมาตรฐานในระดบัสากลโดยได้
ด าเนินการจดัท าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและบริหารต้นทนุของฝ่ายบริการอปุกรณ์ภาคพืน้และฝ่ายบริการลกูค้าภาคพืน้ โดยมี 
IATA เป็นที่ปรึกษาในการด าเนินการสง่ผลให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายลว่งเวลาและค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นลดลง ลดขัน้ตอนการท างาน 
พนกังานมีประสิทธิภาพมากขึน้และสามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้หลากหลาย ปรับปรุงประสิทธิภาพในการจดัหาพสัดแุละบริการ ทัง้
วิธีการและกระบวนการจดัหาเพื่อเพิ่มอ านาจในการตอ่รอง เกิดการแขง่ขนัด้านราคาและโปร่งใสโดยได้เพิ่มโครงการน าร่อง จากปี 
2559 ได้แก่ การจดัหาอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ การจัดหาที่พกัให้กบันกับินและลกูเรือขณะไปปฏิบตัิการบิน และการจัดหาพสัดขุึน้
เคร่ือง บริหารจดัการด้านการเงินการบญัชีให้มีประสิทธิภาพ เช่น บริหารความเสี่ยงราคาน า้มนัอย่างคลอ่งตวัและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ราคาน า้มนัในตลาดโลกและด าเนินการบริหารเงินสดและปรับโครงสร้างเงินกู้ยืมผ่านเคร่ืองมือทางการเงินให้สอดคล้องกับ
รายได้และค่าใช้จ่ายที่มีมากกว่า 50 สกุลเงิน โดยยงัคงมุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนแบบสมดุล 
ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ของบริษัทฯ ลดลง 12% เงินกู้ เฉลี่ยลดลง 9% และต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ลดลง 0.46% บริษัทฯ 
ด าเนินการขายอสงัหาริมทรัพย์ภายในประเทศที่ไม่มีความจ าเป็นในการถือครอง ปรับปรุงการบริการของการบินไทยและไทย
สมายล์ให้บรูณาการกนัอยา่งมีประสทิธิภาพและไร้รอยตอ่ ได้แก่ ด าเนินการขายและท าการตลาดร่วมกนั เปลีย่นระบบการส ารองที่
นัง่ของไทยสมายล์ให้เป็นระบบเดียวกบัการบินไทย และย้ายฐานการบินจากทา่อากาศยานดอนเมืองมาที่ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ  

ในปี 2560 การบินไทยขนสง่ผู้ โดยสารรวมกว่า 20 ล้านคน คิดเป็นอตัราการบรรทกุผู้ โดยสารหรือ Cabin Factor เฉลี่ย 
79.2% สงูกว่าปีก่อนซึ่งเฉลี่ยที่ 73.4% และสงูสดุในรอบ 10 ปี โดยคิดเป็นสว่นแบ่งการตลาดของสายการบินระหว่างประเทศที่
ให้บริการในประเทศไทย 21.5% และส่วนแบ่งการตลาด 18.6% ของสายการบินที่ให้บริการภายในประเทศ นอกจากนีย้งัมีการ
ขนสง่สนิค้ากวา่ 600,000 ตนั และอาหารขึน้เคร่ืองที่ผลติโดยครัวการบินกว่า 29 ล้านชุด หรือประมาณ 80,000 ชุดต่อวนั อย่างไร 
ก็ตาม บริษัทฯ ต้องเผชิญกบัความท้าทายจากการแข่งขนัที่รุนแรง จากการขยายตวัของอุตสาหกรรมการบินทัง้ในประเทศและ     
ทัว่โลก ประกอบกบัเหตกุารณ์ที่ไมป่กติ เช่น ใบพดัเคร่ืองยนต์เกิดรอยร้าว สง่ผลให้สญูเสยีโอกาสในการหารายได้ตามแผนที่วางไว้
และมีคา่ใช้จ่ายเพิ่มขึน้ในการซ่อมบ ารุง ซึ่งปัญหาดงักลา่วได้เกิดกบัสายการบินทัว่โลกเช่นกนั ทัง้นี  ้บริษัทฯ ก าลงัรวบรวมข้อมลู
การสญูเสียรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้เพื่อตรวจสอบกับผู้ ให้บริการในการชดเชยค่าเสียหายให้กับบริษัทฯ ต่อไป นอกจากนี ้
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บริษัทฯ ยงัประสบกับปัญหาราคาน า้มนัเชือ้เพลิงอากาศยานที่ปรับเพิ่มขึน้จากปีก่อน โดยที่ราคาน า้มนัต่อบาร์เรลปรับสงูขึน้ถึง 
24.2% ในขณะท่ีปริมาณการใช้น า้มนัสงูขึน้ 5.9% จากปริมาณการผลติที่สงูขึน้ 6.4% อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถบริหารความ
เสีย่งราคาน า้มนัได้อยา่งมีประสทิธิภาพ และคลอ่งตวัขึน้ท าให้ค่าใช้จ่ายน า้มนัเพิ่มขึน้เพียง 10.8% จากการด าเนินงานที่กลา่วมา
ข้างต้นท าให้ในปี 2560 การบินไทยมีรายได้รวม 191,946,000,000 บาท เพิ่มขึน้ 6.3% จากปี 2559 โดยบริษัทฯ มีก าไรจากการ
ด าเนินงาน 2,856,000,000 บาท ซึง่ต ่ากวา่ปีก่อน 29.8% ทัง้นีเ้มื่อหกัคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้ครัง้เดียวจ านวน 4,170,000,000 บาท ซึ่ง
สว่นใหญ่เกิดจากผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์และเคร่ืองบินจ านวน 3,191,000,000 บาท อีกทัง้มีการขาดทนุจากอตัรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยงัไม่เกิดขึน้จริงแต่เป็นการตีค่าทางบญัชีอีก 1,581,000,000 บาท ส่งผลให้ผลประกอบการของ
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยขาดทนุสทุธิ 2,072,000,000 บาท   

บริษัทฯ ได้ร่วมลงนาม MOU กับกองทพัเรือเพื่อพฒันาโครงการศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยานอู่ตะเภาหรือ TG MRO 
Campus ตามแผนพฒันาโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออกหรือ EEC ปี 2560 - 2564 โดยศนูย์ซ่อมสามารถให้บริการ
ตัง้แตก่ารซอ่มบ ารุงยอ่ยไปถึงการซอ่มบ ารุงใหญ่  

ในปีที่ผา่นมาการบินไทยและไทยสมายล์ได้ผ่านการตรวจสอบเพื่อออกใบรับรองผู้ด าเนินการเดินอากาศโดยผ่านเกณฑ์
มาตรฐานของ ICAO ซึ่งด าเนินการโดยส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย นอกจากนัน้  ยงัได้ร่วมลงนามสญัญาความ
ร่วมมือระหว่างกันบนเที่ยวบินรหสัร่วมกบัสายการบินบางกอกแอร์เวย์เส้นทางบินภายในประเทศ 10 เส้นทาง และเส้นทางบิน
ระหวา่งประเทศ 4 เส้นทาง  

ในปี 2560 การบินไทยได้รับรางวลัสายการบินยอดเยี่ยมในด้านต่างๆ ดงัต่อไปนี ้รางวลัอนัดบั 1 สายการบินยอดเยี่ยม
จากสกายแทร็กซ์ 3 รางวลัได้แก่ สายการบินท่ีให้บริการชัน้ประหยดัยอดเยี่ยมของโลก สายการบินท่ีให้บริการสปาเลานจ์ยอดเยี่ยม
ของโลก และสายการบินท่ีให้บริการอาหารส าหรับชัน้ประหยดัยอดเยี่ยม รางวลัสายการบินยอดเยี่ยมแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
จาก TTG Travel Awards ติดต่อกนัเป็นปีที่ 10 รางวลั Adam Smith Award Asia 2017 ในด้าน Best Risk Management 
Solution จากนิตยสาร Treasury Today Asia และรางวลัยอดเยี่ยมอื่นๆ     

บริษัทฯ มุ่งมัน่ที่จะสร้างองค์กรให้มีธรรมาภิบาลและมีการก ากับดูแลกิจการที่ดีสมกับนโยบายด้านธรรมาภิบาลที่ว่า 
สจุริต โปร่งใส เพื่อการบินไทยยัง่ยืน โดยได้จดัให้มีการบริหารจดัการท่ีมีประสทิธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ และค านึงถึงผู้มีสว่นได้
สว่นเสยีทกุฝ่าย ตลอดจนปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบภายในองค์กรเร่ือยมา ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ประกาศ
เจตจ านงสจุริตในการบริหารบริษัทฯ เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ในปีเดียวกันบริษัทฯ ได้เข้าร่วม
โครงการขบัเคลื่อนยทุธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตของกระทรวงคมนาคม และนางอษุณีย์ แสงสิงห์
แก้ว รักษาการกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ของบริษัทฯ ได้รับมอบโลเ่ชิดชูเกียรติผู้ประพฤติปฏิบตัิตนชอบด้วยความซื่อสตัย์สจุริต
ประจ าปี 2560 จากส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ทัง้ยงัได้รับการคดัเลือกจาก
กระทรวงคมนาคมให้เป็นคนต้นแบบคมนาคมประจ าปี 2560 อีกด้วย นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้รับรางวลัรัฐวิสาหกิจที่มีการพฒันา
สูค่วามเป็นเลิศด้านการขบัเคลื่อนแผนงานยกระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ประเภทชมเชยอนัดบั 1 จาก 
ป.ป.ช. และเพื่อให้สอดคล้องกบัเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ของคณะกรรมการ บริษัทฯ จึงได้แต่งตัง้คณะท างานเพื่อด าเนินการประกาศ
เจตนารมณ์การเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริตหรือ CAC  

ในปี 2561 การบินไทยได้ทบทวนวิสยัทศัน์เป็นสายการบินแหง่ชาติที่มีการบริหารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพและมีก าไร
อย่างยัง่ยืน ให้บริการดีเลิศด้วยเสน่ห์ความเป็นไทย มีเป้าหมายเป็นสายการบินชัน้น าใน 5 อนัดบัแรกของโลกที่ลกูค้าพึงพอใจ 
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สามารถแก้ไขปัญหาการขาดทนุสะสมได้ภายในปี 2565 และขยายธุรกิจเป็นกลุม่ธุรกิจการบินของเอเชียที่เป็นผู้น าในเร่ืองการ
ขนส่งผู้ โดยสาร ศูนย์ซ่อมบ ารุงและศูนย์ขนส่งสินค้าภายในปี 2570 โดยรักษามาตรฐานความปลอดภยัในระดบัสากลได้อย่าง
ต่อเนื่องและจะยงัคงด าเนินการตามแผนปฏิรูประยะที่ 3 คือ การสร้างการเติบโตอย่างมีก าไรในระยะยาวต่อเนื่องจากปีก่อน โดย
การด าเนินงานตามกลยทุธ์ 5 ข้อ ได้แก่  

กลยทุธ์ที่ 1 การเร่งท าก าไรเพิ่มจากการตลาดเชิงรุกและมีต้นทุนท่ีแขง่ขนัได้  
กลยทุธ์ที่ 2 การพฒันาศกัยภาพและแสวงหาโอกาสของกลุม่ธุรกิจ  
กลยทุธ์ที่ 3 การสร้างประสบการณ์การเดินทางที่ดีให้กบัลกูค้า  
กลยทุธ์ที่ 4 การประยกุต์นวตักรรมและเทคโนโลยีดิจิตอล  
กลยทุธ์ที่ 5 การสง่เสริมและพฒันาศกัยภาพบคุลากร  
บริษัทฯ มัน่ใจว่าการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้จะท าให้บริษัทฯ สามารถเติบโตอย่างยัง่ยืน ท าก าไรได้ในระยะ

ยาว และมีความแข็งแกร่งในทกุด้าน บริษัทฯ ขอขอบพระคณุผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุทกุท่านที่ให้ความไว้วางใจ บริษัทฯ จะมุ่งมัน่
พฒันาผลติภณัฑ์และบริการและด าเนินการตามแผนปฏิรูประยะที่ 3 นีใ้ห้ส าเร็จเพื่อปทูางสูอ่นาคตให้การบินไทย  

(จบการน าเสนอวีดีทศัน์)  
 
ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัรายงานกิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 
 
นายอทุิศ เหมวตัถกิจ ผู้ ถือหุ้น ซกัถามและอภิปราย ดงันี ้ประการแรก ตนได้พยายามติดต่อบริษัทฯ ทางโทรศพัท์หลาย

ครัง้ เพื่อแจ้งให้แก้ไขปัญหาเที่ยวบนิลา่ช้าในเส้นทางบินจากประเทศไทยถงึเซี่ยงไฮ้ และกวางเจา แตไ่มส่ามารถติดตอ่ได้ จึงขอฝาก
ให้แก้ไข นอกจากนี ้ตนเห็นว่าในวีดีทศัน์น าเสนอแผนพฒันาต่างๆ เกินความจริง อย่างไรก็ตาม ยงัคงมีผู้ โดยสารจ านวนมากที่ใช้
บริการการบินไทย เพราะราคาถกูเกินไป ประการท่ีสอง ตนมีข้อสงัเกตวา่ข้าวที่น ามาเลีย้งผู้ ถือหุ้นในวนันีไ้ม่ใช่ข้าวหอมแต่เป็นข้าว
หอมเกรดต ่า และปลามีแต่หนงั ตนเห็นว่าบริษัทฯ จดัอาหารที่ไม่มีคณุภาพให้ผู้ ถือหุ้น เพราะไม่เห็นความส าคญัของผู้ ถือหุ้น จึง
ขอให้ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุตอ่ประเด็นดงักลา่ว 

 
นายทองอินทร์ แสงงาม ผู้ ถือหุ้น ซกัถามและอภิปราย ดงันี ้ประเด็นแรก ต าแหน่งกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ควรมาจาก

พนกังานของการบินไทย ส าหรับประเด็นนี ้ตนได้อภิปรายไว้ตัง้แตปี่ที่ผา่นมา จนกระทัง่เวลาผา่นไปประมาณ 1 ปีแล้ว บริษัทฯ ก็ยงั
ไมส่ามารถสรรหากรรมการผู้อ านวยการใหญ่ได้ และยงัคงให้ต าแหน่งอื่นรักษาการอยู่ ตนเห็นว่าบริษัทฯ ด าเนินการลา่ช้าเกินไป 
ประเด็นที่ 2 ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ขาดทนุถึง 2,072 ล้านบาท โดยขาดทนุต่อเนื่องมาโดยตลอดตัง้แต่ปี 2551 ผู้ ถือหุ้นไม่
เคยได้รับเงินปันผลมาตลอด 10 ปี ไมแ่นใ่จวา่ในอีก 20 ปีข้างหน้า บริษัทฯ จะสามารถท าก าไรและจ่ายเงินปันผลได้หรือไม ่และหุ้น
ของบริษัทฯ จะสามารถขายท าก าไรหรือไม ่ตนจึงขอฝากให้คณะกรรมการพิจารณาด าเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป ประเด็นที่ 3 ตน
ได้รับฟังวา่ สายการบินนกแอร์มีผลการด าเนินงานขาดทนุ การบินไทยก็มีผลการด าเนินงานขาดทนุ แต่ตนไม่ได้รับการรายงานว่า
สายการบินไทยสมายล์มีผลการด าเนินงานขาดทนุหรือก าไร จึงขอให้ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุทราบด้วย  
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นายสรุสทิธ์ิ ศรีประภา ผู้ ถือหุ้น กลา่ววา่ ตนได้อา่นรายงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสง่เสริมกิจการเพื่อสงัคม 
ประจ าปี 2560 ข้อที่ 2 การด าเนินงาน การร้องเรียน และการป้องกนัการทจุริตคอรัปชัน่ ระบวุ่า คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสง่เสริม
กิจการเพื่อสงัคมให้ความส าคญักบัปัญหาการร้องเรียนและป้องกนัการทจุริตคอรัปชัน่ และในบรรทดัที่ 4 ของข้อที่ 2 ระบวุ่า ถ้ามี
เหตเุคลอืบแคลงสงสยัสามารถสอบถามได้ ตนจึงมีประเด็นสอบถาม โดยตนได้ท าตามขัน้ตอนของกระบวนการร้องเรียนโดยผ่าน
สหภาพแรงงานแล้ว ดงันี ้ประเด็นแรก กรมศุลกากรจะด าเนินการปรับบริษัทฯ ส าหรับกรณีที่บริษัทฯ สัง่เนือ้สตัว์จากประเทศ
นิวซีแลนด์โดยไมไ่ด้รับอนญุาตจากกรมปศสุตัว์ และสัง่ไวน์หรือเหล้าจากตา่งประเทศโดยไมไ่ด้รับอนญุาตจากกรมสรรพสามิต โดย
ปรับเป็นเงิน 2 เทา่ ของราคาสนิค้าคิดเป็นเงินประมาณ 1,200 ล้านบาท รวมคา่ปรับเป็นเงินเกือบ 3,000 ล้านบาท เป็นความจริง
หรือไม่ ทัง้นี ้เหตกุารณ์ดงักลา่วเกิดขึน้ตัง้แต่ปี 2553 โดยตนได้ติดตามเร่ืองดงักลา่วมานาน แตไ่ด้รับชีแ้จงจากฝ่ายกฎหมายเพียง
วา่ เร่ืองดงักลา่วไมม่ีการทจุริต นอกจากนี ้เมื่อวนัท่ี 26 ตลุาคม อธิบดีกรมศลุกากรได้เชิญรักษาการกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ไป
ที่กรมศลุกากร ตนทราบมาว่ามีผู้ ไปเข้าร่วมหารือทัง้สิน้ 8 ท่าน จึงขอสอบถามว่าผลการหารือมีข้อสรุปหรือทางออกอย่างไร ทัง้นี ้
ตนไมไ่ด้ต้องการให้การบินไทยเสยีคา่ใช้จ่าย แตต่นขอให้ชีแ้จงเหตผุลที่กรมศลุกากรกลา่วหาบริษัทฯ เป็นคดี และขอให้ชีแ้จงความ
คืบหน้าของคดี ประเด็นที่ 2 ในรายงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสง่เสริมกิจการเพื่อสงัคม ข้อที่ 4 การสง่เสริมกิจการเพื่อ
สงัคม บริษัทฯ บริจาคเงินจ านวน 21 ล้านบาท ให้กบัสมาคมสง่เสริมอาชีพคนพิการ ตนขอสอบถามว่าเป็นความจริงหรือไม่ ทัง้นี ้
ตนเห็นว่าการช่วยสงัคมเป็นสิ่งที่ดีและตนเห็นด้วย ที่ผ่านมาการบินไทยได้ช่วยเหลือสงัคมมาตลอด อย่างไรก็ตาม ในสภาวะที่
บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานขาดทนุ ตนเห็นว่า บริษัทฯ ควรให้ความช่วยเหลือเท่าที่พอสมควร ดงัเช่นอดีตกรรมการผู้อ านวยการใหญ่
ของบริษัทฯ ท่านหนึ่ง เมื่อรัฐมนตรีกระทรวงการคมนาคมขอรับบริจาคส าหรับโครงการใหญ่โครงการหนึ่ง ทอท. และบริษัท วิทยุ
การบินแห่งประเทศไทย จ ากดั บริจาคเงินเป็นจ านวนหลกัสิบล้าน แต่ท่านอดีตกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ของบริษัทฯ ในปีนัน้ 
บริจาคเพียง 1 ล้านบาท เท่านัน้ ประเด็นสดุท้าย เร่ืองกองทนุส ารองเลีย้งชีพ  ซึ่งได้มีการร้องเรียนไปยงัประธานกรรมการบริษัทฯ 
แล้ว กรณีที่มีพนกังานการบินไทยลาออกประมาณ 500 คน โดยบริษัทฯ ได้สง่เงินสมทบตามกฎหมาย แตเ่มื่อพนกังานลาออกแล้ว 
ไมไ่ด้รับเงินจ านวนดงักลา่ว ทัง้นี ้ตนเข้าใจว่าเป็นไปตามข้อบงัคบัของกองทนุ อย่างไรก็ตาม ข้อบงัคบัของกองทนุส ารองเลีย้งชีพ
ของการบินไทยไม่เหมือนกับของรัฐวิสาหกิจอื่นซึ่งจะเก็บไว้จนกระทัง่พนกังานเกษียณ จึงจะจ่ายให้พนกังาน ตนทราบเร่ืองนีด้ี
เพราะตนเป็นประธานเร่งรัดหนีส้ินของสหกรณ์ออมทรัพย์การบินไทยมาเป็นเวลา 3 ปี 6 เดือน พนกังานการบินไทยไม่อยาก
ลาออก อนัจะเป็นผลให้เสียสิทธิในเงินสมทบ เพราะที่ผ่านมาเกือบ 10 ปี พนักงานแทบไม่มีโบนสัและเงินเดือนขึน้น้อยมาก 
พนกังานที่ลาออกนัน้ก็เพื่อน าเงินมาช าระหนีข้องสหกรณ์ ตนทราบว่าคณะกรรมการ และผู้บริหารก็เป็นกรรมการของกองทนุ จึง
ขอให้คณะกรรมการ และผู้บริหารรับไปพิจารณาว่านโยบายเงินสมทบของบริษัทฯ ควรจะเก็บไว้ให้พนกังานเมื่อเกษียณ ส าหรับ
พนกังานท่ีลาออกไปแล้วให้พิจารณาด าเนินการตอ่ไป  

 
ประธาน กล่าวว่าจะตอบทุกค าถามที่มีผู้ ซักถาม โดยจะตอบค าถามที่ เก่ียวข้องกับวาระนีก้่อน ส าหรับค าถามที่ไม่

เก่ียวข้องจะตอบชีแ้จงในวาระท่ี 10 ตอ่ไป 
 
พนัต ารวจเอก เสริมเกียรติ บ ารุงพฤกษ์ ผู้ ถือหุ้น ซกัถามและอภิปราย ดงันี ้ประเด็นแรก ในปีที่ผ่านมาตนได้ตัง้ข้อสงัเกต

เก่ียวกบัข้อสงสยัที่ยงัคงคลมุเครือเก่ียวกบัต าแหนง่กรรมการผู้ อ านวยการใหญ่ ตนเห็นวา่ประเด็นดงักลา่วส าคญัตอ่การบินไทยเป็น
อยา่งยิ่ง ทัง้ในด้านขวญัก าลงัใจและความเช่ือมัน่ต่อบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั และเป็นสญัลกัษณ์ของธุรกิจในนามของ
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ประเทศไทย จึงขอให้ประธานชีแ้จงให้ที่ประชุมและสงัคมทราบ ประเด็นที่สอง ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ตนเห็นว่าผู้ ถือหุ้น
หลายทา่นอาจจะมีข้อมลูมากกวา่คณะกรรมการ เพราะกรรมการมีการหมนุเวียนเข้ามาตามวาระการด ารงต าแหน่ง ตนถือหุ้นการ
บินไทยมาตัง้แต่ขาย IPO ในราคา 60 บาท ทัง้นี ้ตนมองธุรกิจของการบินไทยในลกัษณะของ MBO กลา่วคือ บริษัทฯ จะต้องมี
วัตถุประสงค์ชัดเจนว่ามุ่งหวังแต่ผลก าไรอย่างเดียวหรือไม่ ส าหรับคนที่เรียนเศรษฐศาสตร์ย่อมเข้าใจว่ากิจการที่ให้บริการ
สาธารณะยอ่มไมมุ่ง่หวงัก าไร เช่น รัชกาลที่ 5 ทรงสร้างสาธารณะประโยชน์ ไมว่า่จะเป็นรถไฟ ไฟฟา้ และประปา ให้ประชาชนได้มี
คณุภาพชีวิตที่ดี และยงัทรงค านงึถึงรายได้ที่จะใช้ประคองกิจการสาธารณะดงักลา่ว จึงได้พระราชทานที่ดินไว้ให้หาผลประโยชน์
ตอบแทน ในสมยัรัชกาลที่ 5 ประเทศไทยอยู่ในระดบัสากล และเป็นที่รู้จักของต่างประเทศ เมื่อเวลาผ่านไปประเทศไทยเร่ิมมี
ความสามารถเรียนรู้การบินพาณิชย์ และได้ร่วมศกึษากบั SAS เพื่อเปิดสายการบินระหวา่งประเทศ จนกระทัง่มีการน าหุ้นของการ
บินไทยเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปและซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ มีประชาชนให้ความสนใจจ านวนมาก ตนได้ติดตามการ
ด าเนินงานของการบินไทยในรอบ 10 ปีย้อนหลงัพบว่าบริษัทฯ มีก าไร 4 ปี และอีก 5 ปี มีผลการด าเนินงานขาดทนุจนถึงรอบปีที่
แล้วทราบว่าขาดทุนถึง 2,000 กว่าล้านบาท บริษัทฯ ขาดทุนต่อเนื่องและเข้าแผนฟืน้ฟูตามระยะ มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร เพราะไม่
สามารถด ารงต าแหน่งต่อไปได้ ตนเห็นว่าบริษัทฯ ไม่เปิดรับฟังเหตุผล และไม่ปรับปรุง ในที่สดุบริษัทฯ ก็จะล้มละลาย เพราะขณะนี ้
Debt to Equity เกิน 7 แล้ว พนกังานจ านวน 25,000 คน จะตกงาน ตนไมต้่องการให้เกิดเหตกุารณ์ดงักลา่ว ทัง้นี ้ตนทราบขา่วที่ไม่
เป็นทางการวา่มีการคาดการณ์ผลการด าเนินการปี 2561 บริษัทฯ จะมีก าไร 4,000 – 5,000 ล้านบาท ตนคาดหวงัว่าบริษัทฯ จะมี
การลงทนุในอนาคตหรือได้เร่ิมลงทนุแล้ว เช่น ในวีดีทศัน์รายงานกิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 มีการกลา่วถึงโครงการศนูย์
ซ่อมบ ารุงอากาศยานอู่ตะเภาว่าบริษัทฯ ได้ลงทนุและวางแผนที่ศนูย์กลาง (Hub) ของเอเชีย ตนมีข้อสอบถามว่าบริษัทฯ ใช้เงิน
ลงทุนไปแล้วเท่าไร และจะต้องใช้อีกเท่าไร ตนเห็นว่าคณะกรรมการควรจะรับฟังและเช่ือข้อเสนอของผู้ ถือหุ้น เพราะจะเป็น
ประโยชน์ตอ่บริษัทฯ อยา่งยิ่ง และบริษัทฯ ไมจ่ าเป็นต้องจ้างที่ปรึกษาจากต่างประเทศ เพราะผู้ ถือหุ้นมีความรู้หลากหลายต่างกนั 
ดงันัน้ บริษัทฯ จึงควรตดัรายจ่ายที่ไม่จ าเป็นหรือธุรกิจที่ไม่ก่อเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สิ่งใดที่ ก่อให้เกิดประโยชน์เป็นเร่ืองที่
บริษัทฯ จะต้องมาพิจารณาอยา่งละเอียดรอบคอบ ทัง้นี ้เป็นเร่ืองที่นา่ภาคภมูิใจที่การบินไทยมุง่สูค่วามเป็นเลศิทัง้ในธุรกิจทางอากาศ
และภาคพืน้ดิน ครัวการบินของการบินไทยมีช่ือเสียงมาก และผลการด าเนินงานมีก าไรมาตลอด แต่บริษัทฯ กลบัละเลย ไม่เคยมีแผน
ขยายธุรกิจในสว่นนี ้แตปั่จจบุนัปรากฏวา่อนัดบัของการบินไทยตกต ่าลง และสายการบินแอร์เอเชียขึน้ไปอยูใ่นอนัดบัที่ดีกวา่แล้ว 

 
ประธาน กล่าวว่าผู้ ถือหุ้นได้ให้ข้อเสนอแนะที่ดี แต่ขอให้ผู้ ถือหุ้นอภิปรายอย่างกระชบั เพื่อให้โอกาสผู้ ถือหุ้นท่านอื่นได้

อภิปรายด้วย  สว่นเร่ืองอื่นๆ ท่ีไมเ่ก่ียวกบัวาระผู้ ถือหุ้นสามารถซกัถามเพิ่มเติมได้ในวาระท่ี 10 
 
นายธีรวฒัน์ วงศ์วานิช ผู้ รับมอบฉนัทะ กลา่ววา่ตนมีข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะ ดงันี ้ประการแรก จากรายงานประจ าปี 

ตนเห็นว่าบริษัทฯ มีพฒันาการของการประกอบการดีขึน้หลายอย่าง ไม่ว่าด้านรายได้ จ านวนเที่ยวบิน และจ านวนผู้ โดยสาร ซึ่ง
แสดงว่าบริษัทฯ มีผลประกอบการที่ยงัพอมีก าไรอยู่ แม้ว่าโดยรวมยงัคงขาดทุนก็ตาม ทัง้นี ้เมื่อพิจารณาสาเหตุ แล้วจะพบว่า 
บริษัทฯ ขาดทุนเนื่องจากอตัราแลกเปลี่ยน ตนจึงขอเสนอให้คณะกรรมการดูแลเร่ืองการป้องกันความเสี่ยงให้ดีขึน้ และควบคุม
คา่ใช้จ่าย ซึง่ตนเห็นวา่ยงัเป็นจ านวนที่สงู และนา่จะควบคมุให้ลดลงได้ นอกจากนี ้ตนขอให้ก าลงัใจคณะกรรมการทกุท่านในการ
ท างานตอ่ไป 
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นางสาวสวาท ประมูลศิลป์ ผู้ ถือหุ้ น กล่าวว่าตนมีข้อซักถามและเสนอแนะ ดังนี ้ประการแรก ขณะนีป้ระเทศไทย
โดยเฉพาะรัฐบาลและองค์กรตา่งๆ มีการจดัประชมุนานาชาติบอ่ยครัง้ การบินไทยเคยติดต่อหน่วยงานที่จดัการประชุมต่างๆ เพื่อ
เสนอบริการพิเศษให้กบัผู้ที่มาเข้าร่วมการประชมุในประเทศไทยหรือไม ่ตวัอย่างเช่น สายการบินของประเทศสิงคโปร์หรือประเทศ
อินเดียจะมีบริการพิเศษให้ผู้ที่มาเข้าร่วมการประชุม ประการที่ 2 เก่ียวกบัครัวการบิน ปัจจุบนัมีเคาน์เตอร์ขายเคร่ืองดื่มและขนม
ของการบินไทย ซึ่งตนเคยใช้บริการหลายที่ ตนเสนอให้บริษัทฯ ปรับปรุงบุคลากร เนี่องจากบริษัทฯ ไม่สามารถแข่งขนักับเซเว่น 
อีเลฟเวน่ได้ เพราะการบริการของบคุลากรของบริษัทฯ ยงัไมด่ีเทา่ที่ควร เนื่องจากพนกังานไมม่ีมนษุยสมัพนัธ์กบัลกูค้า นอกจากนี ้
ที่ตัง้ของเคาน์เตอร์ขายเคร่ืองดื่มและขนมของการบินไทยอยูใ่นท าเลที่ไมเ่หมาะสม อาทิ ที่อนสุาวรีย์ชยัสมรภมูิ เคาน์เตอร์ของการ
บินไทยตัง้อยูใ่นบริเวณที่ไม่มีคนไมพ่ลกุพลา่น เดิมเคาน์เตอร์ของการบินไทยตัง้อยู่บริเวณโรงพยาบาลราชวิถี สง่ผลให้ขายดีมาก 
แตไ่มท่ราบวา่เหตใุดจึงมีการย้ายที่ตัง้ ท าให้ขายไม่ดี ทัง้นี ้ตนท างานกบัภาคเอกชนบ่อยครัง้ จึงได้รับความเห็นว่าปัจจุบนัอาหาร
และขนมของการบินไทยไมอ่ร่อยเหมือนของผู้ประกอบการรายอื่น หากการบินไทยสามารถขยายเคาน์เตอร์ได้มากขึน้ ครัวการบิน
ไทยจะเป็นท่ีรู้จกัมากขึน้ ตนจึงขอฝากให้บริษัทฯ ปรับปรุงคณุภาพตอ่ไป  

 
นายสมชัย ชัยสิทธ์ิวรกุล ผู้ ถือหุ้น กล่าวว่า จากการติดตามการด าเนินงานของการบินไทยพบว่าปัญหาหลกัของการ

บินไทย คือ การบริหารความเสีย่งคอ่นข้างล้มเหลว โดย 3 ปีที่แล้ว บริษัทฯ ขาดทนุคา่น า้มนัเป็นเงินหลายพนัล้านบาท รอบปีที่ผา่น
มาบริษัทฯ ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นเป็นเงินจ านวนประมาณ 1,500 -1,600 ล้านบาท ตนจึงเห็นว่า ระบบบริหารความเสี่ยงที่
บริษัทฯ ใช้อยู่ปัจจุบนัไม่น่าจะมีประสิทธิภาพ ตนเสนอแนะให้บริษัทฯ ว่าจ้างผู้ที่มีความสามารถสงูในด้านการบริหารความเสี่ยง
เพื่อแก้ไขปัญหาดงักลา่ว โดยสามารถหาได้จากกลุม่ผู้ซือ้ขายอนพุนัธ์ในตลาด TFEX ในประเทศไทย โดยบริษัทฯ อาจปรึกษากบั
นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ เพื่อหาผู้ที่ประสบความส าเร็จในการซือ้ขายอนพุนัธ์ในตลาด TFEX ก็ได้ ตนเช่ือว่าเป็นปัญหาที่แก้ไข
ได้ จึงขอให้ประธานและคณะกรรมการพิจารณาในประเด็นดงักลา่ว ทัง้นี ้การบริหารงานโดยสว่นรวมตนเห็นวา่อยูใ่นระดบัพอใช้ 

 
นายด ารงค์ ไวยคณี ผู้ ถือหุ้น กลา่ววา่ตนได้พิจารณางบการเงินย้อนหลงัแล้วพบว่าสาเหตทุี่ท าให้การบินไทยขาดทนุเป็น

เหตุเดิมๆ ที่ผู้ ถือหุ้นหลายท่านได้อภิปรายอยู่เสมอ แต่ไม่ได้รับการแก้ไข ประการแรก คือ ราคาน า้มนั เนื่องจากการบินไทยท า
ประกนัความเสีย่ง (Hedging) ไว้ โดยให้เหตผุลวา่เป็นไปตามหลกัสากล ตนขอเสนอแนะว่าบริษัทฯ ควรท าประกนัความเสี่ยงเอง 
โดยตัง้งบประมาณส าหรับปีไว้ เช่น ตัง้งบประมาณ 100 เหรียญต่อบาร์เรล โดยอ้างอิงจากข้อมลูการใช้น า้มนัในแต่ละปีของบริษัทฯ 
หากบริษัทฯ ใช้น า้มนัน้อย เงินที่เหลือย่อมเป็นก าไรของบริษัทฯ แต่ปัจจุบนั บริษัทฯ เสียเงินให้กบันกัเก็งก าไรต่างชาติ ตนเห็นว่า
บริษัทฯ ควรเปลี่ยนแปลงการด าเนินการในเร่ืองนี ้ประการที่สอง การขาดทนุจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน เนื่องจากบริษัทฯ มี
อากาศยานท่ีจอดทิง้โดยไม่ใช้หาประโยชน์ ตนเห็นว่าแม้จะขายได้ราคาถกูก็ควรขาย และไม่ทราบเหตผุลว่าเหตใุดจึงไม่สามารถ
ขายได้ ประการท่ีสาม การขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น ตนเห็นวา่เป็นเร่ืองที่นา่แปลกใจที่บริษัทฯ ซึ่งด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ 
และใช้เงินตราแลกเปลีย่นตา่งประเทศเป็นหลกั แตก่ลบัขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น ตนจึงขอให้บริษัทฯ พิจารณาเก่ียวกบัวิธีการ
ด าเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างละเอียดรอบคอบ ทัง้นี ้ตนเคยเข้าร่วมประชุมกับฝ่ายบริหาร และได้รับการชีแ้จงว่า
บริษัทฯ ใช้เงินสกลุเดียว โดยเอาบญัชีมารวมกนั ซึ่งตนเห็นว่าการใช้เงินสกุลเดียวมีความเสี่ยงสงู ประการที่สี่ คือ งบการเงินของ
การบินไทย และงบการเงินรวม ซึง่รวมบริษัทยอ่ยเข้ามาด้วย ปรากฏวา่ตัง้แตปี่ 2555 เป็นต้นมา การบินไทยมีก าไร แตบ่ริษัทยอ่ยมี
ผลการด าเนินงานขาดทุน ส่งผลให้บริษัทฯ ขาดทนุ สาเหตุหลกัมาจากไทยสมายล์ ซึ่งตนทราบมาว่าไทยสมายล์ขาดทุนสะสม
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ประมาณ 8,000 กว่าล้านบาท และเป็นหนีก้ารบินไทย 6,000 กว่าล้านบาท การบินไทยถือหุ้นในไทยสมายล์ร้อยละ 100 และยงั
รับประกนัรายได้ให้กบัไทยสมายล์ร้อยละ 90 แตไ่ทยสมายล์ก็ยงัมีผลการด าเนินงานขาดทนุ คณะกรรมการและผู้บริหารซึ่งบริหาร
เป็นเหตใุห้ขาดทนุซ า้ซาก กลบัไมม่ีบทลงโทษใดๆ และยงัไมม่ีการด าเนินการแก้ไขปัญหาในประเด็นดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

 
นายอทุิศ เหมวตัถกิจ ผู้ ถือหุ้น กลา่ววา่ บริษัทฯ ได้ชีแ้จงตอ่ ป.ป.ช. ตอ่ประเด็นที่ตนขอให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบการจดัซือ้น า้

ดื่มยี่ห้อออร่าเพื่อให้บริการบนเคร่ืองบินแทนการใช้น า้ดื่มของการบินไทย ว่าน า้ดื่มยี่ห้อออร่าปริมาณ 330 มิลลิลิตร ราคา 2.30 
บาท ในขณะที่ขวดน า้ดื่มของการบินไทยปริมาณ 500 มิลลลิติร หากบริษัทฯ วา่จ้างออร่าผลิตจะเป็นราคาขวดละ 3.50 บาท เมื่อ
เทียบบญัญัติไตรยางค์ขวดขนาด 330 มิลลิลิตร ราคา 2.30 บาท ขวดขนาด 500 มิลลิลิตร จึงราคาขวดละ 3.50 บาท แต่
บริษัทฯ กลบัท าเองในราคาขวดละ 4.70 บาท ทัง้นี ้ตนไม่ทราบว่าราคา 4.70 บาทต่อขวดนีร้วมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเคร่ืองมือ 
อปุกรณ์ แล้วหรือไม่ หากบริษัทฯ ผลิตน า้ดื่มเองเป็นเวลา 1 ปี จ านวน 10 ล้านขวด บริษัทฯ จะเสียเงินหลายล้านบาท ตนเห็นว่า
บริษัทฯ สามารถว่าจ้างออร่าผลิตโดยติดฉลากของการบินไทย เพื่อเป็นการโฆษณาบริษัทฯ ได้ ตนจึงขอให้ชีแ้จงในประเด็น
ดงักลา่วตอ่ที่ประชมุ 

 
นายฮัง่ใช้ อคัควสักลุ ผู้ รับมอบฉนัทะ กลา่ววา่ ในนามของชมรมผู้ ถือหุ้นไทย ภายใต้สมาคมผู้ ถือหุ้นไทย ตนรู้สกึสะเทือน

ใจเนื่องจากปัญหาซ า้ซากของการบินไทย ตนเห็นว่ารักษาการกรรมการผู้อ านวยการใหญ่มีหน้าที่แก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ แม้จะเป็น
เพียงรักษาการก็ตาม ส าหรับภาพสะท้อนที่ปรากฏในวนันี ้คณะกรรมการถกูซกัถามในประเด็นการขาดทนุซ า้ซาก การท าประกนั
ความเสีย่งราคาน า้มนั คณะกรรมการและผู้บริหารควรจะชีแ้จงตอ่ผู้ ถือหุ้นท่ีตัง้ค าถาม และไมล่ะเลยปัญหาโดยไมต่อบค าถามของ
ผู้ ถือหุ้น ตนและผู้ ถือหุ้นการบินไทยมีความภาคภมูิใจในการบินไทยซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติ และคาดหวงัที่จะเห็นการบินไทย
โดดเดน่ในด้านการขนสง่ผู้ โดยสารเพื่อการทอ่งเที่ยว และจะภมูิใจมากยิ่งขึน้ หากการบินไทยสามารถเป็นสายการบินอนัดบั 1 ของ
โลก ตนเห็นว่าเราควรให้ก าลงัใจกนัและกนั ส าหรับคณะกรรมการบริหาร ตนหวงัที่จะเห็นการแก้ปัญหา เร่ือง ความรักในองค์กร 
คณะกรรมการบริหารควรจะค านงึถึงเงินเดือนที่ได้รับว่าเป็นภาระความรับผิดชอบที่ต้องใช้ก าลงัและความสามารถในการท างาน 
ทัง้นี ้ตนเช่ือและมัน่ใจว่าคณะกรรมการของการบินไทยมีความสามารถ ส าหรับปัญหา เที่ยวบินล่าช้ากว่าก าหนด หรืออาหาร
รสชาติไม่อร่อยนัน้เป็นปัญหาที่ปลายเหตุ ซึ่งสามารถแก้ไขได้ แต่ตนเห็นว่าปัญหาที่ส าคญั คือ บริ ษัทฯ จะเช่ือมสมัพนัธ์กับนกั
ลงทนุอยา่งไรไมใ่ห้เกิดเหตกุารณ์ประชมุยาวนานถึง 20.00 น. โดยที่คณะกรรมการฟังปัญหาที่ผู้ ถือหุ้นอภิปรายแล้วไม่น าไปแก้ไข
ปรับปรุง ตนขอให้คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และสหภาพของการบินไทยช่วยกนั น าประเด็นปัญหาตา่งๆ เข้าไปถกเถียง
ในท่ีประชมุคณะกรรมการ สดุท้าย ตนคาดหวงัวา่ในปีถดัไปทกุคนจะได้เห็นภาพผู้ ถือหุ้นกลา่วช่ืนชมการบินไทย ไม่มีการกลา่วต่อ
วา่หรือทวงถามสญัญา ตนขอให้ก าลงัใจผู้บริหารทกุทา่น และพนกังานทกุคน สายการบินแหง่ชาติเป็นสิง่ที่ทกุคนภมูิใจมาตลอด มี
ความภมูิใจเมื่อเดินทางด้วยการบินไทย และมีความสขุเมื่อได้สื่อสารกบัพนกังานต้อนรับบนเคร่ืองบินด้วยภาษาไทย ถึงแม้ราคา
หุ้นจะไมข่ึน้ก็ตาม  

 
นายพนัธ์ยศ เจนหตัถ์คณุ ผู้ รับมอบฉนัทะ กลา่ววา่ ตนได้รับฟังผู้ ถือหุ้นอภิปรายเร่ืองต่างๆ ตนมีความเข้าใจและเห็นใจ แต่

ด้วยสภาพอากาศในวนันีไ้มเ่อือ้อ านวย ตนจึงขอให้ด าเนินการวาระการประชุมต่อไป หากผู้ ถือหุ้นประสงค์สอบถามเพิ่มเติมขอให้
อภิปรายกนัในภายหลงั ตนขอให้ผู้อภิปรายทกุทา่นรักษาเวลาด้วย 



15  
 

 
ประธาน กลา่ววา่ ฝ่ายบริหารจะตอบปัญหาที่ผู้ ถือหุ้นซกัถามในประเด็นทัง้หมด ซึ่งได้แก่ประเด็นปัญหาดงัต่อไปนี ้การติดต่อ 

Call Center เที่ยวบินล่าช้ากว่าก าหนด การบริหารงานขาดทุน การบริหารงานของบริษัทย่อย การจัดประชุมนานาชาติ ครัวการบิน      
การบริหารความเสี่ยงทัง้ประเด็นอตัราแลกเปลี่ยนและราคาน า้มนั และประเด็นการจัดซือ้น า้ดื่มเพื่อให้บริการบนเคร่ืองบิน ส าหรับใน
วาระนีจ้ะตอบค าถามในประเด็นที่เก่ียวกับผลประกอบการ และรายงานกิจการของบริษัทฯ สว่นประเด็นอื่นๆ จะตอบชีแ้จงในวาระที่ 10 
ส าหรับประเด็นเก่ียวกบัการติดตอ่ Call Center ขอให้รักษาการรองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่สายการพาณิชย์เป็นผู้ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุ 

 
นายวิวฒัน์ ปิยะวิโรจน์ ฝ่ายบริหารฯ ชีแ้จงต่อว่า ในบางครัง้สายการบินอาจประสบเหตจุ าเป็นที่สง่ผลให้เที่ยวบินลา่ช้า

กวา่ก าหนด ทัง้นี ้Call Center ของบริษัทฯ มีมาตรการท่ีชดัเจน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งส าหรับผู้โดยสารในเที่ยวบินที่ลา่ช้ากว่าก าหนด 
Call Center ของบริษัทฯ จะติดตอ่ผู้ โดยสารเพื่อแจ้งข้อมลูการเปลีย่นแปลงการเดินทาง โดยเฉพาะในประเทศไทยในช่วง 2 - 3 ปีที่
ผ่านมา บริษัทฯ ได้พฒันาบริการ Call Center โดยใช้บริษัทชัน้น าของประเทศ 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท วนัทวูนั คอนแทคส์ จ ากดั 
(มหาชน) ซึง่เป็นบริษัทในกลุม่สามารถ และบริษัท ทรู จากการจดัอนัดบัในช่วง 2 - 3 ปีที่ผา่นมา การบินไทยได้คะแนนในสว่น Call 
Center ในระดบัท่ีสงูมาก บริษัทฯ เช่ือว่าสามารถดแูลผู้ โดยสารในเที่ยวบินที่ลา่ช้ากว่าก าหนดสว่นใหญ่ได้ทัง้หมด อย่างไรก็ตาม 
ส าหรับผู้ โดยสารบางท่านที่ไม่ได้ระบุข้อมูลการติดต่อเอาไว้ในเวลาที่ท าการส ารองที่นัง่หรือเวลาที่ออกบตัรโดยสาร ก็จะท าให้
บริษัทฯ ไมส่ามารถติดตอ่ผู้ โดยสารทา่นดงักลา่วได้ 

 
ประธาน ขอให้ผู้อ านวยการใหญ่ฝ่ายปฏิบตัิการบินเป็นผู้ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุเก่ียวกบัปัญหาความลา่ช้าของเที่ยวบิน 
 
นาวาอากาศตรี สรเดช นามเรืองศรี ฝ่ายบริหารฯ ชีแ้จงว่า บริษัทฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาความลา่ช้าของเที่ยวบิน 

ทัง้นี ้ในปัจจุบัน การจราจรทางอากาศในแต่ละท่าอากาศยานมีจ านวนมากขึน้ โดยเฉพาะที่ท่าอากาศยานในประเทศจีนมี
การจราจรที่หนาแน่น โดยเฉพาะเที่ยวบินจากเซี่ยงไฮ้และกวางเจา ทัง้สองท่าอากาศยานมีปริมาณการจราจรหนาแน่นมาก 
เที่ยวบินของบริษัทฯ มีรายงานว่าเกิดความลา่ช้า ซึ่งจากการตรวจสอบแล้วพบว่า นอกจากการบินไทยแล้ว สายการบินอื่นก็เกิด
ความล่าช้าเช่นกัน สาเหตุเนื่องมาจากปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึน้ นอกจากนี ้สาเหตุอีกประการที่ก่อให้เกิดความล่าช้าของ
เที่ยวบิน คือ การขดัข้องทางเทคนิคบางประการ ซึ่งเป็นเหตสุดุวิสัย ทัง้นี ้หากเคร่ืองบินมีความพร้อม นกับินทกุท่านและพนกังาน
ทกุคนพร้อมที่จะปฏิบตัิงานพาผู้โดยสารเดินทางให้ถึงที่หมายตามก าหนดการ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เกิดเหตสุดุวิสยั ตนต้องขอ
อภยัผู้ ถือหุ้นและผู้ โดยสารทกุท่านไว้ ณ โอกาสนี ้และขอยืนยนัว่าการบินไทยพร้อมที่จะเดินทางให้ได้ตามก าหนดเวลา อย่างไรก็
ตาม ตนจะรับประเด็นปัญหาดงักลา่วไปศกึษาข้อมลูและด าเนินการแก้ไขตอ่ไป  
 

ประธาน ขอให้รักษาการรองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่สายการพาณิชย์เป็นผู้ ชีแ้จงต่อที่ประชุมเก่ียวกบัการจดัประชุม
นานาชาติ และขอให้รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่หนว่ยธุรกิจบริการการบิน และรักษาการกรรมการผู้จดัการฝ่ายบริการอปุกรณ์
ภาคพืน้เป็นผู้ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุเก่ียวกบัครัวการบิน 
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นายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์ ฝ่ายบริหารฯ ชีแ้จงว่า บริษัทฯ มีการจัดงานระดับนานาชาติเป็นประจ าทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ ตลาดของการบินไทยร้อยละ 70 อยูใ่นตา่งประเทศ ตวัอยา่งงานในต่างประเทศ เช่น งาน ITB Berlin จดัขึน้ที่ประเทศ
เยอรมนัในเดือนที่ผา่นมา ถือเป็น Travel Fair ขนาดใหญ่ระดบัโลกในด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะภาคพืน้ยโุรป การบินไทยและ
การทอ่งเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ไปจดัซุ้มในงานเพื่อประชาสมัพนัธ์บริษัทฯ และการท่องเที่ยวในประเทศไทย งาน World Travel 
Mart จดัขึน้ท่ีประเทศองักฤษในช่วงต้นปี การบินไทยและการทอ่งเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ไปจดัซุ้มขนาดใหญ่ในงาน เพื่อสง่เสริม
และดงึดดูนกัทอ่งเที่ยว นอกจากภาคพืน้ยโุรปซึง่เป็นตลาดขนาดใหญ่แล้ว บริษัทฯ ยงัมีการจดัแสดงซุ้มท่องเที่ยวในภมูิภาคเอเชีย
อีกด้วย โดยตลาดที่ส าคญัของบริษัทฯ คือ ประเทศญ่ีปุ่ น ประเทศเกาหลี และประเทศจีน บริษัทฯ ได้ร่วมออกงานประชาสมัพนัธ์
อย่างสม ่าเสมอ ส าหรับงานในประเทศ สว่นใหญ่การบินไทยร่วมจดักบั Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB) 
ซึ่งเป็นหน่วยงานส าคญัที่ด าเนินการจดั Meetings, Incentive Travel, Conventions and Exhibitions (MICE) และการประชุม
ขนาดใหญ่ในประเทศไทย นอกจากนี ้การบินไทยยงัร่วมจดักบัการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอีกด้วย ทัง้นี ้ในเดือนมิถนุายนจะมี
การจดังาน International Congress of Asian Society of Toxicology ครัง้ที่ 8 เป็นงานด้านวิทยาศาสตร์ จะจดัขึน้ท่ีพทัยาซึ่งใกล้
กบัทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ การบินไทยจึงถือเป็นสายการบินหลกัในการจดังาน นอกจากนี ้ในเดือนพฤศจิกายนจะมีการจดังาน 
15th International Symposium on Veterinary Epidemiology and Economics โดยถือเป็นอีกงานหนึ่งที่การบินไทยได้เข้าร่วม
เป็นผู้สนบัสนนุ (Sponsor) ส าหรับด้านการจดัการทอ่งเที่ยวและงานด้านวิทยาศาสตร์ 

 
นางภคัรา เรืองสิรเดโช ฝ่ายบริหารฯ ชีแ้จงว่า ประเด็นเก่ียวกับสถานที่ตัง้เคาน์เตอร์จ าหน่ายสินค้าครัวการบิน ที่ตัง้

เคาน์เตอร์บริเวณโรงพยาบาลราชวิถี และบริเวณโรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นท าเลที่ตัง้ที่ขายดีมาก บริษัทฯ มีความต้องการใช้พืน้ที่
ดงักล่าว แต่บริษัทฯ ไม่ได้รับการต่อสญัญาเช่าพืน้ที่ ส าหรับประเด็นคุณภาพอาหาร ด้านการปรับปรุงด้านวตัถุดิบ บริษัทฯ มี
กระบวนการประเมินคณุภาพ การจดัสรรและคดัสรรวตัถดุิบตา่งๆ ด้านการปรุงอาหาร บริษัทฯ มีสตูรการผลิต การควบคมุ การชัง่
ตวงวดัสว่นประกอบให้เป็นไปตามสตูรที่ก าหนด โดยควบคมุทัง้ระยะเวลา และอณุหภมูิในการประกอบอาหารทกุขัน้ตอนให้เป็นไป
ตามมาตรฐานระบบ HACCP ซึง่เป็นระบบมาตรฐานสากล นอกจากนี ้ครัวการบินของบริษัทฯ มีพ่อครัว (Chef) ท่ีช านาญการด้าน
การผลิตอาหารต้นต ารับของแต่ละประเทศ ได้แก่ อินเดีย ญ่ีปุ่ น จีน ไทย และยุโรป รวมไปถึงขนมหวาน และขนมอบต่างๆ ซึ่ง
เป็นไปตามมาตรฐาน นอกจากนี ้ยงัมีอาหารฮาลาล ซึง่ได้รับการตรวจสอบและเป็นที่ยอมรับ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้พฒันาระบบอาหาร
ต่างๆ รวมทัง้การพฒันาด้านอาหารไทยอยู่เสมอ อาหารส ารับที่ให้บริการบนเคร่ืองบินทัง้ในชัน้หนึ่ง (First Class) และชัน้ธุรกิจ 
(Business Class) ของบริษัทฯ ได้รับความนิยมจากผู้ โดยสารเป็นจ านวนมาก นอกจากนี ้ในเที่ยวบินขากลบัจากปารีสมายงั
กรุงเทพมหานคร บริษัทฯ ได้จดัให้มีพ่อครัว และ Michelin Star Chef ให้บริการบนเคร่ืองบิน การบินไทยไม่ได้หยดุปรับปรุงการ
บริการด้านอาหาร ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอน้อมรับทกุข้อเสนอแนะจากผู้โดยสารและผู้ ถือหุ้น  

 
ประธาน ขอให้รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่สายการเงินและการบญัชีเป็นผู้ ชีแ้จงต่อที่ประชุมเก่ียวกบัเร่ืองการขาดทนุ

ตอ่เนื่อง และเร่ืองการบริหารความเสีย่งของราคาน า้มนัและอตัราแลกเปลีย่น  
 
นายณรงค์ชยั ว่องธนะวิโมกษ์ ฝ่ายบริหารฯ ชีแ้จงว่า ประเด็นแรก เร่ืองการบริหารความเสี่ยงของอตัราแลกเปลี่ยน การ

บินไทยไมไ่ด้ใช้อตัราแลกเปลีย่นเป็นเงินเพียงสกลุเดียว เดิมการบินไทยใช้เงินสกลุดอลลาร์สหรัฐ สกุลเงินยโูร และสกุเงินเยน ทัง้นี ้เมื่อ 
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2 ปีที่ผา่นมา บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างเงินกู้  โดยบริษัทฯ จะไม่กู้ เงินเป็นดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่เป็นเงิน
สกุลดอลลาร์สหรัฐจ านวนมาก คือ ค่าน า้มนั ซึ่งท าให้บริษัทฯ ไม่มีเงินดอลลาร์สหรัฐส าหรับช าระคืนเงินกู้  ดงันัน้ บริษัทฯ จึงเร่ิม
เปลีย่นสกลุเงินท่ีกู้จากดอลลาร์สหรัฐเป็นฟรังก์สวิสตัง้แตช่่วงปลายปี 2559 ตอ่เนื่องมาจนถึงปี 2560 บริษัทฯ จึงมีการใช้เงินสกลุฟ
รังก์สวิสเพิ่มขึน้อีกสกุลหนึ่ง ส าหรับสาเหตุของการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนนัน้ บริษัทฯ ใช้นโยบายสกุลเงินแบบสมดุล 
กลา่วคือ หากบริษัทฯ มีรายรับเป็นเงินสกลุใด บริษัทฯ ก็จะช าระคืนเงินกู้ ด้วยเงินสกลุนัน้ๆ โดยไมแ่ปลงเป็นเงินสกลุอื่น เช่น กรณีที่
บริษัทฯ มีรายรับเป็นเงินบาท บริษัทฯ ก็จะกู้ เงินบาท เพื่อจะได้ช าระคืนเงินกู้ ด้วยเงินบาท โดยไมต้่องมีการแปลงสกุลเงิน หรือกรณี
ที่บริษัทฯ มีรายรับเป็นเงินสกุลยูโร บริษัทฯ ก็จะกู้ เงินสกุลยูโร และน าเงินสกุลยูโรช าระคืนเงินกู้ที่เป็นเงินสกุลยูโร เพราะฉะนั น้ 
บริษัทฯ ก็จะไมม่ีการขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น อยา่งไรก็ตาม ในทางปฏิบตัิ บริษัทฯ ไมไ่ด้กู้ เงินระยะสัน้เพียงระยะเวลา 1 เดือน
หรือ 1 ไตรมาส บริษัทฯ กู้ เงินระยะยาวโดยเฉลี่ยประมาณ 7 ปี ในเวลาที่บริษัทฯ ปิดบญัชีในแต่ละปีจะต้องมีการตีมลูค่าเงินสกุล
อื่นเทียบกบัเงินบาทเพื่อให้เห็นวา่มีก าไรหรือขาดทนุในแตล่ะงวดบญัชี ทัง้นี ้ผลก าไรหรือขาดทนุดงักลา่วเป็นผลก าไรหรือขาดทนุที่
ยงัไม่มีการรับรู้จริง เมื่อบริษัทฯ รับเงินยูโรเข้ามา บริษัทฯ ก็จะช าระคืนเงินกู้ ด้วยเงินยโูร เป็นการช าระเงินกู้ ด้วยสกุลเงินเดี ยวกัน 
กรณีดงักลา่วเป็นข้อแตกตา่งจากหลายบริษัทในประเทศที่เคยล้มละลายหรือปิดกิจการไป เนื่องจากมีรายรับเป็นเงินบาท แต่กู้ เ งิน
เป็นดอลลาร์สหรัฐ ซึง่ท าให้ต้องมีการแปลงสกลุเงิน ทัง้นี ้บริษัทฯ อยูใ่นระหวา่งการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม ่
ที่เรียกว่า IFRS 9 มาใช้ โดยจะมีการท า Hedge Accounting ซึ่งจะสง่ผลให้ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนในแต่ละงวดบญัชี
ลดลง ทัง้นี ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหมจ่ะเร่ิมใช้ในปี 2562  

ส าหรับประเด็นเร่ืองการบริหารความเสี่ยงของราคาน า้มนันัน้ ในปี 2560 บริษัทฯ ไม่มีการสญูเสียจากการท าประกัน
ความเสี่ยง (Hedging) ทัง้นี ้ในปี 2559 และ 2558 มีการสญูเสียจากการการท าประกนัความเสี่ยงราคาน า้มนั (Hedging) สงู
มาก เนื่องจากบริษัทฯ มีการท า Collar ไว้ในระดบัสงู และราคาน า้มนัปรับลดลงอย่างมาก ส าหรับปี 2560 บริษัทฯ ท าประกัน
ความเสีย่งราคาน า้มนัไว้ที่ 43 – 58 ดอลลาร์สหรัฐ โดยการขาดทนุจะเกิดขึน้ในกรณีที่ราคาน า้มนัลดลงต ่ากว่า 43 ดอลลาร์สหรัฐ 
ทัง้นี ้ปีที่ผ่านมาราคาน า้มนัไม่เคยลดลงจนต ่ากว่า 43 ดอลลาร์สหรัฐ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงไม่ขาดทนุจากการท าประกนัความเสี่ยง
ราคาน า้มนั ทัง้นี ้การท าประกนัความเสีย่งราคาน า้มนัไมใ่ช่การเก็งก าไร หรือเป็นการคาดหวงัก าไร หรือปอ้งกนัการขาดทนุ แตเ่ป็น
การท าประกันความเสี่ยงราคาน า้มนัเพื่อไม่ให้ผนัผวนจนกระทัง่กระทบต่อบริษัทฯ จนไม่สามารถท าธุรกรรมได้อย่างต่อเนื่อง 
ลกัษณะเหมือนกนักบัการซือ้ประกนัภยัรถยนต์ ซึง่จะต้องจ่ายคา่เบีย้ประกนัรถยนต์ทกุปี แม้ไมไ่ด้มีอบุตัิเหตใุดๆ เกิดขึน้กบัรถยนต์
ก็ตาม ดงันัน้ การท าประกนัความเสีย่งราคาน า้มนัขึน้อยูก่บัมมุมองและสภาพ ซึ่งไม่มีใครสามารถจะคาดการณ์ในอนาคตได้ ในปี 
2560 บริษัทฯ ซือ้น า้มนัในราคาที่ใกล้เคียงกบัราคาตลาดมาก โดยซือ้ในราคาเฉลี่ยประมาณ 54 ดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่ค่าเฉลี่ย
มาตรฐานอยู่ที่ประมาณเกือบ 55 ดอลลาร์สหรัฐ จึงถือว่าทีมงานที่รับผิดชอบสามารถท างานได้ในระดบัดีมาก บริษัทฯ ได้มีการ
บริหารจดัการราคาน า้มนัและไมม่ีการขาดทนุจากราคาน า้มนัแตอ่ยา่งใด 

 
ประธาน ขอให้รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่สายบริหารงานกฎหมายและบริหารทัว่ไปเป็นผู้ ชีแ้จงต่อที่ประชุมเก่ียวกบั

กรณีการจดัเก็บภาษีของกรมศลุกากร 
 
เรืออากาศเอก กนก ทองเผือก ฝ่ายบริหารฯ  ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า สินค้าทุกประเภทที่น าเข้ามาผลิตอาหารนัน้ ฝ่าย

ครัวการบินได้รับอนุญาตจากหน่วยราชการที่เก่ียวข้อง อาทิ กรมปศุสตัว์ ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา  (อย.) และ
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เจ้าหน้าที่ศลุกากรก็ได้อนญุาตให้บริษัทฯ น าสนิค้าเข้ามาในราชอาณาจกัร ทัง้นี ้เนื่องด้วยเหตุการณ์ดงักลา่วผา่นระยะเวลามานาน
พอสมควร บริษัทฯ จึงตรวจพบใบอนญุาตที่เก่ียวข้องเพียงบางสว่น อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ได้รวบรวมพยานหลกัฐานและชีแ้จงต่อ
กรมศุลกากรทราบแล้ว นอกจากนี ้สืบเนื่องจากหนังสือของกรมศุลกากร ที่ กค 0503(4)/621 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 
รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2560 ของบริษัทฯ หน้า 201 กรมศลุกากรได้ขอให้บริษัทฯ ชีแ้จงข้อเท็จจริงในประเด็นที่
เก่ียวเนื่องกับความครบถ้วนของใบอนุญาตน าเข้าอาหารมาในราชอาณาจักรส าหรับสินค้าที่ควบคุมการน าเข้า โดยเจ้าหน้าที่    
กรมศลุกากรได้ประเมินค่าภาษีอากรที่ขาดตามใบขนสง่สินค้าขาเข้าในเบือ้งต้นจ านวน 252 ฉบบั ประกอบด้วยมลูค่าราคาของ 
อากรขาเข้า ภาษีสรรพสามิต ภาษีเพื่อมหาดไทย และภาษีมูลค่าเพิ่ม ในการนี ้รักษาการกรรมการผู้อ านวยการใหญ่และคณะ
ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้เข้าพบเจ้าหน้าที่กรมศลุกากร และผู้ที่เก่ียวข้อง เพื่อรับทราบประเด็นและเอกสารหลกัฐานที่กรมศลุกากร
ขอให้บริษัทฯ แสดง บริษัทฯ ได้รวบรวมเอกสารหลกัฐานและน าเสนอชีแ้จงให้แก่กรมศลุกากรเป็นล าดบั 
 

ประธาน ขอให้รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่สายบริหารงานกฎหมายและบริหารทัว่ไปเป็นผู้ ชีแ้จงต่อที่ประชุมเก่ียวกบั
กรณีที่นายอทุิศ เหมวตัถกิจ ได้ขอให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบการจดัซือ้น า้ดื่มเพื่อให้บริการบนเคร่ืองบินของบริษัทฯ  
 
 เรืออากาศเอก กนก ทองเผือก ฝ่ายบริหารฯ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ ป.ป.ช. ได้แจ้งให้บริษัทฯ และผู้ รับผิดชอบท่ีเก่ียวข้องเข้า
ชีแ้จงข้อเท็จจริง รายละเอียด และแสดงหลกัฐานทัง้หมด โดย ป.ป.ช. ได้มีหนงัสือตอบกลบัยืนยนัแล้วว่า การด าเนินการจดัซือ้น า้
ดื่มเพื่อให้บริการบนเคร่ืองบินของบริษัทฯ ไม่ปรากฏพฤติการณ์แห่งการกระท าที่เข้าข่ายทุจริตที่ชัดเจนเพียงพอ จึงได้ยุติการ
ด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงในเร่ืองดงักลา่ว ทัง้นี ้บริษัทฯ ให้บริการเส้นทางบินทัง้เที่ยวบินขาเข้าและขาออกจากราชอาณาจกัร 
ส าหรับเที่ยวบินขาออก บริษัทฯ ให้บริการน า้ดื่มประเภทน า้กรองด้วยระบบรีเวอร์สออสโมซิส (RO) ในขณะท่ีส าหรับเที่ยวบินขาเข้า 
บริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องซือ้น า้แร่จากต่างประเทศเพื่อให้บริการแก่ผู้ โดยสาร เนื่องจากครัวการบินในต่ างประเทศบางแห่ง
ให้บริการเฉพาะน า้แร่เท่านัน้ จึงท าให้ประเภทของน า้ที่ให้บริการส าหรับเที่ยวบินขาออกและขาเข้ามีความแตกต่างกัน ดงันัน้ 
เพื่อให้การให้บริการของเที่ยวบินทัง้สองประเภทเป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้ผู้ โดยสารเกิดความพึงพอใจ บริษัทฯ จึงได้
ให้บริการน า้ดื่มบนเคร่ืองบินส าหรับเที่ยวบินขาออกให้เป็นประเภทเดียวกันกับเที่ยวบินขาเข้า  ทัง้นี ้ปริมาณบรรจุภณัฑ์ของขวด
น า้แร่ที่ผู้ ถือหุ้นสอบถามนัน้ เป็นขวดน า้แร่ขนาดความจุ 330 มิลลิลิตร ซึ่งมีต้นทนุอยู่ที่ราคา 2.30 บาทต่อขวด ซึ่งมีราคาถกู จึงแสดง
ให้เห็นวา่การให้บริการน า้ดื่มของบริษัทฯ ในปัจจบุนัมีคณุภาพในการบริการ และประหยดัต้นทนุ และได้ชีแ้จงเพิ่มเติมเก่ียวกบัประเด็น
การให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่มแก่ผู้ โดยสารบนเคร่ืองบินว่า บริษัทฯ ด าเนินการจัดซือ้อาหารและผลิตภณัฑ์ที่ให้บริการผู้ โดยสาร  
บนเคร่ืองบินเองโดยตรง โดยที่เจ้าของอาหารและผลิตภณัฑ์ดงักล่าวจะได้รับการรับรองว่าเป็นสินค้าที่ให้บริการบนเคร่ืองบินของ    
การบินไทย ซึง่เป็นผลดีตอ่เจ้าของสนิค้าเอง การบินไทยจึงสามารถซือ้ได้ในราคาถกู 
 

นายอทุิศ เหมวตัถกิจ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมวา่ ตามที่ฝ่ายบริหารฯ ได้ชีแ้จงนัน้ แสดงให้เห็นว่าราคาน า้แร่ที่ให้บริการ
บนเคร่ืองบินในปัจจบุนัมีราคาถกูกวา่น า้ดื่มยี่ห้อเอือ้งหลวงที่บริษัทฯ ผลติเอง ตนจึงขอสอบถามวา่เหตใุดบริษัทฯ จึงไม่ยกเลิกการ
ผลติน า้ดื่มยี่ห้อเอือ้งหลวง และใช้น า้แร่ซึง่มีราคาถกูกวา่ในการให้บริการแทน  
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เรืออากาศเอก กนก ทองเผือก ฝ่ายบริหารฯ ตอบข้อซกัถามของนายอุทิศ เหมวตัถกิจ ว่าบริษัทฯ ใช้น า้ดื่มยี่ห้อเอือ้ง
หลวงส าหรับการให้บริการในสว่นอื่นๆ ของบริษัทฯ ด้วย 
 

ประธาน  ขอให้รองกรรมการผู้ อ านวยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน และรักษาการกรรมการ
ผู้อ านวยการใหญ่เป็นผู้ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุเก่ียวกบัการบริหารงานของบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ 
 

นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว ฝ่ายบริหารฯ กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกท่านที่มาร่วมประชุม อนัเป็นการแสดงถึง
ความหว่งใยที่มีตอ่บริษัทฯ และกลา่ววา่ฝ่ายบริหารยินดีน้อมรับค าแนะน าของผู้ ถือหุ้น เพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานของ
บริษัทฯ พร้อมกับชีแ้จงว่าในปีที่ผ่านมาฝ่ายบริหารได้ด าเนินการหลายประการเพื่อปรับปรุงแก้ไขการบริหารงาน ทัง้นี ้
คณะกรรมการ และผู้บริหารทกุคนรักองค์กร ได้ทุ่มเทบริหารงาน และมุ่งมัน่ที่จะด าเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
สงูสดุตอ่บริษัทฯ  

ส าหรับความจ าเป็นของบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ ากดั และบริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) ในฐานะบริษัท
ย่อยของบริษัทฯ นัน้ บริษัทฯ จ าเป็นต้องมีบริษัทย่อยเพื่อเสริมศักยภาพของบริษัทฯ ซึ่งเป็นรูปแบบการลงทุนปกติของ
ผู้ประกอบการธุรกิจสายการบินทัว่ไป ทัง้นี  ้เพื่อลดต้นทุนให้สามารถแข่งขนักับผู้ประกอบการรายอื่นได้ โดยให้สายการบินของ
บริษัทยอ่ยให้บริการในเส้นทางบินในบางเส้นทางที่บริษัทฯ ขาดทนุ เพื่อประหยดัต้นทนุของบริษัทฯ และเพื่อไมใ่ห้บริษัทฯ มีผลการ
ด าเนินงานขาดทนุมากขึน้ นอกจากนี ้การให้บริการของบริษัทย่อยยงัเป็นการเสริมเครือข่าย (Network) การบินของบริษัทฯ ให้มี
เส้นทางการบินท่ีครอบคลมุมากขึน้ เพื่อท าให้บริษัทฯ เป็นท่ีรู้จกัมากขึน้ ทัง้นี ้ส าหรับบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ ากดั ฝ่ายบริหาร
ได้ศึกษาแนวทางการด าเนินงานที่ยงัเป็นจุดอ่อน และได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขหลายประการ อาทิ การตดัรายจ่ายที่ไม่จ าเป็น 
โดยการย้ายส านกังานใหญ่ของบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ ากดั มาอยู่ที่ส านกังานใหญ่ของบริษัทฯ และการควบคุมค่าใช้จ่าย 
โดยลดคา่ใช้จ่ายที่เห็นวา่สงูเกินไป สง่ผลให้ผลการด าเนินงานของบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ ากดั มีแนวโน้มที่ดีขึ น้ โดยปี 2560 
ขาดทนุลดลงร้อยละ 25 เมื่อเทียบกบัปี 2559 ส าหรับบริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) ขณะนีเ้ร่ิมมีผลการด าเนินงานเป็น
ก าไร ผลการด าเนินงานของบริษัทยอ่ยมีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึน้เป็นผลมาจากการร่วมมือร่วมใจของกลุม่ไทยกรุ๊ป ทัง้นี ้ขอให้รอง
กรรมการผู้อ านวยการใหญ่สายการพาณิชย์เป็นผู้ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุเพิ่มเติมเก่ียวกบัแผนการตลาดของบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ ากดั 
 

นายวิวฒัน์ ปิยะวิโรจน์ ฝ่ายบริหารฯ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัต่อประเด็นปัญหาผลการด าเนินงาน
ขาดทนุของบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ ากดั ในปีที่ผา่นมามีการด าเนินมาตรการหลายมาตรการเพื่อปรับปรุงการบริหารงาน อาทิ 
การวางแผนการบินร่วมกนัระหวา่งบริษัทฯ และบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ ากดั โดยบริษัทฯ ได้สง่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารตารางบิน 
เพื่อร่วมวางแผนกับบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ ากดั เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการบินร่วมกนั การลดต้นทนุด้วยการใช้ทรัพยากร
ตา่งๆ ร่วมกนั (Resource Sharing) โดยการย้ายมาใช้ส านกังานใหญ่ร่วมกนัในช่วงต้นปี การเช่ือมตอ่ Platform ส าหรับส ารองบตัร
โดยสาร โดยบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ ากดั ได้ยกเลิกการใช้ระบบ Navitaire ซึ่งเป็นระบบจ าหน่ายบตัรโดยสารแบบ Point to 
Point และเปลี่ยนมาใช้ระบบการจดัจ าหน่ายทัว่โลก (Global Distribution System – GDS) ของ Amadeus แทนเรียบร้อยแล้ว 
นอกจากนี ้มาตรการท่ีได้ด าเนินการมาระยะหนึง่แล้ว คือ การปรับปรุงการใช้ประโยชน์อากาศยาน (Aircraft Utilization) เนื่องจาก
บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ ากดั มีลกัษณะเป็นอากาศยานล าตวัแคบ (Narrow-body Aircraft) จึงมีความจ าเป็นต้องจดัสรรการ
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ใช้ประโยชน์อากาศยานให้มีประสิทธิภาพสงูสดุเพื่อลดต้นทนุ โดยที่ผ่านมาได้มีการปรับ Aircraft Utilization เป็น 8 ชัว่โมง โดยมี
เป้าหมายที่จะปรับเพิ่มขึน้เป็น 10 ชัว่โมงต่อไป ทัง้นี ้ผลปรากฏว่าผลการด าเนินงานของบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ ากัด มีผล
ขาดทนุลดลง และมีแนวโน้มที่ดีขึน้  
 

ประธาน กลา่ววา่ ที่ประชมุได้ใช้เวลาในวาระนีม้าพอสมควร หากผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ในวาระที่ 10  
 

นายสรุสทิธ์ิ ศรีประภา ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมในประเด็นเร่ืองการจดัเก็บภาษีศลุกากรว่า กรมศลุกากรได้มีการด าเนินคดีต่อ
บริษัทฯ ในเร่ืองดงักลา่วหรือไม่  
 

เรืออากาศเอก กนก ทองเผือก ฝ่ายบริหารฯ ตอบข้อซกัถามของนายสรุสิทธ์ิ ศรีประภา ว่าขณะนีก้รมศุลกากรยงัไม่ได้     
มีการด าเนินคดีกบับริษัทฯ ในเร่ืองดงักลา่ว 
 

นายสรุสิทธ์ิ ศรีประภา ผู้ ถือหุ้น กล่าวว่า ตนได้รับทราบมาว่าพนักงานของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นพนกังานประจ า หรือ
พนกังานชั่วคราว (Oursource) ก็สามารถเข้าถึงและบริโภคน า้แร่ที่บริษัทฯ จัดซือ้ไว้ส าหรับให้บริการผู้ โดยสารบนเคร่ืองบินได้    
ตนจึงขอให้บริษัทฯ พิจารณาถึงความเหมาะสม และปริมาณการจดัซือ้น า้แร่วา่มากเกินความจ าเป็นหรือไม ่ 

 
ประธาน กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นส าหรับข้อเสนอแนะ 
 
หลงัจากประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัหรือสอบถามเพิ่ มเติม

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณารับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2560 
 
ที่ประชุมฯ รับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2560 ตามรายละเอียดในรายงานประจ าปี 2560 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อม

หนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองพิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 
ประธาน มอบหมายให้ นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่สายการเงินและการบญัชี เป็น

ผู้รายงานในวาระนี ้
 
นายณรงค์ชยั วอ่งธนะวิโมกษ์ ฝ่ายบริหารฯ ชีแ้จงดงัตอ่ไปนี ้
ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวมจ านวน 191,946 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 11,389 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.3 โดยเพิ่มขึน้    

ทัง้จากรายได้คา่โดยสาร คา่ระวางขนสง่และไปรษณียภณัฑ์ และรายได้จากหนว่ยธุรกิจ  บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวมจ านวน 184,543 
ล้านบาท เพิ่มขึน้ 13,192 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.7 ซึ่งเป็นผลมาจากค่าน า้มนัอากาศยานที่เพิ่มขึน้ 4,879 ล้านบาท เนื่องจาก
ราคาน า้มนัเฉลี่ยเพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 24.2 และปริมาณการใช้น า้มนัที่เพิ่มขึน้ตามการผลิต อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเงินบาทแข็งค่า
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เมื่อเทียบกบัเงินดอลลา่ร์สหรัฐ และบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงราคาน า้มนัที่มีประสิทธิภาพและคลอ่งตวั จึงท าให้ค่าใช้จ่าย
น า้มนัของบริษัทฯ เพิ่มขึน้เพียงร้อยละ 10.8  บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอื่นๆ เพิ่มขึน้ 8,313 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
6.6 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากปริมาณการผลติและการขนสง่ ตลอดจนคา่ซอ่มแซมและซอ่มบ ารุงอากาศยานทีเ่พิ่มขึน้ 

บริษัทฯ มีต้นทนุทางการเงินจ านวน 4,574 ล้านบาท ลดลง 588 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.5 ซึ่งมีสาเหตมุาจากการ
บริหารเงินสดและการปรับโครงสร้างทางการเงินอยา่งตอ่เนื่อง โดยในปีนี ้บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายที่จ่ายครัง้เดียว เช่น ประมาณการค่า
ซอ่มแซมเพื่อเตรียมสภาพเคร่ืองบินเช่าด าเนินงานก่อนการสง่มอบคืน จ านวน 550 ล้านบาท ผลขาดทนุจากการเปลี่ยนแปลงสว่น
ได้เสยีในเงินลงทนุ จ านวน 429 ล้านบาท จากการลดสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท สายการบิน นกแอร์ จ ากดั (มหาชน)  ผลขาดทนุ
จากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์และเคร่ืองบิน จ านวน 3,191 ล้านบาท ผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จ านวน 
1,581 ล้านบาท ซึง่สว่นใหญ่เป็นการขาดทนุจากการตีมลูคา่ทางบญัชี   

บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จ านวน 2,107 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้ น 0.97 บาท 
เปรียบเทียบกบัปี 2559 ซึง่มีก าไร 15 ล้านบาท หรือ 0.01 บาทตอ่หุ้น 

บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จ านวน 280,775 ล้านบาท ลดลง 2,349 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.8  
โดยมีสาระส าคญั ได้แก่ ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ ลดลง 6,788 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.5 เนื่องจากการคิดคา่เสื่อมราคา แม้ว่า
จะมีการรับมอบเคร่ืองบินใหมแ่บบ A350-900XWB ภายใต้สญัญาเช่าทางการเงิน จ านวน 2 ล า สินทรัพย์รอการขายลดลง 3,495 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.4 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการด้อยคา่ของเคร่ืองบินที่รอการขาย  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เพิ่มขึน้ 1,840 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.7 และสนิทรัพย์อื่นๆ เพิ่มขึน้รวม 6,094 ล้านบาท จากลกูหนีก้ารค้า สนิทรัพย์หมนุเวียน
อื่น เงินประกนัการบ ารุงรักษาเคร่ืองบินตามสญัญาเช่า (Maintenance Reserve)  และค่าตกแต่งเคร่ืองบินเช่าด าเนินงานรอการ
ตดับญัชีทีเ่พิ่มขึน้   

บริษัทฯ มีหนีส้ินรวมจ านวน 248,762 ล้านบาท ลดลง 774 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.3 โดยมีสาเหตุส าคญัมาจาก
หนีส้ินระยะยาวที่ลดลง 7,886 ล้านบาท จากการจ่ายช าระคืนเงินกู้   ในขณะที่รายรับด้านขนสง่ที่ยงัไม่ถือเป็นรายได้เพิ่มขึน้ตาม
ยอดขายบตัรโดยสารที่เพิ่มขึน้  และหนีส้ินไม่หมุนเวียนอื่นๆ เพิ่มขึน้จากการประมาณการค่าซ่อมแซมเคร่ืองบินตามสญัญาเช่า
ด าเนินงาน  ส าหรับสว่นของผู้ ถือหุ้น มีจ านวน 32,013 ล้านบาท ลดลง 1,575 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.7 

  
ประธาน ได้สอบถามที่ประชมุฯ วา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อสงสยัหรือประสงค์จะสอบถามเพิม่เติมหรือไม่ 

 
พนัต ารวจเอก เสริมเกียรติ บ ารุงพฤกษ์ ผู้ ถือหุ้น กลา่ววา่ การพิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบริษัทฯ เป็นเร่ืองทางเทคนิค

ที่มีความส าคัญเนื่องจากเป็นตัวชีว้ดัที่นักลงทุนให้ความส าคัญ ตนขอขอบคุณฝ่ายเลขานุการที่ได้จัดส่งเอกสารให้พิจารณา
ลว่งหน้า อตัราส่วนทางการเงินที่ส าคญัมีอยู่ 3 ส่วน คือ ผลก าไรขาดทุนสทุธิ ซึ่งชีถ้ึงผลก าไรขาดทนุต่อหุ้นของบริษัทฯ แต่สิ่งที่
ผู้บริหารต้องให้ความส าคญัคือปัจจยัขบัเคลื่อนการด าเนินการ (Operation Driver) และปัจจยัขบัเคลื่อนทางการเงิน (Financial 
Driver) ซึง่ผู้บริหารที่ดีต้องสามารถระบปัุจจยัดงักลา่วได้ ที่เห็นได้ชดัคือการบริหารความเสีย่งจากราคาน า้มนัและอตัราแลกเปลีย่น
เงินตราต่างประเทศ ซึ่งตนได้ตัง้ข้อสงัเกตในการประชุมผู้ ถือหุ้นหลายครัง้ว่ามีสกุลเงินต่างประเทศที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ เพียง 3 สกุลเงิน คือ ดอลล่าห์สหรัฐ ยูโร และเยนญ่ีปุ่ น แม้บริษัทฯ จะชีแ้จงว่ามีการบริหารความเสี่ยงจากอตัรา
แลกเปลีย่นแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) โดยการหกักลบรายรับและรายจ่ายจากสกุลเงินต่างๆ แต่จากผลการด าเนินงานของ



22  
 

บริษัทฯ ที่ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราเป็นจ านวนมากก็แสดงให้เห็นว่าการบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีดงักลา่วไม่ได้ผล แม้
บริษัทฯ จะไม่สามารถแก้ไขผลขาดทุนที่เกิดขึน้แล้ว (Realized Loss) ได้ แต่ส าหรับผลขาดทนุที่ยงัไม่เกิดขึน้จริง (Unrealized 
Loss) นัน้ บริษัทฯ สามารถแก้ไขโดยการกลบัรายการทางบญัชีได้ เช่นเดียวกับรายการค่าเสื่อมราคาของ เคร่ืองบินที่ควรมีวิธี
ค านวณค่าเสื่อมราคาที่แตกต่างกนัระหว่างเคร่ืองบินที่ใช้งานกับเคร่ืองบินที่ไม่ได้ใช้งาน เนื่องจากเคร่ืองบินที่ไม่ได้ใช้งานควรมี
อตัราคา่เสือ่มราคาที่ต ่ากวา่ การจ าหนา่ยเคร่ืองบินที่ไมไ่ด้ใช้งานไปก็ท าให้บริษัทฯ เสยีโอกาสที่จะน าค่าเสื่อมราคามาใช้ประโยชน์  
นอกจากนี ้เมื่อมีการซือ้เคร่ืองบินใหม่บริษัทฯ ควรน าเคร่ืองบินเก่าไปแลกเปลี่ยนเพื่อลดราคาเคร่ืองบินใหม่ลง  ประการที่ส าคญั
ที่สดุคือ เมื่อบริษัทฯ ด าเนินการตามแผนฟืน้ฟกิูจการแล้วเสร็จ บริษัทฯ ยงัคงประสบภาวะขาดทนุอยู ่แม้วา่ในปี 2561 บริษัทฯ อาจ
มีก าไรจากการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 สงูถึง 5,000 ล้านบาท และจะมีรายได้เพิ่มเติมจากการให้บริการศนูย์ซ่อมบ ารุงอากาศ
ยานอู่ตะเภา ซึ่งบริษัทฯ ยงัไม่ได้ชีแ้จงว่าใช้เงินลงทนุไปเป็นจ านวนเท่าใด แต่วิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สดุคือการเสนอแผนฟืน้ฟู
กิจการฉบบัใหมใ่ห้คณะกรรมการนโยบายและก ากบัดแูลรัฐวิสาหกิจพิจารณาอนมุตัิ เนื่องจากจะมีการน าไปปฏิบตัิตามมากกว่ า
การหารือรับฟังความเห็นในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ เป็นรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลงัเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เช่นเดียวกบับริษัท 
ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) แต่บริษัทฯ ได้ค้างช าระค่าเช่าพืน้ที่กบับริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) ตนจึงขอ
เสนอให้แก้ไขปัญหาทัง้หมดโดยการควบรวมกิจการกับบริษัท    ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นองค์กรที่มีผลการ
ด าเนินงานท่ีดีและสามารถเร่งรัดด าเนินคดีกบับคุคลที่สร้างความเสียหายโดยการปิดท่าอากาศยานได้ ซึ่งตนเป็นผู้ก าชบัให้มีการ
ติดตามและด าเนินการในเร่ืองดงักลา่ว และขอให้มีการชีแ้จงและบนัทกึในรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นถึงโทษทางอาญาของการละ
เว้นการปฏิบตัิหน้าที่ และมีการบนัทึกเร่ืองดงักล่าวไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน แม้บริษัทฯ จะไม่มี วาระการรับรอง
รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นก็มีการสง่รายงานการประชมุให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาและแก้ไขเพิ่มเติมให้ถกูต้อง ไมต้่องน ามาถกเถียงในที่
ประชมุให้เสยีเวลา ในเร่ืองการควบรวมกิจการกบับริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) นัน้ ตนเห็นว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดขึน้ 
เช่นเดียวกบัที่รัฐบาลก าลงัจะเห็นชอบการควบรวมกิจการระหว่างธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) กบัธนาคารทหารไทย จ ากดั 
(มหาชน) ในกรณีที่บริษัทฯ ประสบปัญหาการด าเนินงานไมส่ามารถแตง่ตัง้กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ได้ก็ควรเสนอเร่ืองดงักลา่ว
ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนมุตัิ หากมีข้อขดัข้องประการใดก็ต้องชีแ้จงให้ชัดเจน ตนได้ติดตามข่าวการด าเนินงานของบริษัทฯ 
อย่างต่อเนื่องและกงัวลว่าพนกังานของบริษัทฯ จะเสียขวญัก าลงัใจจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ จึงมาร่วมประชุมในวนันี ้ 
ผลการด าเนินงานในปัจจบุนั บริษัทฯ ไมน่า่จะมีเงินสดเพียงพอจะช าระหนีท้ี่มีอยู่ บริษัทฯ มีหน่วยธุรกิจที่มีคณุค่าหลายหน่วยงาน 
เช่น ครัวการบิน บริษัทฯ ควรเปลี่ยนแปลงวิธีการบริหารความเสี่ยงที่ล้าสมยัและน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้งานเพื่อลดต้นทนุของ
บริษัทฯ และไมย่ดึติดกบัวิธีด าเนินงานแบบเดิมๆ หากไมค่วบรวมกบับริษัท ทา่อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) ก็ควรพิจารณาน า
หุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อไม่ให้ต้องเป็นปัญหากบัผู้ ถือหุ้น
และนกัลงทนุอีกตอ่ไป 

 
นางสาวนิธิกญัญ์ณภรณ์ มัง่มีศรี ผู้ ถือหุ้น กลา่วว่า ตนและญาติที่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่ได้รับหนงัสือเชิญประชุม

และเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า คาดว่าน่าจะมีผู้ ถือหุ้นอีกหลายรายที่ไม่ได้รับเอกสารเช่นเดียวกนั ตนรักและใสใ่จการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ จึงทราบข่าวการประชุมในวนันีจ้ากการติดตามข่าวสารด้วยตนเอง แต่ไม่สามารถศึกษาข้อมูลก่อนการ
ประชุมได้ นอกจากนี ้บริษัทฯ ไม่ได้จัดให้มีวาระการรับรองรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ผ่านมา โดยชีแ้จงว่าไม่มีกฎหมาย



23  
 

ก าหนดให้ต้องด าเนินการ แต่เร่ืองดงักล่าวเป็นธรรมเนียมปฏิบตัิของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถทราบความเป็นมาของเร่ือง
ตา่งๆ ท่ีสบืเนื่องจากการประชมุครัง้ที่ผา่นมาได้ 

 
นางสาวทิพย์วิภา อรัญญเกษม ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ ใครเป็นผู้ เสนอให้พนกังานต้อนรับบนเคร่ืองบินแต่งกายชุดไทยแบบ

แมก่าระเกด (ตวัละครจากเร่ืองบพุเพสนันิวาส) และเร่ืองดงักลา่วได้ผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือไม่ ตนเห็นว่า
ชดุไทยที่ใสอ่ยูเ่ดิมมีความสง่าและสวยงามอยูแ่ล้ว นอกจากนี ้ชดุไทยแบบใหมย่งัไมเ่หมาะกบัรูปร่างของพนกังานบางคน อีกทัง้ยงั
มีค่าใช้จ่ายสูงถึงชุดละ 6,000 บาท หากต้องจัดหาให้พนกังานต้อนรับทัง้หมดก็จะมีค่าใช้จ่ายจ านวนมาก  และสอบถามว่า
กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ทราบถึงเหตกุารณ์ที่พนกังานของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจจดัทวัร์ท่องเที่ยวรอบโลกให้แก่เพื่อนพนกังาน
และบคุคลภายนอก ด้วยสถานท่ีและทรัพยากรของบริษัทฯ โดยไมเ่สยีคา่ตอบแทน ซึง่ตนเห็นว่าเป็นการเอาเปรียบและสร้างความ
เสยีหายแก่บริษัทฯ  

 
นายสมชยั ชยัสทิธ์ิวรกลุ ผู้ ถือหุ้น กลา่ววา่ ตนมีความกงัวลเมื่อได้ฟังค าชีแ้จงของบริษัทฯ เก่ียวกบัการบริหารความเสี่ยง

จากอตัราแลกเปลี่ยนที่ท าให้บริษัทฯ ประสบผลขาดทนุเป็นระยะเวลา 3 ปี เป็นเงินประมาณ 6,000 ล้านบาท แต่ชีแ้จงว่าผลการ
ด าเนินงานเป็นที่น่าพอใจ และที่บริษัทฯ ชีแ้จงว่าเป็นการขาดทุนทางบญัชี จ านวน 1,500 ล้านบาท หากเงินบาทยงัคงแข็งค่า
ต่อเนื่อง บริษัทฯ ก็อาจขาดทุนเพิ่มขึน้อีก ตนเห็นว่าปัญหาดงักลา่วมีสาเหตมุาจากทศันคติของบุคลากร บริษัทฯ ควรพิจารณา
ปรับเปลี่ยนบุคลากรผู้ รับผิดชอบเร่ืองดงักล่าว โดยคดัเลือกผู้ที่มีความสามารถและความช านาญพิเศษมาร่วมรับผิดชอบหรือ
รับผิดชอบทัง้หมด จากประสบการณ์ของตน มีนกัวิเคราะห์หลายรายสามารถคาดการณ์ราคาทองค า ราคาน า้มนั และอัตรา
แลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้าได้อยา่งแมน่ย า บริษัทฯ ควรสรรหาบคุลากรใหม่โดยซือ้ตวัพนกังานที่มีผลงานจากบริษัท
หลกัทรัพย์ตา่งๆ ซึง่จะช่วยบริษัทฯ ได้แก้ปัญหาดงักลา่วได้  

 
นายด ารงค์ ไวยคณี ผู้ ถือหุ้น กล่าวว่า จากงบการเงินของบริษัทฯ มีงบค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบินเพิ่มสงูขึน้ บริษัทฯ มีงบ

ส าหรับการซอ่มแซมเคร่ืองบินมาโดยตลอด เนื่องจากการตดัสนิใจเลอืกใช้เคร่ืองยนต์โรลส์-รอยซ์ที่มีปัญหา สง่ผลให้มีค่าใช้จ่ายใน
การซอ่มบ ารุงเคร่ืองบิน และยงัสง่ผลให้เที่ยวบินของบริษัทฯ ลา่ช้าหลายครัง้ ตนจึงขอสอบถามว่าบริษัทฯ มีแนวทางแก้ไขปัญหา
ดงักลา่วอยา่งไร และได้มีการเรียกร้องคา่เสยีหายและคา่ชดเชยที่เก่ียวข้อง รวมถึงความเสยีหายตอ่ภาพลกัษณ์ของบริษัทฯ หรือไม ่ 

 
ดร. เกศสรีิ ปัน้ธุระ ผู้ รับมอบฉนัทะ กลา่ววา่ตนเป็นตวัแทนอาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ ถือหุ้นจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย และ

กลา่วเห็นด้วยกบัข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้ นว่า บริษัทฯ ควรระบขุ้อมลูสรุปงบการเงินและอตัราสว่นทางการเงินที่ส าคญัในหนงัสือ
เชิญประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบข้อมลูอยา่งเพียงพอ นอกจากนี ้บริษัทฯ ควรน าสง่รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น
ครัง้ที่ผ่านมาเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถทราบความเป็นมาของเร่ืองต่างๆ และมีความเข้าใจที่ตรงกนั  ตนได้พิจารณางบการเงินของ
บริษัทฯ ในสว่นรายงานของผู้สอบบญัชี และขอช่ืนชมที่บริษัทฯ สามารถได้จดัท างบการเงินอยา่งถกูต้อง อยา่งไรก็ตาม ในสว่นเร่ือง
ส าคญัในการตรวจสอบ (Key Audit Matter) ที่ได้มีการกลา่วถึงมลูค่าของเคร่ืองบินและอปุกรณ์การบิน ว่าคิดเป็นร้อยละ 61.71 
ของสินทรัพย์รวม ซึ่งสินทรัพย์ดงักล่าวท าให้บริษัทฯ มีภาระหนีท้ าให้มีอัตราส่วนหนีส้ินค่อนข้างสงู ประกอบกับบริษัทฯ มีผล
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ประกอบการขาดทนุมาโดยตลอด จึงขอสอบถามว่า บริษัทฯ มีแนวทางลดหนีส้ินดงักลา่วลงหรือมีแนวทางในการเพิ่ มรายได้ในปี
ตอ่ๆ ไป อยา่งไร ซึง่จะตอบค าถามของผู้ ถือหุ้นรายอื่นวา่บริษัทฯ จะสามารถกลบัมาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เมื่อใด 

 
ประธาน ขอให้รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ สายการเงินและการบญัชี ชีแ้จงตอ่ข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น 
 
นายณรงค์ชยั ว่องธนะวิโมกษ์ ฝ่ายบริหารฯ ชีแ้จงว่า บริษัทฯ ได้ระบุอตัราส่วนทางการเงินที่ส าคญัในรายงานประจ าปี

หน้า 151 จึงไม่ได้ระบขุ้อมลูดงักลา่วในหนงัสือเชิญประชุมซ า้อีก ส าหรับการบริหารจัดการเงินกองทนุของบริษัทฯ นัน้ บริษัทฯ 
ไมไ่ด้นิ่งนอนใจได้มีการพิจารณาอยู ่อยา่งไรก็ตาม เงินกองทนุเป็นรายการที่ได้รับผลกระทบจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ทัง้นี ้
บริษัทฯ สามารถพิจารณาเพิ่มเงินกองทนุดงักลา่วได้เมื่อบริษัทฯ กลบัมามีผลการด าเนินงานท่ีดี 

 
ดร. เกศสิรี ปัน้ธุระ ผู้ รับมอบฉนัทะ กลา่วว่า แม้จะมีการระบขุ้อมลูสดัสว่นทางการเงินท่ีส าคญัในรายงานประจ าปีแล้ว ก็

ควรระบขุ้อมลูดงักลา่วในหนงัสือเชิญประชุมด้วย เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถรับทราบข้อมลูได้ครบถ้วนก่อนการประชุม ซึ่งบริษัทจด
ทะเบียนหลายแห่งระบขุ้อมลูดงักลา่วเปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลงั การระบขุ้อมลูดงักลา่วไว้ในรายงานประจ าปีในรูปแบบ CD ไม่
เพียงพอ ดงันัน้ หากไมเ่ป็นภาระมากเกินไป ตนก็ขอให้บริษัทฯ เพิ่มเติมข้อมลูดงักลา่วในหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น  

 
นายณรงค์ชยั วอ่งธนะวิโมกษ์ ฝ่ายบริหารฯ ขอรับข้อเสนอแนะดงักลา่วไปพิจารณาปรับปรุงในโอกาสตอ่ไป 
 
ประธาน ขอให้รักษาการกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ชีแ้จงตอ่ข้อซกัถามอื่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มเติม 
 
นางอษุณีย์ แสงสงิแก้ว ฝ่ายบริหารฯ ชีแ้จงวา่ ในปัจจบุนั บริษัทฯ มีแผนจะเพิ่มรายได้และสร้างผลก าไรอย่างยัง่ยืน ด้วย

การปรับปรุงเครือข่ายการบินโดยการเพิ่มรายได้จากผู้ โดยสารเฉลี่ยต่อหน่วย (Yield) โดยการเพิ่มราคาตัว๋โดยสารเที่ยวบินจาก
ตา่งประเทศ การเพิ่มรายได้อื่นๆ การควบคมุต้นทนุ การจดัหาเคร่ืองบินใหมโ่ดยก าหนดให้มลีกัษณะที่มีรูปแบบใกล้เคียงกนัเพื่อลด
ต้นทนุด้านการบ ารุงรักษา (Common Fleet)  การน ารูปแบบธุรกิจของสายการบินต้นทนุต ่ามาปรับใช้ตามความเหมาะสม การ
ปรับปรุงหน่วยธุรกิจต่างๆ ของบริษัทฯ จนสามารถมีก าไรทุกหน่วย ตลอดจนการลงทุนสร้างศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
(Maintenance, Repair and Overhaul) ในพืน้ที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก เพื่อเพิ่มรายได้ของบริษัทฯ การปรับปรุง
คณุภาพการบริการเพื่อเพิ่มราคาตัว๋โดยสาร การเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายดิจิตลัผ่านทางเว็บไซต์  การพฒันาบคุลากรให้มีความ
พร้อมที่จะบริหารงาน จึงกลา่วได้ว่าบริษัทฯ ได้ก าหนดแผนการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องและจุดอ่อนต่างๆ ของ
บริษัทฯ แล้ว นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ติดตามแก้ไขปัญหาเที่ยวบินลา่ช้าทกุครัง้ และมีการแก้ไขปัญหาทนัทีที่ได้รับรายงาน จากนัน้ ได้
ขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุท่านที่ยงัคงรัก ห่วงใย และให้การสนบัสนนุบริษัทฯ เสมอมา  และชีแ้จงว่าบริษัทฯ ตดัสินใจเลือกใช้น า้แร่ยี่ห้อ 
ออร่าเนื่องจากผู้ผลิตน า้แร่ดงักลา่วเสนอให้ราคาที่ถกูแก่บริษัทฯ โดยในปีนีบ้ริษัทฯ มีแผนจะผลิตน า้แร่ของตนเองและเลิกใช้น า้แร่
ยี่ห้อดงักลา่ว และมอบหมายให้กรรมการผู้จดัการฝ่ายครัวการบินชีแ้จงประเด็นดงักลา่วในรายละเอียด 
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นางวรางคณา ลือโรจน์วงศ์ ฝ่ายบริหารฯ ชีแ้จงว่า ประเด็นเร่ืองน า้แร่ยี่ห้อออร่าได้มีการหารือและชีแ้จงในที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทฯ หลายครัง้ โครงการดังกล่าวเร่ิมต้นจากความคิดที่จะปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของบริษัทฯ โดยการเพิ่ม
คุณภาพอาหารและเคร่ืองดื่มที่ให้บริการบนเคร่ืองบิน จากเดิมบริษัทฯ สามารถผลิตได้เฉพาะน า้ดื่มที่ผลิตด้วยเคร่ืองกรองน า้
ระบบ Reverse Osmosis (RO ) ซึง่มีมลูคา่ทางการตลาดน้อย จึงได้มีการพิจารณาจดัหาน า้แร่มาให้บริการเพิ่มเติม แต่เนื่องจาก
ในขณะนัน้ ฝ่ายครัวการบินไมส่ามารถผลิตน า้แร่ให้ได้ทนั บริษัทฯ จึงตดัสินใจเลือกใช้น า้แร่ยี่ห้อออร่า นอกจากนี ้ต้นทนุการผลิต
น า้ดื่มด้วยเคร่ืองกรองน า้ระบบ RO ขึน้อยูก่บัการประมลูในแตล่ะปี  

 
นายอทุิศ เหมวตัถกิจ ผู้ ถือหุ้น กลา่ววา่ ในกรณีที่น า้ดื่มที่ผลติด้วยเคร่ืองกรองน า้ระบบ RO  มีคณุภาพดีกวา่ และมีต้นทนุ

ที่ถูกกว่า เหตุใดบริษัทฯ จึงไม่ชีแ้จงถึงสาเหตุที่ตัดสินใจจัดซือ้น า้แร่ยี่ห้อออร่า ตนเห็นว่าที่บริษัทฯ ชีแ้จงในการประชุมครัง้นี ้
เนื่องจากตนมีหลกัฐานเป็นลายลกัษณ์อกัษร และบริษัทฯ ไมไ่ด้มีความจริงใจในการแก้ไขปัญหา แตเ่ป็นการชีแ้จงเพื่อแก้ตวัเทา่นัน้ 
และได้ขอให้บนัทกึค าชีแ้จงเก่ียวกบัต้นทนุการผลติน า้ดื่มด้วยเคร่ืองกรองน า้ระบบ RO ในรายงานการประชมุด้วย 

 
นายกฤติภทัร อจันกิตติ ผู้ รับมอบฉันทะ กล่าวว่า ผู้ ถือหุ้นได้ใช้เวลาอภิปรายเก่ียวกับน า้แร่ยี่ห้อออร่ามาเป็นเวลานาน

พอสมควรแล้ว และบริษัทฯ ก็ได้ชีแ้จงตอ่ประเด็นดงักลา่วหลายครัง้แล้ว เดิมที่ตนเห็นวา่การอภิปรายในเร่ืองดงักลา่วเป็นประโยชน์ 
แตม่ีการอภิปรายเกินสมควรจนก่อให้เกิดความสบัสน จึงขอให้ประธานยตุิการอภิปรายในประเด็นดงักลา่ว และเปิดโอกาสให้มีการ
อภิปรายในเร่ืองส าคญัอื่นๆ เพื่อไมใ่ห้เสยีเวลาอนัมีคา่ของที่ประชมุ 

 
นายมานพ ตัง้หลกัมัน่คง ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึงรายได้จากผู้ โดยสารเฉลี่ยต่อหน่วยเปรียบเทียบระหว่างไตรมาสสดุท้าย

ของปี 2560 และไตรมาสแรกของปี 2561 วา่เพิ่มขึน้หรือลดลงเพียงใด และมีแนวโน้ม ในปี 2561 เป็นอยา่งไร 
 
ประธาน ขอให้ผู้อ านวยการใหญ่ฝ่ายซ่อมบ ารุงอากาศยานชีแ้จงต่อประเด็นเร่ืองเคร่ืองยนต์โรลส์ -รอยซ์ และขอให้รอง

กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ สายการเงินและการบญัชี ชีแ้จงราคาเฉลีย่ของตัว๋โดยสารตอ่ที่ประชมุ 
 
เรืออากาศตรี จิระ กลิน่สคุนธ์ ฝ่ายบริหารฯ ชีแ้จงวา่ ปัญหาที่พบจากเคร่ืองยนต์โรลส์-รอยซ์ในปีที่ผ่านมา คือเคร่ืองยนต์

รุ่น Trent 1000 ของเคร่ืองบินรุ่น B787 ที่ท าให้ต้องจอดซ่อมเป็นระยะเวลากว่า 265 วนั เนื่องจากชิน้สว่นที่เรียกว่า IP Turbine 
Blade แตกเสียหายต้องถอดเคร่ืองยนต์และสง่ไปซ่อม แต่บริษัทผู้ผลิตไม่สามารถซ่อมได้ทนัภายในระยะเวลา 90 วนั และไม่มี
เคร่ืองยนต์อะไหล่มาทดแทน ซึ ่งบริษัทฯ ได้รวบรวมค่าใช้จ่ายที ่เกิดขึน้และเรียกร้องจากบริษัทผู้ผลิตแล้ว ใน ปัจจุบัน
บริษัทผู้ผลิตก าลงัพิจารณาจ านวนค่าใช้จ่ายที่ตกลงจะชดใช้ให้แก่บริษัทฯ นอกจากนี ้เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมายงัพบปัญหาของ
ชิน้สว่นด้านหน้า ที่เรียกว่า Intermediate Pressure Compressor Rotor Blade Stage 2 ที่มีการตรวจพบว่ามีรอยแตกและต้อง
แก้ไขโดยการถอดเคร่ืองยนต์ ท าให้มีเคร่ืองบินต้องจอดซ่อมอีก 1 ล า ปัญหาดงักลา่วเกิดจากข้อผิดพลาดในการออกแบบ ท าให้
ชิน้สว่นมีอายกุารใช้งานสัน้กวา่ที่ก าหนด ซึง่สายการบินอื่นๆ ทัว่โลกก็ประสบปัญหาเก่ียวกบัเคร่ืองยนต์รุ่นดงักลา่วเช่นเดียวกนั โดย
บริษัทผู้ผลติต้องออกแบบชิน้สว่นขึน้ใหม ่คาดวา่ต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 4 ปี ในระหวา่งนี ้บริษัทผู้ผลติท าได้เพียงการเปลีย่นชิน้สว่น
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ที่เสียหายด้วยชิน้สว่นรุ่นเดิม บริษัทฯ จึงอาจประสบปัญหาเคร่ืองยนต์เสียหายจากสาเหตเุดิมอีกระยะหนึ่ง อย่างไรก็ตาม หากมี
คา่ใช้จ่ายหรือคา่เสยีหายเกิดขึน้ บริษัทฯ จะท าการเรียกร้องจากบริษัทผู้ผลติตอ่ไป 

 
นางอษุณีย์ แสงสงิแก้ว ฝ่ายบริหารฯ ชีแ้จงเพิ่มเติมวา่ บริษัทฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจเก่ียวกบัปัญหาที่พบจากเคร่ืองยนต์โรลส์-

รอยซ์ โดยบริษัทฯ ได้รวบรวมคา่เสยีหายและคา่ใช้จ่ายสง่ไปเรียกร้องกบับริษัทผู้ผลติทกุครัง้ ทัง้คา่เสยีหายจากเที่ยวบินลา่ช้า และ
ค่าเสียโอกาส ซึ่งบริษัทผู้ผลิตก็ให้ความมัน่ใจว่าจะช าระค่าเสียหายต่างๆ และคาดว่าบริษัทฯ น่าจะสามารถรับรู้รายได้จากเงิน
ชดเชยดงักลา่วในปีนี ้ 

 
ดร. เกศสรีิ ปัน้ธุระ ผู้ รับมอบฉนัทะ ขอให้ประธานรักษาเวลาในการด าเนินการประชุมและก าชบัให้ผู้ ถือหุ้นอภิปรายด้วย

ความกระชบั และขอให้ผู้ ร่วมประชมุทกุทา่นสร้างบรรยากาศที่ดีในการประชมุ และขอช่ืนชมคณะท างานผู้ รับผิดชอบจดัการประชมุ
ที่อดทนและยิม้แย้มรักษาบรรยากาศในการประชมุ  นอกจากนี ้ตนขอเสนอให้บริษัทฯ พิจารณาต้อนรับและรับรองผู้ ถือหุ้นบางราย
ที่ใส่ใจการบริหารงานของบริษัทฯ และมีข้อมูลเชิงลึกเป็นกรณีพิเศษ โดยจัดให้ผู้ ถือหุ้นดังกล่าวมีโอกาสแสดงข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมนอกที่ประชุม เพื่อให้บริษัทฯ รับทราบปัญหาไปแก้ไขต่อไปได้โดยไม่เสียเวลาของผู้ถือ หุ้นรายอื่นในที่
ประชมุ 
 

ประธาน กล่าวว่า เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดมีข้อสงสยัเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริ ษัทฯ 
ประจ าปี 2560 ซึง่มีรายละเอียดตามรายงานประจ าปี 2560 ที่บริษัทฯ ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้ว และขอให้ผู้ ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่
เห็นด้วยหรืองดออกเสียงสง่บตัรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในกรณีผู้ ถือหุ้นที่ไม่สง่บตัรลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่า ผู้
ถือหุ้นได้ลงมติเห็นชอบในงบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 ตามที่คณะกรรมการเสนอ  

 
ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตัิงบการเงินของ

บริษัทฯ ประจ าปี 2560 ซึง่ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน (สตง.) ในฐานะผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว  
โดยผู้ ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสยีงดงันี ้
เห็นด้วย 1,638,460,349 เสยีง ร้อยละ   99.9217 
ไมเ่ห็นด้วย           156,200 เสยีง ร้อยละ 0.0095   
งดออกเสยีง        1,128,700 เสยีง ร้อยละ 0.0688  
บตัรเสยี                  591 เสยีง ร้อยละ 0.0000  

 
ระเบียบวาระที่ 4    เร่ืองพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 

ประธาน มอบหมายให้ นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ สายการเงินและการบญัชีเป็น
ผู้รายงานในระเบียบวาระนี ้
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นายณรงค์ช ัย ว่องธนะวิโมกษ์ ฝ่ายบริหารฯ ชีแ้จงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นว่า 
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ก าหนดให้พิจารณาจากก าไรสทุธิก่อนผลก าไรหรือขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตา่งประเทศจากงบการเงินรวม โดยในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยขาดทนุสทุธิ 2,072 ล้านบาท เมื่อหกัผลขาดทนุจากอตัรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจ านวน 1,581 ล้านบาท แล้วท าให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนสทุธิก่อนขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน
จ านวน 491 ล้านบาท ประกอบกบัพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ก าหนดห้ามไมใ่ห้จ่ายเงินปันผล ใน
กรณีที่บริษัทฯ ยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่  โดยบริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสมที่ยงัไม่ได้จดัสรร ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 จ านวน 
24,240 ล้านบาท ดงันัน้ บริษัทฯ จึงไมอ่าจจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 ได้ คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นวา่ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
สมควรท่ีจะอนมุตัิการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
 

ประธาน เปิดโอกาสให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสอบถามเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว 
 

นายประเสริฐ เลิศยะโส ผู้ ถือหุ้น กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นงดจ่ายเงินปันผลปี 
2560 เนื่องจากรอบระยะเวลาบญัชีปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดขาดทุนสะสม จ านวน 24,240 ล้านบาท จึงไม่อาจ
จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 ได้นัน้ ตนในฐานะผู้ ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ทกุปี ซึ่งบริษัทฯ มีก าไรติดต่อกนั 43 
ปี และในการประชุมแต่ละครัง้ ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะได้เสนอแนะข้อคิดเห็นและวิธีการท าให้บริษัทฯ มีผลก าไรจากการ
ด าเนินงาน แต่บริษัทฯ กลบัมีผลประกอบการขาดทุนจากผลการบริหารงานตัง้แต่ประมาณปี 2555 แต่คณะกรรมการได้รับ
ค่าตอบแทนในปี 2560 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2560 ของบริษัทฯ หน้า 
71-75 นอกจากนี ้การตัง้คณะกรรมการชุดต่างๆ ก็มีความซ า้ซ้อน จากนัน้ได้กล่าวแสดงความไม่พอใจต่อการท างานของ
คณะกรรมการท่ีบริหารงานให้บริษัทฯ ขาดทนุ  
  

ประธาน กลา่ววา่ เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดมีข้อสงสยัเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิงดจ่ายเงินปันผลส าหรับ
ผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 และขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง สง่บตัรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของ
บริษัทฯ ในกรณีผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ง่บตัรลงคะแนน บริษัทฯ จะถือวา่เป็นการลงมติเห็นชอบ  

 
ที่ประชมุฯ มีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นทีม่าประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน อนมุตัิงดจ่ายเงินปันผล

ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 ตามที่เสนอ 
โดยผู้ ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสยีงดงันี ้
เห็นด้วย 1,639,304,455 เสยีง ร้อยละ   99.9731  
ไมเ่ห็นด้วย             67,654 เสยีง ร้อยละ 0.0041   
งดออกเสยีง    372,653 เสยีง ร้อยละ 0.0227  
บตัรเสยี               1,400 เสยีง ร้อยละ 0.0001  

 
 



28  
 

ระเบียบวาระที่ 5    เร่ืองพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ประธาน มอบหมายให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสวา่ง ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน เป็นผู้รายงานในวาระนี ้

 
พลอากาศเอก จอม รุ่งสวา่ง  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ คณะกรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาทบทวนหลกัเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และเบีย้ประชุม ส าหรับช่วง วนัที่ 1 
พฤษภาคม 2561 ถึงวนัที่ 30 เมษายน 2562 และเสนอให้ใช้อตัราเดิมตามที่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นในปี 2560 ดงันี ้

 
คา่ตอบแทนและเบีย้ประชมุกรรมการบริษัทฯ : 
- ให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับคา่ตอบแทนคนละ 50,000 บาทตอ่เดือน เป็นประจ าทกุเดือน และได้รับเบีย้ประชุมคนละ 

30,000 บาทต่อครัง้ หากในเดือนใดมีการประชุมเกินกว่า 1 ครัง้ คงให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับเบีย้ประชุมคนละ 30,000 บาท 
เทา่นัน้ โดยให้ประธานกรรมการได้รับเบีย้ประชุมสงูกว่ากรรมการ ร้อยละ 25 และรองประธานกรรมการ ได้รับเบีย้ประชุมสงูกว่า
กรรมการ ร้อยละ 12.5 และให้กรรมการเสียภาษีเงินได้เอง ทัง้นี  ้ค่าตอบแทนดงักล่าวเป็นจ านวนเดียวกับที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้
อนมุตัิในปี 2560 

 
- ในกรณีกรรมการบริษัทฯ ได้รับแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการ 

อนกุรรมการ และคณะท างานชดุตา่งๆ ของบริษัทฯ ให้กรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับการแต่งตัง้ดงักลา่ว ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเป็นเบี ย้
ประชมุอีกคนละ 10,000 บาท ตอ่ครัง้ หากในเดือนใดกรรมการ อนกุรรมการและคณะท างานชดุใด มีการประชมุเกินกวา่ 1 ครัง้ คง
ให้ได้รับเบีย้ประชมุคนละ 10,000 บาท เทา่นัน้ ทัง้นี ้คา่ตอบแทนดงักลา่วเป็นจ านวนเดียวกบัที่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้อนมุตัิในปี 2560 

 
- คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ให้ได้รับคา่ตอบแทนเป็นรายเดือนเทา่กบัเบีย้ประชมุกรรมการบริษัทฯ 

โดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนสงูกว่ากรรมการในอตัราร้อยละ 25 โดยที่ในเดือนใดไม่มีการประชุมคงให้
ได้รับคา่ตอบแทนด้วย ทัง้นี ้อตัราคา่ตอบแทนดงักลา่วเป็นอตัราเดียวกบัท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในปี 2560 ได้อนมุตัิ 

 
ส าหรับรายละเอียดของคณะกรรมการชุดย่อย และขอบเขตอ านาจหน้าที่ได้ระบอุยู่ในรายงานประจ าปีในส่วนของการ

ก ากบัดแูลกิจการ หวัข้อคณะกรรมการชุดย่อย ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติไม่เสนอเร่ืองสิทธิประโยชน์ด้านบตัรโดยสารและ
เงินรางวลัประจ าปี ส าหรับกรรมการบริษัทฯ ส าหรับปี 2561 

 
ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว 
 

 นายโมกข์พิศทุธ์ิ รตารุณ ผู้ รับมอบฉนัทะ กลา่วแสดงความเห็นวา่ คณะกรรมการและผู้บริหารทกุทา่นท่ีท างานและบริหาร
กิจการของบริษัทฯ ก็สมควรท่ีจะได้รับคา่ตอบแทนจากการท างานดงักลา่ว ประเด็นท่ีต้องพิจารณาคืออตัราของคา่ตอบแทนควรจะ
เป็นเท่าใด ซึ่งตนเห็นว่าคณะกรรมการยงัมีหน้าที่ในการบริหารจดัการงานต่างหลายประการ เช่น การแก้ไขสภาวะขาดทุนของ
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บริษัทฯ โดยที่อตัราคา่ตอบแทนคณะกรรมการยงัคงเทา่กบัอตัราเดิมในปีที่ผ่านมา ตนจึงเห็นว่าค่าตอบแทนคณะกรรมการท่ีเสนอ
เป็นอตัราที่เหมาะสม พร้อมทัง้ขอให้ก าลงัใจคณะกรรมการและผู้บริหาร เพื่อร่วมกนับริหารงานให้บริษัทฯ เติบโตอยา่งยัง่ยืน  
 

ประธาน กลา่ววา่ เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดมีข้อสงสยัเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอ และขอให้ผู้ ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงสง่
บตัรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในกรณีผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ง่บตัรลงคะแนน บริษัทฯ จะถือวา่เป็นการลงมติเห็นชอบ  

 
ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติ

หลกัเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนและเบีย้ประชุมของกรรมการบริษัทฯ ส าหรับช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 
เมษายน 2562 ตามที่เสนอ 

โดยผู้ ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสยีงดงันี ้
เห็นด้วย      1,639,293,351 เสยีง ร้อยละ   99.9722  
ไมเ่ห็นด้วย            81,798 เสยีง ร้อยละ 0.0050   
งดออกเสยีง                373,213 เสยีง ร้อยละ 0.0228   
บตัรเสยี          0 เสยีง ร้อยละ 0.0000   

 
ระเบียบวาระที่ 6    เร่ืองพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2561 

ประธาน มอบหมายให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสวา่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ ชีแ้จงในระเบียบวาระนี ้ 
 
พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงว่า บริษัทฯ เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีส านกังานการตรวจเงิน

แผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบญัชีมาโดยตลอด ทัง้นี ้เป็นไปตามพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
พ.ศ. 2542 โดยส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ไม่มีความสมัพนัธ์และไม่มีสว่นได้เสียกบับริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร     
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว ทัง้นี ้ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ยงัเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 
ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จ ากัด และบริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่เป็นรัฐวิสาหกิจ  
อย่างไรก็ตาม ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยรายอื่นๆ และบริษัทร่วมของบริษัทฯ 
เนื่องจากบริษัทดงักลา่วไมไ่ด้เป็นรัฐวิสาหกิจ 

ในปี 2560 ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยได้รับค่าธรรมเนียมตรวจสอบบญัชี
ประจ าปี เป็นเงิน 2,500,000 บาท และคา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส ไตรมาสละ 350,000 บาทอยา่งไรก็ตาม 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน ปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลใช้บังคับตัง้แต่วันที่ 22 
กมุภาพนัธ์ 2561 มาตรา 55 ก าหนดให้ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ โดยมิ
อาจเรียกเก็บคา่สอบบญัชีได้ 
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บดันี ้ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ด าเนินการมาครบวาระแล้ว จึงจ าเป็นจะต้องพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี โดย
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น เพื่ออนมุตัิให้แต่งตัง้
ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดินเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 โดยไมม่ีคา่ธรรมเนียมตรวจสอบบญัชี 
 

ประธาน เปิดโอกาสให้ที่ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว 
 
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองที่เสนอพิจารณาในวาระนี ้
 
ประธาน เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาและอนมุตัิแตง่ตัง้ส านกังานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบญัชี  ประจ าปี 2561 

ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ  และขอให้ผู้ ถือหุ้นทีล่งคะแนนไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงสง่บตัรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่
ของบริษัทฯ ในกรณีผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ง่บตัรลงคะแนน บริษัทฯ จะถือวา่เป็นการลงมติเห็นชอบ  

 
ที่ประชมุฯ มีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นทีม่าประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน อนมุตัิแต่งตัง้ส านกังาน

การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 โดยไม่มีค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชี ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ  

โดยผู้ ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสยีงดงันี ้
เห็นด้วย  1,639,472,997 เสยีง ร้อยละ   99.9833  
ไมเ่ห็นด้วย 5,521 เสยีง ร้อยละ 0.0003   
งดออกเสยีง                  269,444 เสยีง ร้อยละ 0.0164   
บตัรเสยี  400 เสยีง ร้อยละ 0.0000   

 
ระเบียบวาระที่ 7    เร่ืองพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ข้อ 32 

ประธาน มอบหมายให้ เรืออากาศเอก กนก  ทองเผือก รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ สายบริหารงานกฎหมายและ
บริหารทัว่ไป เป็นผู้น าเสนอในระเบียบวาระนี ้
 

เรืออากาศเอก กนก  ทองเผือก ฝ่ายบริหารฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากค าสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แหง่ชาติ ที่ 21/2560 ลงวนัท่ี 4 เมษายน 2560 ข้อ 9 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 
100 โดยสรุปสาระส าคญัที่มีการแก้ไข คือ ก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด สามารถเข้าช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัได้ 
และก าหนดระยะเวลาให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นภายใน 45 วนั นบัแต่วนัที่ได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้เพิ่มเติม
ความในวรรคสองว่า หากกรรมการไม่จดัประชุมภายในก าหนด ก็ให้ผู้ ถือหุ้นตามวรรคหนึ่งหรือผู้ ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกนัได้จ านวน
หุ้นตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึง่ เรียกประชมุเองได้ภายใน 45 วนั นบัแตว่นัครบก าหนดเวลาตามวรรคหนึง่ โดยถือเป็นการประชมุผู้
ถือหุ้นท่ีกรรมการเรียกประชมุ โดยให้บริษัทรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายและอ านวยความสะดวก และเพิ่มเติมความในวรรคสามว่า ถ้าการ
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ประชุมไม่ครบองค์ประชุม ผู้ ถือหุ้นนัน้ก็ต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
มาตรา 30 บญัญตัิวา่ “ข้อบงัคบัของบริษัท ต้องไมข่ดัหรือแย้งกบัหนงัสอืบริคณห์สนธิ และบทแห่งพระราชบญัญัตินี ”้ ดงันัน้ เมื่อมี
การแก้ไขเพิ่มเติมบทบญัญัติของกฎหมาย บริษัทฯ จึงต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 32 ซึ่งก าหนดในเร่ืองสิทธิของ  
ผู้ ถือหุ้นในการเรียกประชมุ เพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมายที่มีการแก้ไข โดยมีข้อเสนอแก้ไข ดงันี ้ 

-  ลดสดัสว่นจ านวนหุ้นในการใช้สทิธิร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุได้ โดยลดจ านวนหุ้นที่จะขอใช้สทิธิ เป็นร้อยละ 
10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด (จากเดิมหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนั
ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 10) (วรรค 3)  

- เพิ่มระยะเวลาให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นภายใน 45 วนั (จากเดิม 1 เดือน) นบัแต่วนัที่ได้รับหนงัสือจาก  
ผู้ ถือหุ้น (วรรค 3) เพิ่มเติมข้อความในวรรค 4 ว่า หากกรรมการไม่จัดประชุมภายในก าหนด 45 วนั ก็ให้ผู้ ถือหุ้นตามจ านวน
ดงักลา่วเรียกประชุมเองได้ภายใน 45 วนั นบัแต่วนัครบก าหนดเวลาตามวรรค 3 โดยถือเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้นที่กรรมการเรียก
ประชมุ โดยให้บริษัทรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายและอ านวยความสะดวก และ 

-  เพิ่มเติมข้อความในวรรค 5 ว่า ถ้าการประชุมไม่ครบองค์ประชุม ผู้ ถือหุ้นที่เรียกประชุมก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ (ตามข้อบงัคบัข้อ 34 ก าหนดว่า ในการประชุมต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉนัทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือมี     
ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด จึงจะเป็นองค์ประชมุ) โดยในสว่นของวรรคที่ 1 และวรรคที่ 2 ยงัคงข้อความเดิม 

ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน จ ากดั มาตรา 31 และข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 38 (2) (ฉ) ก าหนดวา่การแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ จะกระท าได้เมื่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ลงมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุฯ แสดงความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว 
 
นายประเสริฐ เลศิยะโส ผู้ ถือหุ้น กลา่วว่า การลงคะแนนเสียงในการประชุมทัว่ไปนัน้ บตัรลงคะแนนมี 3 ช่อง ได้แก่ เห็น

ด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีง การที่ประธานกลา่ววา่กรณีผู้ ถือหุ้นไมส่ง่บตัรลงคะแนนถือวา่เห็นด้วยนัน้ เป็นวิธีการลงคะแนนท่ี
ไมถ่กูต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบั ประกอบกบับริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนที่กระทรวงการคลงัเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ แม้ผู้ ถือหุ้น
ทัง้หมดออกเสยีงลงคะแนนก็ไมส่ามารถชนะคะแนนเสียงได้ จึงขอให้แก้ไขกรณีที่ไม่สง่บตัรลงคะแนน จะถือเป็นคะแนนเสียงเห็น
ด้วยไมไ่ด้  
 

 ประธาน ขอให้นายไกรศกัดิ์ ขดัค า ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เป็นผู้ ชีแ้จง 
  

นายไกรศกัดิ์ ขดัค า ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ชีแ้จงว่า ก่อนเร่ิมการประชุมฯ ประธานและเลขานุการบริษัทฯ ได้
ชีแ้จงวิธีการออกเสยีงลงคะแนนเสยีงทัง้ในช่วงเร่ิมต้นการประชุมและในการประชุมแต่ละวาระ โดยแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบชดัเจนว่า
กรณีผู้ ถือหุ้นคนใดไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีงให้สง่บตัรลงคะแนนที่แสดงความคิดเห็นไมเ่ห็นด้วย เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ
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นบัคะแนนเสยีงและการด าเนินการประชมุ ซึ่งเป็นการก าหนดวิธีการประชุมและการลงมติที่บริษัทฯ สามารถด าเนินการได้โดยไม่
ขดัตอ่กฎหมายหรือข้อบงัคบัของบริษัทฯ   
 
 นายประเสริฐ เลศิยะโส ผู้ ถือหุ้น กลา่ววา่ เป็นการกลา่วอ้างที่ไม่ชอบด้วยหลกัการและกฎหมาย เนื่องด้วยไม่มีกฎหมาย
ใดที่ก าหนดให้การไม่สง่บตัรลงคะแนนถือว่าเห็นด้วย ประกอบกบับริษัทฯ มีสถานะเป็นบริษัทมหาชน ไม่ใช่เพียงบริษัทครอบครัว 
(Family Company) ดงันัน้ ขอให้น าหลกัฐานมาแสดงวา่การนบัคะแนนเสยีงดงักลา่วสามารถกระท าได้โดยชอบ   
 

นายอทุิศ เหมวตัถกิจ ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึงความคุ้มคา่ของการวา่จ้างนกักฎหมาย และขอให้บริษัทฯ ชีแ้จงเหตผุลว่าตาม
พระราชบญัญตัิข้อมลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 บริษัทฯ สามารถให้ข้อมลูเทปบนัทึกการประชุม ตามที่ตนได้เคยร้องขอต่อ
บริษัทฯ ได้หรือไม ่  

 
ประธาน ขอให้ผู้ ถือหุ้นอภิปรายในเนือ้หาระเบียบวาระท่ี 7 และเปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถามข้อมลูเพิ่มเติม  
 
นายไกรศกัดิ์ ขดัค า ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ชีแ้จงวา่ บริษัทฯ ในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

เป็นกิจการที่จะต้องด าเนินการภายใต้ข้อบงัคบัของบริษัทฯ พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด ระเบียบและกฎเกณฑ์ของกรม
พฒันาธุรกิจการค้า รวมทัง้พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ  ซึง่จากการตรวจสอบข้อบงัคบัของบริษัทฯ กฎหมาย 
และกฎระเบียบท่ีออกโดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) 
และนายทะเบียนบริษัทมหาชน ซึง่เป็นผู้ดแูลการปฎิบตัิตามกฎหมายดงักลา่วนัน้ ไม่ปรากฏว่ามีระเบียบหรือข้อบงัคบัใด ที่ห้ามมิ
ให้บริษัทจดทะเบียนน าวิธีการออกเสียงลงมติดงักลา่วมาใช้ในการลงมติในที่ประชุมของบริษัท ประกอบกบัที่ผ่านมาไม่มีผู้ ถือหุ้น
รายใดน าวิธีการลงมติดังกล่าวร้องต่อศาลว่าเป็นการลงมติที่ประชุมที่ไม่ถูกต้อง ดังนัน้ วิธีปฎิบัติในการออกเสียงลงคะแนน
ดงักลา่วจึงเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย  

 
ประธาน เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดมีข้อซกัถามเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคับ

บริษัทฯ ข้อ 32 สิทธิของผู้ ถือหุ้นในการร้องขอให้จัดประชุม ตามที่สายบริหารงานกฎหมายและบริหารทัว่ไปเสนอ และขอให้ผู้
ถือหุ้นทีล่งคะแนนไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียงสง่บตัรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในกรณีผู้ ถือหุ้นที่ไม่สง่บตัรลงคะแนน 
บริษัทฯ จะถือวา่เป็นการลงมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการเสนอ  

 
ที่ประชมุฯ มีมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นทีม่าประชมุและมีสทิธิออกเสยีง

ลงคะแนน อนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 32 ตามที่เสนอ เร่ืองสทิธิของผู้ ถือหุ้นในการเรียกประชุม เพื่อให้สอดคล้อง
กบักฎหมายที่มีการแก้ไข โดยให้ยกเลกิข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม ่ดงันี  ้

 
“ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุรอบ

ปีบญัชีของบริษัท 
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การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กลา่วแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุม     
ผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะ
เข้าช่ือกนัท าหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบเุร่ืองและเหตผุลในการ
ที่ขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนี  ้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายใน 45 วนั
นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไมจ่ดัให้มีการประชมุภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม  ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่งเข้าช่ือ
กันหรือผู้ ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคับไว้นัน้  จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคสาม  ในกรณีเช่นนี ้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้น   ที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ
คา่ใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชุมผู้ ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี่ครัง้ใดจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่ง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 34   ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี่ ต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิด
จากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท” 

 
โดยผู้ ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสยีงดงันี ้
เห็นด้วย    1,639,410,857 เสยีง ร้อยละ   99.9794  
ไมเ่ห็นด้วย                 16,968 เสยีง ร้อยละ 0.0010   
งดออกเสยีง                321,137  เสยีง ร้อยละ 0.0196   
บตัรเสยี               400 เสยีง ร้อยละ 0.0000  

 
ระเบียบวาระที่  8    เร่ืองพิจารณาอนุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายตราสารหนี ้ประเภทหุ้นกู้  และ/หรือ หุ้น

กู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน 
ประธาน มอบหมายให้ นายณรงค์ชยั  ว่องธนะวิโมกษ์ รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ สายการเงินและการบญัชี เป็น

ผู้น าเสนอในวาระท่ี 8 นี ้
 
นายณรงค์ชัย  ว่องธนะวิโมกษ์ ฝ่ายบริหารฯ ชีแ้จงว่า บริษัทฯ ได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 

2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ให้ออกและเสนอขายตราสารหนีป้ระเภทหุ้นกู้  และ/หรือ หุ้นกู้ ที่มีลกัษณะคล้ายทุน (ตรา
สารหนีฯ้) ในวงเงินรวมไมเ่กิน 40,000 ล้านบาท ภายในก าหนดระยะเวลา 5 ปี (ระหวา่ง เมษายน 2557 ถึงเมษายน 2562) ส าหรับ
หุ้นกู้ที่ได้รับอนมุตัิในปี 2557 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายตราสารหนีป้ระเภทหุ้นกู้ภายในประเทศไปแล้วจ านวน 6 ครัง้ ใช้วงเงิน
ครบตามที่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น การออกและเสนอขายตราสารหนีฯ้ เป็นทางเลือกหนึ่งในการหาแหลง่เงินทนุของบริษัทฯ 
ที่จะท าให้บริษัทฯ สามารถจัดหาเงินทุนได้อย่างเหมาะสมตามสภาวะตลาดในอนาคต ซึ่งการออกตราสารหนีถู้กน ามาใช้เป็น
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของบริษัทฯ โดยในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า บริษัทฯ มีความต้องการใช้เงินทนุส าหรับช าระคืนหุ้นกู้ที่
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จะครบก าหนดช าระ และ/หรืออาจน าไปช าระคืนเงินกู้กบัธนาคารซึง่มีต้นทนุทางการเงินสงูกวา่ และ/หรือลงทนุในสนิทรัพย์ และ/หรือ
ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการของบริษัทฯ 

ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้พิจารณาให้บริษัทฯ ขออนมุตัิออกและเสนอขายตราสารหนีป้ระเภทหุ้นกู้  และ/หรือหุ้น
กู้ที่มีลกัษณะคล้ายทุน (ตราสารหนีฯ้) ในวงเงินรวมไม่เกิน 80,000 ล้านบาท ภายในก าหนดระยะเวลา 5 ปี  โดยนอกจากจะ
น าไปใช้ตามวตัถปุระสงค์ดงัที่กลา่วข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ได้รวมกรอบวงเงินในการออกตราสารหนีฯ้ ครัง้นี ้ส าหรับโครงการลงทนุ
จดัหาเคร่ืองบินฝงูใหม่ ซึ่งเมื่อได้รับอนมุตัิการจัดหาแล้ว บริษัทฯ จะมีภาระในการช าระเงินมดัจ าค่าเคร่ืองบิน กรรมการบริษัทฯ 
พิจารณาแล้วเห็นวา่ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควร  

1. อนมุตัิให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายตราสารหนีป้ระเภทหุ้นกู้  และ/หรือหุ้นกู้ที่มีลกัษณะคล้ายทุน (“ตราสารหนีฯ้”) เพื่อช าระคืน
หุ้นกู้ที่จะครบก าหนดช าระ และ/หรือ อาจน าไปช าระคืนเงินกู้ของบริษัทฯ ที่มีต้นทนุทางการเงินสงูกวา่  และ/หรือ ลงทนุในสนิทรัพย์ 
และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียนในกิจการ ในวงเงินรวมไม่เกิน 80,000 ล้านบาท ภายในก าหนดระยะเวลา 5 ปี นบัตัง้แต่วนัที่
ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ถึงเดือนเมษายน 2566 โดยสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้  ทัง้ตลาด
ภายในและต่างประเทศอาจออกเป็นเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินเทียบเท่า โดยใช้อตัราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว เพื่อให้บริษัทฯ ได้ประโยชน์สงูสดุและเกิดความคลอ่งตวัในการจดัหาเงินทนุตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
ในกรณีที่ตลาดทนุเอือ้อ านวย ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

ประเภทของหุ้นกู้   :  หุ้นกู้ทกุประเภท ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือหรือไม่ระบช่ืุอผู้ ถือ มีประกนัหรือไม่มีประกนั มีหรือไม่มี
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัความเหมาะสมของสภาวะตลาดและปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแต่
ละคราว 

วงเงิน  :  วงเงินรวมไมเ่กิน 80,000 ล้านบาท หรือเทียบเทา่ โดยจะออกและเสนอขายเพียงชดุเดยีวหรือหลายชดุ
ในคราวเดียวกนั หรือหลายคราวก็ได้ 

สกลุเงิน:  สกลุเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศในจ านวนเทียบเท่า โดยใช้อตัราแลกเปลี่ยนในขณะที่มี
การออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว 

อตัราดอกเบีย้  :  ขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะครัง้ 
อายุหุ้นกู้   :  ขึน้อยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายในแต่ละคราว หรือเมื่อมีการเลิกบริษัทฯ โดย

สามารถก าหนดให้มีการไถ่ถอนก่อนครบก าหนดอายขุองหุ้นกู้หรือไมก็่ได้ 
การเสนอขาย  : สามารถเสนอขายหุ้นกู้ชุดเดียว และ/หรือหลายชุด ในคราวเดียว และ/หรือหลายคราว และ/

หรือ เป็นโครงการ โดยจะท าการเสนอขายหุ้นกู้ดงักลา่วในประเทศ และ/หรือตา่งประเทศ ให้แก่ผู้ลงทนุทัว่ไป และ/หรือผู้ลงทนุโดย
เฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งมีผลใช้บงัคบัในขณะที่ออกและ
เสนอขายหุ้นกู้นัน้ๆ 

เง่ือนไขอื่นๆ:  ขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะครัง้ และปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
2.  มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ร่วมกับรองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่สาย

การเงินและการบญัชี หรือบคุคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ร่วมกบัรองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่
สายการเงินและการบญัชีมอบหมาย มีอ านาจด าเนินการดงันี ้
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2.1 พิจารณาก าหนดประเภท ช่ือ จ านวนที่จะเสนอขายในแต่ละคราว มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย 
ระยะเวลาการออกและเสนอขาย วิธีการจดัสรร วิธีการเสนอขาย อตัราดอกเบีย้ อาย ุและรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการออก
และเสนอขาย หรือการไถ่ถอนตราสารหนีฯ้ ดงักลา่ว 

2.2  แตง่ตัง้ที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือที่ปรึกษา และ/หรือ ผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์เพื่อการออกและเสนอขาย
ตราสารหนีฯ้ และ/หรือ สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของบริษัทฯ ทัง้ในและต่างประเทศ และ/หรือหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ 
และ/หรือสถาบนัการเงิน และ/หรือบคุคลอื่นเพื่อการออกและเสนอขายตราสารหนีฯ้ ดงักลา่ว 

2.3 ติดต่อ เจรจา เข้าท า ลงนาม แก้ไขสญัญา และ/หรือเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงติดต่อขออนุญาต ให้
ข้อมูล และยื่นเอกสารหลกัฐานกับส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่
เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายตราสารหนีฯ้ ตลอดจนด าเนินการอื่นใดที่เก่ียวข้องหรือจ าเป็นในการออกและเสนอขายตราสารหนีฯ้ 
ดงักลา่ว 
 โดยได้น าเสนอตารางแผนออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในระยะเวลา 5 ปี (2561-2565) แสดงความจ าเป็นในการจดัหาแหล่ง
เงินทนุ โดยจะเห็นได้วา่บริษัทฯ มีหุ้นกู้ที่ครบก าหนดภายในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า ประมาณ 40,000 ล้านบาท ซึง่ตัง้สมมติฐานวา่
เมื่อหุ้นกู้ เหล่านีค้รบก าหนดช าระแล้ว จะมีการออกหุ้นกู้ เพื่อหมุนเวียน (Roll) ต่อไป รวมทัง้ออกหุ้นกู้ เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนใน
สนิทรัพย์ และ/หรือเป็นเงินทนุหมนุเวียน จ านวน 40,000 ล้านบาท ขึน้อยู่กบัความจ าเป็นในช่วงเวลาดงักลา่ว ซึ่งสาระส าคญัของ
จ านวนเงินในสว่นที่สองนีจ้ะเก่ียวข้องกบัโครงการจดัหาเคร่ืองบินที่บริษัทฯ ก าลงัด าเนินการ รวมเป็นเงินทัง้หมดจ านวน 80,000 ล้านบาท  

 
ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุฯ แสดงความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว 
 
นายอทุิศ เหมวตัถกิจ ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึงสาเหตทุี่บริษัทฯ ไมข่ออนมุตัิวงเงินในการออกหุ้นกู้ ในลกัษณะปีตอ่ปี  
 
นายณรงค์ชยั  วอ่งธนะวิโมกษ์ ฝ่ายบริหารฯ ตอบข้อซกัถามว่า สาเหตทุี่ไม่สามารถขออนมุตัิกรอบวงเงินฯ ในลกัษณะปี

ต่อปีได้ เนื่องจากบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความจ าเป็นในการใช้เงินทนุในอนาคตในช่วงระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า การขออนมุตัิใน
ลกัษณะปีตอ่ปีจึงอาจท าให้เกิดความไมค่ลอ่งตวัในการบริหารจดัการ หากอนาคตมีความจ าเป็นต้องใช้เงินทนุ แต่ต้องขอออกหุ้นกู้
ในลกัษณะปีตอ่ปี อาจท าให้บริษัทฯ มีเงินทนุไมเ่พียงพอตอ่การด าเนินการ  

 
ประธาน เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดมีข้อซกัถามเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิวงเงินในการออกและเสนอขาย

ตราสารหนี ้ประเภทหุ้นกู้  และ/หรือ หุ้นกู้ที่มีลกัษณะคล้ายทนุ โดยจะใช้มติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และขอให้ผู้ ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสยีง
สง่บตัรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในกรณีผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ง่บตัรลงคะแนน บริษัทฯ จะถือวา่เป็นการลงมติเห็นชอบ  

 
ที่ประชมุฯ มีมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง

ลงคะแนน อนมุตัิวงเงินในการออกและเสนอขายตราสารหนีป้ระเภทหุ้นกู้  และ/หรือหุ้นกู้ที่มีลกัษณะคล้ายทนุ ในวงเงินรวมไม่เกิน 
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80,000 ล้านบาท (แปดหมื่นล้านบาทถ้วน) ภายในก าหนดระยะเวลา 5 ปี นบัตัง้แต่วนัที่ได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมใหญ่ผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2561 ตามที่เสนอ  

โดยผู้ ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงดงันี ้
เห็นด้วย      1,636,011,640 เสยีง ร้อยละ   99.7713  
ไมเ่ห็นด้วย             3,179,623 เสยีง ร้อยละ 0.1939   
งดออกเสยีง                570,899 เสยีง ร้อยละ 0.0348   
บตัรเสยี                   400 เสยีง ร้อยละ    0.0000 

 
ระเบียบวาระที่ 9    เร่ืองพิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และพ้นจากต าแหน่ง 

ประธาน มอบหมายให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสวา่ง ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ด าเนินการประชุม 
และน าเสนอในระเบียบวาระท่ี 9 นี ้

 
พลอากาศเอก จอม รุ่งสวา่ง  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน กลา่วเชิญผู้ ได้รับการเสนอช่ือเพื่อแต่งตัง้

เป็นกรรมการออกจากที่ประชมุ 
 
นางปรารถนา มงคลกลุ นายปิติพนัธ์ เทพปฏิมากรณ์ นายพินิจ พวัพนัธ์ ได้ออกจากห้องประชมุในระเบียบวาระนี ้  

 
พลอากาศเอก จอม รุ่งสวา่ง  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อที่ 

17 ระบไุว้วา่ ในการประชุมสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง
เป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงั
จดทะเบียนบริษัทฯ นัน้ ให้ใช้วิธีจับสลากกนัว่าผู้ ใดจะออก สว่นปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผู้
ออกจากต าแหนง่ กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้ อาจถกูเลอืกเข้ามาด ารงต าแหนง่ใหมก็่ได้ โดยในปีนีม้ีกรรมการท่ีออกจากต าแหน่ง
ตามวาระ ดงันี ้

1. พลอากาศเอก อ านาจ  จีระมณีมยั 
2. นางปรารถนา  มงคลกลุ 
3. นายปิติพนัธ์  เทพปฏิมากรณ์ 
4. นายพินิจ  พวัพนัธ์ 
5. นายจรัมพร  โชตกิเสถียร  ซึง่ลาออกไปเมื่อวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2560 

  
 ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลที่เห็นว่ามีคณุสมบตัิเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการตามหลกัเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตัง้แต่วนัที่ 3 ตลุาคม 2560 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และทาง
หนงัสือพิมพ์ข่าวหุ้น (รายวนั) ฉบบัลงวนัที่ 9 -11 ตลุาคม 2560 และหนงัสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบบัลงวนัที่ 12-15 ตลุาคม 
2560 ทัง้นี ้ไมป่รากฏผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการแต่อย่างใด ดงันัน้ คณะกรรมการสรรหาและ
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ก าหนดค่าตอบแทน จึงได้พิจารณาคดัเลือกบคุคลที่สมควรได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการของบริษัทฯ จากคณุสมบตัิและความ
เหมาะสม ตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557 มีมติเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 แตง่ตัง้กรรมการจ านวน 5 คน ดงันี ้

1. พลอากาศเอก อ านาจ  จีระมณีมยั  เป็นกรรมการตอ่อีกวาระหนึง่ 
2. นางปรารถนา  มงคลกลุ   เป็นกรรมการตอ่อีกวาระหนึง่ 
3. นายปิติพนัธ์  เทพปฏิมากรณ์   เป็นกรรมการตอ่อีกวาระหนึง่ 
4. นายพินิจ  พวัพนัธ์    เป็นกรรมการตอ่อีกวาระหนึง่ 
5. นางสาวศิริกลุ เลากยักลุ   เป็นกรรมการ 

 
จากนัน้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็นและซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว 
 
นายอุทิศ เหมวตัถกิจ ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึงสาเหตุที่บริษัทฯ ไม่พิจารณาเสนอแต่งตัง้บุคคลรายใหม่เข้าเป็นกรรมการ

บริษัทฯ เพื่อร่วมบริหารงานให้บริษัทฯ มีก าไร แม้วา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอรายช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 
แตต่นเห็นวา่คณะกรรมการก็มีหน้าที่ในการสรรหาบคุคลที่มีความสามารถในการบริหารงานให้บริษัทฯ ท าก าไรได้เพิ่มขึน้ รวมทัง้
เป็นประโยชน์ในการแลกเปลีย่นความคิดเห็นระหวา่งกนั  

 
พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ตอบข้อซกัถามว่า ในรายช่ือบคุลที่ได้รับ

การเสนอเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการ มี 3 ท่านที่เป็นรายใหม่ แต่หมดวาระเนื่องจากด ารงต าแหน่งต่อจากวาระกรรมการเดิม และ
บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือตัง้แต่เดือนตลุาคมถึงธันวาคมปีที่ผ่านมา แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือเพื่อรับกา ร
พิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ  จากนัน้ เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตัง้
กรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหา และก าหนดคา่ตอบแทนเสนอ และขอให้เลขานกุารการประชมุฯ ชีแ้จงวิธีการลงคะแนนเสียง 
ส าหรับวาระเลอืกตัง้กรรมการตอ่ไป 
 
 นางสวุิมล บวัเลิศ ฝ่ายบริหารฯ ชีแ้จงวิธีการลงคะแนนเสียงว่า ในระเบียบวาระที่ 9 นี ้ให้ผู้ ถือหุ้นทุกท่านทัง้ที่เห็นด้วย    
ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีง ลงคะแนน  ในบตัรลงคะแนนท่ีแจกให้แล้ว และสง่บตัรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ แยกตาม
รายบคุคลที่ได้รับการเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการ 
 

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตัง้
กรรมการบริษัทฯ จ านวน 5 ทา่น แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระและพ้นจากต าแหนง่ ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 17 ทัง้นี ้
ตัง้แตว่นัท่ี 26 เมษายน 2561 เป็นต้นไป โดยแยกเป็นรายบคุคล ดงันี ้
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1. พลอากาศเอก อ านาจ  จีระมณีมยั 
เห็นด้วย 1,522,662,154 เสยีง ร้อยละ   92.8587   
ไมเ่ห็นด้วย    111,714,257 เสยีง ร้อยละ 6.8128   
งดออกเสยีง            327,898 เสยีง ร้อยละ 0.0200    
บตัรเสยี      200 เสยีง ร้อยละ 0.0000    
ไมส่ง่บตัรลงคะแนน         5,058,053 เสยีง ร้อยละ 0.3085   
 

2. นางปรารถนา  มงคลกลุ 
เห็นด้วย   1,634,067,951 เสยีง  ร้อยละ  99.6528  
ไมเ่ห็นด้วย               56,260 เสยีง ร้อยละ 0.0034  
งดออกเสยีง             577,398   เสยีง ร้อยละ 0.0352   
บตัรเสยี        0 เสยีง ร้อยละ 0.0000   
ไมส่ง่บตัรลงคะแนน          5,060,953       เสยีง ร้อยละ 0.3086   
 

3. นายปิติพนัธ์  เทพปฏิมากรณ์ 
เห็นด้วย   1,633,747,958 เสยีง ร้อยละ   99.6332  
ไมเ่ห็นด้วย             370,300 เสยีง ร้อยละ 0.0226  
งดออกเสยีง             579,498 เสยีง ร้อยละ 0.0353  
บตัรเสยี          0 เสยีง ร้อยละ 0.0000    
ไมส่ง่บตัรลงคะแนน          5,064,806      เสยีง ร้อยละ 0.3089 
   

4. นายพินิจ  พวัพนัธ์ 
เห็นด้วย   1,633,931,951 เสยีง ร้อยละ   99.6444  
ไมเ่ห็นด้วย             437,453 เสยีง ร้อยละ 0.0267    
งดออกเสยีง             331,530  เสยีง ร้อยละ 0.0202    
บตัรเสยี            0 เสยีง ร้อยละ 0.0000   
ไมส่ง่บตัรลงคะแนน          5,061,628     เสยีง ร้อยละ 0.3087   
 

5. นางสาวศิริกลุ เลากยักลุ 
เห็นด้วย   1,633,979,419 เสยีง ร้อยละ   99.6473  
ไมเ่ห็นด้วย             369,353 เสยีง ร้อยละ 0.0225   
งดออกเสยีง             332,198 เสยีง ร้อยละ 0.0203   
บตัรเสยี                    600 เสยีง ร้อยละ 0.0000   
ไมส่ง่บตัรลงคะแนน           5,080,992     เสยีง ร้อยละ 0.3099   
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ระเบียบวาระที่ 10    เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามที่ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เก่ียวกับประเด็นต่างๆ 

นอกเหนือจากวาระการประชมุข้างต้นนัน้ คณะกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้จดัเตรียมค าตอบข้อซกัถามดงักลา่วเพื่อมา
ชีแ้จงให้ที่ประชมุทราบในวาระที่ 10 โดยสามารถสรุปประเด็นพอสงัเขปได้ดงันี ้1. เร่ืองกองทนุส ารองเลีย้งชีพของบริษัทฯ   2. เร่ืองการ
จ่ายเงินสนับสนุนคนพิการ 3. เร่ืองการจัดให้พนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินแต่งกายชุดไทยสวยงาม และ 4. เร่ืองการสรรหา
กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ของบริษัทฯ โดยขอให้รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ สายบริหารงานกฎหมายและบริหารทัว่ไปเป็น
ผู้ตอบข้อซกัถามในประเด็นท่ี 1. และ 2.  

 
เรืออากาศเอก กนก ทองเผือก ฝ่ายบริหารฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่าส าหรับประเด็นเร่ืองการจ่ายเงินสนับสนุนคนพิการ

จ านวน 21 ล้านบาทนัน้ เป็นการปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ซึ่งบญัญัติให้
สถานประกอบการสามารถเลือกให้การสนบัสนุนคนพิการอย่างใดอย่างหนึ่ง กล่าวคือ ว่าจ้างคนพิการในอตัราร้อยละ 1 ของ
จ านวนพนกังานที่สถานประกอบการนัน้ว่าจ้างในประเทศไทย หรือ สง่เงินเข้ากองทนุคนพิการ หรือ จัดให้มีสมัปทานให้แก่คน
พิการโดยสนบัสนนุให้คนพิการให้มีงานท าโดยสนบัสนนุโครงการต่างๆ โดยคนพิการไม่ต้องลงทนุแต่อย่างใด ในการนี ้บริษัทฯ ได้
เลือกที่จะให้การสนบัสนุนคุณภาพชีวิตของคนพิการโดยการให้เงินสนบัสนนุอาชีพแก่คนพิการเพื่อท าโครงการซึ่ง เป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด ซึ่งหากบริษัทฯ ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามบริษัทฯ ก็จะถูกหักเงินเข้ากองทุนคนพิการ ซึ่งจะท าให้ผู้ พิการท่ีบริษัทฯ 
ต้องการสนับสนุนไม่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการสนับสนุนของบริษัทฯ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงเลือกที่จะสนับสนุนคนพิการให้
สามารถได้รับประโยชน์โดยตรงแทนการส่งเงินเข้ากองทุนคนพิการ อนึ่ง เนื่องจากบริษัทฯ มีพนักงานจ านวนทัง้สิน้ประมาณ 
21,000 คน เมื่อพิจารณาตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ จะต้องวา่จ้างคนพิการเป็นพนกังานของบริษัทฯ ในอตัราร้อยละ 1 ของจ านวน
พนกังานทัง้หมด กลา่วคือ ประมาณ 210 คน แต่ในปัจจุบนับริษัทฯ มีพนกังานที่เป็นคนพิการเพียง 12 คนเท่านัน้ ซึ่งต้องว่าจ้าง
เพิ่มเติมอีก 198 คน เพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมาย ในการนี ้บริษัทฯ จึงต้องสมทบเงินสนบัสนนุคนพิการให้สอดคล้องกบักฎหมาย
ในจ านวนประมาณ 109,500 บาทตอ่คน รวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 21 ล้านบาท  

ส าหรับประเด็นเร่ืองกองทุนส ารองเลีย้งชีพนัน้ ตามที่บริษัทฯ ได้จดัให้มีกองทุนส ารองเลีย้งชีพพนกังานบริษัท การบินไทย 
จ ากดั (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว อนัเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และพนกังาน เพื่อเป็นสวสัดิการให้แก่พนกังานของบริษัทฯ 
และเป็นการสง่เสริมให้มีการออมทรัพย์และเป็นหลกัประกนัให้แก่พนกังานและครอบครัว ส าหรับกรณีพนกังานเสียชีวิต ออกจาก
งาน หรือลาออกจากการเป็นสมาชิกของกองทนุ โดยเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ได้มีพนกังานซึง่เป็นสมาชิกกองทนุบางสว่นแจ้งต่อบริษัทฯ ว่า
ตนมีภาระหนีส้นิและมีปัญหาเก่ียวกบัคา่ครองชีพโดยขอลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทนุส ารองเลีย้งชีพและลาออกจากการเป็น
พนกังานของบริษัทฯ เพื่อให้ได้รับเงินสมทบทัง้สว่นของบริษัทฯ และพนกังาน ซึง่ฝ่ายบริหารและฝ่ายทรัพยากรบคุคลของบริษัทฯ ก็
ได้รับทราบและตระหนกัถึงกรณีปัญหาดงักลา่ว และได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาดงักลา่วโดยแก้ไขข้อบงัคบัของกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
จากเดิมที่ก าหนดให้พนกังานท่ีมีสทิธิได้รับเงินจะต้องลาออกทัง้จากการเป็นพนกังานของบริษัทฯ และการเป็นสมาชิกของกองทนุ
ส ารองเลีย้งชีพ โดยให้พนกังานมีสิทธิได้รับเงินสมทบเฉพาะสว่นที่พนกังานได้สมทบให้แก่กองทนุ ในกรณีที่พนกังานลาออกจาก
การเป็นสมาชิกกองทนุส ารองเลีย้งชีพ โดยไม่ต้องลาออกจากการเป็นพนกังานของบริษัทฯ  ส าหรับเงินสมทบที่บริษัทฯ ได้น าส่ง
ให้แก่กองทนุให้น ากลบัไปเป็นรายได้ของบริษัทฯ ในรอบปีบญัชีนัน้ และหากพนกังานได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกของกองทนุเป็น
เวลาเกินกวา่ 2 ปีแล้ว แตย่งัคงเป็นพนกังานของบริษัทฯ อยู ่ก็จะมีสทิธิกลบัมาสมคัรเป็นสมาชิกกองทนุส ารองเลีย้งชีพได้อีกครัง้หนึ่ง 
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อย่างไรก็ดี ในปัจจุบัน พนักงานของบริษัทฯ บางท่านซึ่งได้รับความเดือดร้อนได้ร้องขอให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ พิจารณา
ด าเนินการในเง่ือนไขตา่งๆ อาทิ ให้พนกังานที่ออกจากการเป็นสมาชิกของกองทนุส ารองเลีย้งชีพได้รับเงินสมทบในสว่นของบริษัทฯ 
ด้วยแม้วา่ตนยงัมีสถานะเป็นพนกังานของบริษัทฯ อยู ่หรือ ขอให้บริษัทฯ ไมน่ าเงินสมทบของบริษัทฯ กลบัไปเป็นรายได้ของบริษัทฯ 
แตใ่ห้เก็บไว้เพื่อรอสง่มอบให้แก่พนกังานเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนกังาน เกษียณอาย ุโดยไมม่ีความผิดใดๆ หรือ ขอให้บริษัทฯ 
เก็บเงินสมทบดงักลา่วไว้แล้วให้น ามาสมทบเป็นเงินสมทบตัง้ต้นภายหลงัจากพนกังานได้สมคัรเข้าเป็นสมาชิกของกองทนุส ารอง
เลีย้งชีพอีกครัง้หนึง่เมื่อพ้นระยะเวลา 1 ปีหลงัจากการออกจากการเป็นสมาชิกกองทนุส ารองเลีย้งชีพครัง้ลา่สดุโดยให้นบัอายกุาร
เป็นสมาชิกกองทนุส ารองเลีย้งชีพตอ่เนื่องจากครัง้ก่อนด้วย  อย่างไรก็ดี การจะด าเนินการตามข้อเสนอดงักลา่วก็ต้องเป็นไปตาม
กฎหมายและข้อบงัคบัของกองทนุส ารองเลีย้งชีพที่ใช้บงัคบัอยู่ ซึ่งในปัจจุบนัมีพนกังานของบริษัทฯ กว่า 19,000 คนเป็นสมาชิก
ของกองทนุส ารองเลีย้งชีพดงักลา่ว ซึง่ก็มีพนกังานท่ีเป็นสมาชิกกองทนุส ารองเลีย้งชีพอีกสว่นหนึ่งไม่เห็นด้วยกบัข้อเสนอดงักลา่ว
และร้องขอให้บริษัทฯ ด าเนินการตามข้อบงัคับกองทุนส ารองเลีย้งชีพตามเดิม เพราะเป็นห่วงว่าหากด าเนินการตามข้อเสนอ
ดงักลา่วจะสง่ผลกระทบตอ่จ านวนเงินสมทบที่จ่ายออกจากกองทนุ ในการนี ้คณะกรรมการกองทนุส ารองเลีย้งชีพซึ่งประกอบด้วย
บคุลากรจากทัง้ฝ่ายบริษัทฯ และฝ่ายพนกังานของบริษัทฯ ก็ได้จดัให้มีแบบสอบถามไปยงัสมาชิกกองทนุทัง้หมดเก่ียวกบัข้อเสนอ
ข้างต้น และคณะกรรมการกองทนุก็ได้รับการตอบรับจากสมาชิกกองทนุแล้วบางสว่นซึ่งในปัจจุบนัก็อยู่ในระหว่างการด าเนินการ
รวบรวมและพิจารณาตอ่ไป โดยฝ่ายทรัพยากรบคุคล และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องก็จะพยายามจะด าเนินการตามแนวทางในการลด
ภาระและแก้ไขปัญหาหนีส้นิและคา่ครองชีพของพนกังานบริษัทฯ   

 
ประธาน ได้ให้รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่สายปฏิบตัิการ เป็นผู้ ชีแ้จงต่อที่ประชุมเร่ืองการจดัให้พนักงานต้อนรับ    

บนเคร่ืองบินแตง่กายชดุไทยสวยงาม 
 

นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา ฝ่ายบริหารฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่าส าหรับการจดัให้พนกังานต้อนรับบนเคร่ืองบน
แตง่ชดุไทยนัน้ โดยปกติเป็นธรรมเนียมของบริษัทฯ ที่จะจดัให้พนกังานต้อนรับแต่งกายชุดไทยตามช่วงเวลาเทศกาลส าคัญต่างๆ 
และเนื่องในโอกาสวนัสงกรานต์ บริษัทฯ จึงได้มีแนวความคิดโดยได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริหารให้พนกังานต้อนรับ
ส าหรับเที่ยวบินที่มีระยะเวลาการเดินทางเกินกว่า 2 ชัว่โมง สวมใสชุ่ดไทยในสมยัรัชกาลที่ 5 ซึ่งแตกต่างจากชุดไทยที่พนกังาน
ต้อนรับสวมใสต่ามปกติ โดยพนกังานต้อนรับท่ีสวมใสช่ดุไทยในสมยัรัชกาลที่ 5 ดงักลา่วทกุรายจะได้รับการฝึก ผา่นการอบรมตาม
มาตรฐานท่ีส านกังานการบินพลเรือนแหง่ประเทศไทยก าหนดไว้ทกุประการและสามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้เต็มประสิทธิภาพ โดยชุด
ไทยดงักลา่วจะไมก่่อให้เกิดอนัตรายในระหวา่งปฏิบตัิหน้าที่หรือในกรณีเกิดเหตฉุกุเฉินแตอ่ยา่งใด ส าหรับชดุไทยที่ได้ใช้ไปแล้วนัน้ 
บริษัทฯ จะน ามาใช้ประโยชน์ในโอกาสตอ่ไปได้อีก โดยราคาของชดุไทยดงักลา่วอยูท่ี่ประมาณ 1,160 บาทตอ่ชดุ   

 
ประธาน ได้ขอให้ประธานคณะกรรมการสรรหา และก าหนดคา่ตอบแทน เป็นผู้ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุส าหรับประเด็นเร่ืองการ

สรรหากรรมการผู้อ านวยการใหญ่ของบริษัทฯ  
 
พลอากาศเอก จอม รุ่งสวา่ง ประธานคณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ รวมถึง 

ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) หรือ กระทรวงการคลงัซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ มิ ได้นิ่งนอนใจใน
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การสรรหากรรมการผู้อ านวยการใหญ่ โดยได้ด าเนินการสรรหามาแล้วตัง้แต่เดือนกนัยายน 2559 ก่อนที่จะครบก าหนดวาระการ
ด ารงต าแหนง่ของนายจรัมพร โชติกเสถียร แต่ไม่ประสบความส าเร็จ ทัง้นี ้เนื่องจากธุรกิจสายการบินมีการแข่งขนัที่รุนแรง ดงันัน้  
ผู้ที่จะมาด ารงต าแหน่งกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ของบริษัทฯ ได้นัน้จะต้องมีความรู้ความสามารถรอบด้าน บริษัทฯ จึงมีความ
จ าเป็นต้องด าเนินการสรรหาบคุลากรดงักลา่วด้วยความรอบคอบ ละเอียดถ่ีถ้วน เพื่อให้ได้บคุลากรที่เหมาะสมกบัการบริหารงาน
ของบริษัทฯ โดยปัจจบุนัอยูใ่นระหวา่งการด าเนินการสรรหา แตม่ีผู้สมคัรเข้ารับการสรรหาเพื่อด ารงต าแหนง่ดงักลา่วน้อยรายจึงได้
มีการขยายระยะเวลาการรับสมคัรจนถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2561 และได้มีการสมัภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยงัอยู่ในระหว่าง
ตรวจสอบประวตัิของผู้สมคัร ดงันัน้ จึงขอยืนยนัวา่ขณะนีอ้ยูใ่นระหวา่งการสรรหากรรมการผู้อ านวยการใหญ่ มิได้ชะงกัแตอ่ยา่งใด 
และบริษัทฯ ได้รายงานการด าเนินการดงักลา่วให้แก่ สคร. ทราบเป็นระยะ ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะ
พยายามด าเนินการสรรหากรรมการผู้อ านวยการใหญ่ให้แล้วเสร็จก่อนที่ นางอษุณีย์ แสงสิงแก้ว รักษาการกรรมการผู้อ านวยการ
ใหญ่จะครบก าหนดเกษียณอาย ุ

 
ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี ้โดยจะรวมค าถามที่ผู้ ถือหุ้นซกัถามและให้ฝ่ายที่เก่ียวข้อง

ตอบข้อซกัถามภายหลงัในคราวเดียวกนั 
 
นายสรุสทิธ์ิ ศรีประภา ผู้ ถือหุ้น กลา่วว่า ในประเด็นที่ตนสอบถามเร่ืองการจ่ายเงินสนบัสนนุคนพิการนัน้ตนไม่ติดใจ แต่

อยากให้บริษัทฯ ติดตามต่อไปว่าเงินที่ได้จ่ายสนับสนุนคนพิการไปนัน้ได้ถูกน าไปให้แก่คนพิการและคนพิการดังกล่าวได้ใช้
ประโยชน์อยา่งถกูต้องครบถ้วน โดยไมอ่ยากให้เกิดปัญหาขึน้ดงัเช่นกรณีเงินทอนวดั ส าหรับประเด็นเร่ืองเงินสมทบกองทนุส ารอง
เลีย้งชีพท่ีบริษัทฯ ได้แก้ไขข้อบงัคบัให้พนกังานท่ีลาออกจากสมาชิกกองทนุได้รับเพียงเงินสว่นท่ีตนสมทบโดยไม่ได้สว่นของบริษัทฯ 
ด้วยนัน้ ตนมองวา่ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายต้องการให้พนกังานที่ลาออกไปแล้วได้รับเงินสมทบทัง้หมดเพื่อใช้สอยในช่วงบัน้
ปลายชีวิต ซึง่ในกรณีนี ้มีพนกังานท่ีลาออกจ านวนกวา่ 500 คน และต้องเสยีเงินสมทบในสว่นของบริษัทฯ ที่เข้าใจว่าควรเป็นสิทธิ
ของพนกังานไปเป็นจ านวนมาก ซึง่ตนมองวา่การท่ีบริษัทฯ น าเงินสมทบในสว่นของบริษัทฯ ไปค านวณกลบัเป็นรายได้ของบริษัทฯ 
นัน้เป็นลาภที่มิชอบด้วยกฎหมายที่บริษัทฯ พึงจะได้ และเห็นว่าข้อบงัคบักองทุนในลกัษณะนีน้่าจะมีแห่งเดียวในประเทศไทย      
จึงอยากให้ฝ่ายบริหารทบทวนข้อบงัคบัดงักลา่วและเสนอให้แก้ไขว่าให้พนกังานที่ลาออกจากกองทนุแต่ยงัมีสถานะเป็นพนกังาน
บริษัทฯ มีสทิธิได้รับเงินสมทบในสว่นของบริษัทฯ เมื่อพนกังานนัน้สิน้สภาพการเป็นพนกังานของบริษัทฯ 

นอกจากนี ้ตนขอสอบถามในหลักการว่าหากคณะกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ได้พ้นจากต าแหน่งแล้วเป็น
ระยะเวลา 10 ปี และต่อมาถกู ป.ป.ช. สอบสวนเร่ืองการจดัซือ้เคร่ืองบินของบริษัทฯ หากคณะกรรมการหรือผู้บริหารที่ถกูสอบสวน
ดงักลา่วร้องขอมายงับริษัทฯ เพื่อให้เปิดเผยรายงานการประชุมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัประเด็นที่ถกูสอบสวนนัน้ บริษัทฯ จะยินยอม
เปิดเผยข้อมลูดงักลา่วหรือไม ่ 

สดุท้ายนี ้ตนขอกลา่วแสดงความช่ืนชมต่อประธานคณะกรรมการกิจการสมัพนัธ์ โดยเห็นว่าปัญหาบางเร่ืองที่ได้เสนอ
เร่ืองให้คณะอนกุรรมการกิจการสมัพนัธ์ชดุเลก็พิจารณาแต่กลบัไม่ได้รับการตอบรับและแก้ไข อาทิ กรณีฝ่ายครัวการบิน ไม่ว่าจะ
เป็นเร่ืองความเสยีหาย เคร่ืองบินลา่ช้า หรือกรณีก าลงัคนไมเ่พียงพอตอ่การให้บริการจนต้องน าพนกังานในสว่นส านกังานมาช่วย
ด าเนินงานในส่วนนี ้ซึ่งต้องเสียค่าล่วงเวลาให้แก่พนักงานดังกล่าวในอัตราร้อยละ 200 ซึ่งเมื่อปัญหานีไ้ด้ถูกเสนอให้แก่
คณะกรรมการกิจการสมัพนัธ์ชดุใหญ่ ก็ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาดงักลา่วทนัทีโดยจดัหาพนกังานจากภายนอก (outsource) เข้า
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มาช่วยงานในส่วนดงักล่าวจ านวน 79 คน นอกจากนี ้ในกรณีที่ขาดอุปกรณ์ภาคพืน้ Heavy Hi-Loader ที่ท่าอากาศยานภเูก็ต 
และขาดก าลงัคนในการให้บริการจนสง่ผลกระทบให้ผู้ โดยสารได้รับสมัภาระลา่ช้านัน้ ก็ได้รับการแก้ไขจากคณะกรรมการกิจการ
สมัพนัธ์อยา่งทนัทว่งทีเช่นกนั จึงขอขอบพระคณุส าหรับเร่ืองดงักลา่ว 

 
พนัจ่าอากาศเอก สมศกัดิ์ มาณพ ผู้ ถือหุ้น กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในประเด็นเร่ืองกองทุนส ารองเลีย้งชีพนัน้ ในขณะนีม้ี

พนกังานของบริษัทฯ จ านวนกวา่ 500 คนได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทนุส ารองเลีย้งชีพแต่ยงัคงมีสถานะเป็นพนกังานของ
บริษัทฯ อยู ่ซึง่หากยงัคงให้ปฏิบตัิตามข้อบงัคบักองทนุที่ได้รับการแก้ไขเมื่อ 3 ปีที่แล้วตามที่รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ สาย
บริหารงานกฎหมายและบริหารทัว่ไปชีแ้จงในท่ีประชมุนัน้ พนกังานท่ีลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทนุส ารองเลีย้งชีพที่ยงัคงเป็น
พนกังานของบริษัทฯ ก็จะต้องสญูเสยีเงินสมทบในสว่นของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ น ากลบัไปเป็นเงินรายได้ของบริษัทฯ กว่า 800 ล้านบาท 
ซึ่งตนเข้าใจว่ากรณีดงักล่าวเป็นไปตามข้อบงัคบัและกฎหมายแต่ก็ยงัคิดว่าการที่บริษัทฯ น าเงินดงักลา่วกลบัเข้าเป็นรายได้ของ
บริษัทฯ ในรอบบญัชีนัน้ขดัต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย คณุธรรม ความเป็นธรรม ซึ่งพนกังานก็มีความจ าเป็นที่จะต้องเรียกร้อง
ความเป็นธรรมดงักลา่วตอ่หนว่ยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั จึงขอเรียนให้ประธาน 
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้นทราบวา่พนกังานกวา่ 500 รายดงักลา่วได้รับผลกระทบจากการแก้ไขข้อบงัคบักองทนุดงักลา่ว 
และใคร่ขอให้พิจารณาให้ความช่วยเหลอืและแก้ไขปัญหาดงักล่าวด้วย ส าหรับในสว่นของแบบสอบถามส าหรับการแก้ไขข้อบงัคบั
กองทุนนัน้ ตนขอเรียนว่ามีพนกังานที่เป็นสมาชิกกองทุนบางรายยงัไม่มีความรู้ความเข้าใจเง่ือนไขหรือข้อก าหนด หรือแผนการ
ลงทนุของกองทนุดงักลา่ว การตอบแบบสอบถามดงักลา่วจึงอาจไมก่่อให้เกิดประโยชน์เทา่ที่ควร  

นอกจากนี ้ตนขอสอบถามว่าการที่บริษัทฯ ได้ซือ้ตัว๋เคร่ืองบินของบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ ากดั ในอตัราร้อยละ 90 
ของจ านวนตัว๋เคร่ืองบินทัง้หมด และรับภาระในการขายตัว๋เคร่ืองบินดงักลา่วเอง อนัอาจเป็นภาระต่อบริษัทฯ นัน้ มีเหตผุลในการ
ด าเนินการดงักลา่วอยา่งไร และการด าเนินการดงักลา่วสง่ผลดีหรือผลเสยีตอ่บริษัทฯ อยา่งไร 

 
นายสชุาติ มิตรผกัแว่น ผู้ รับมอบฉันทะ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ปัญหาการแต่งตัง้โยกย้ายบุคลากรภายในบริษัทฯ เร่ือง    

ธรรมาภิบาล และการทจุริตภายในบริษัทฯ นัน้เป็นสาเหตหุลกัที่ท าให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ยงัคงขาดทนุอยู่ในปัจจุบนั ซึ่ง
ตนเข้าใจวา่ในปัจจบุนัยงัคงมกีรณีตา่งๆ ของบริษัทฯ ที่อยูใ่นระหวา่งการตรวจสอบของ ป.ป.ช. อีกหลายเร่ือง เปรียบเสมือนก๊อกน า้
ที่เปิดไว้ท าให้เงินรายได้ของบริษัทฯ ร่ัวไหลออกไปและสง่ผลให้บริษัทฯ ไม่มีผลก าไรจนถึงปัจจุบนั ตนจึงอยากให้บริษัทฯ เคร่งครัด
และจริงจงักบัการแก้ไขปัญหาทจุริตภายในบริษัทฯ ให้สอดคล้องกบันโยบายของรัฐบาลที่ยกขึน้เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้บริษัทฯ 
กลบัมามีผลประกอบการที่ดีมีก าไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทุจริตที่อาจเกิดขึน้ในชัน้ผู้บริหารระดบัล่าง ซึ่งหากภายหลงับุคคล
ดังกล่าวได้รับต าแหน่งที่สูงขึน้ก็อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ เป็นอย่างมาก อาทิ กรณีฝ่ายช่างได้สัง่ซือ้อุปกรณ์ม้วนอะไหล่
เคร่ืองบินในห้องเคร่ืองที่สัง่ซือ้มาแล้วราคากวา่ 50 ล้านบาท แตไ่ม่สามารถใช้งานได้จริง ซึ่งเข้าใจว่าอยู่ในระหว่างสอบสวนและมี
มลูด้วย จึงอยากขอติดตามวา่เร่ืองดงักลา่วมีความคืบหน้าอยา่งไร  

นอกจากนี ้ยงัมีกรณีการทจุริตเก่ียวกบัชดุเคร่ืองแบบของพนกังานซึง่กระทบต่อสวสัดิการของพนกังานและอาจฝ่าฝืนต่อ
กฎหมายแรงงานด้วย ส าหรับกรณีปัญหาในฝ่ายบริการอปุกรณ์ภาคพืน้ที่เกิดกรณีพนกังานขบัรถเกิดอบุตัิเหตขุึน้กลางสนามบิน
และถกูบริษัทฯ ปรับเป็นเงินถึง 180,000 บาท โดยตรวจพบวา่ไมม่ีการท าประกนัภยัส าหรับรถดงักลา่วไว้ ซึ่งตนอยากให้ตรวจสอบ
วา่มีการทจุริตเก่ียวกบัการจดัสรรงบประมาณในการจดัท าประกนัภยัหรือไม ่ 
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ส าหรับกรณีฝ่ายครัวการบินนัน้ ตนทราบมาวา่มีอดีตผู้บริหารในฝ่ายครัวการบิน ซึง่เกษียณอายไุปแล้วได้จดัตัง้บริษัทของ
ตนเองขึน้มาเพื่อรับงานตอ่จาก “บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จ ากดั” ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ และอาจก่อให้เกิดการทจุริตใน
การรับงานดังกล่าวได้ จึงอยากให้ประธาน คณะกรรมการ กรรมการผู้ อ านวยการใหญ่ ผู้ บริหารที่เก่ียวข้องได้รับทราบและ
ด าเนินการตรวจสอบเร่ืองดงักลา่วตอ่ไปด้วย เพื่อให้บริษัทฯ กลบัมามีผลก าไรตอ่ไป  

สดุท้ายนี ้ตนอยากให้ผู้บริหารพิจารณาเร่ืองการให้ค ามัน่สญัญาในการให้ผลประโยชน์ตอ่พนกังานของบริษัทฯ อาทิ การ
จ่ายโบนสั หรือ การขึน้เงินเดือน ซึ่งอาจเป็นสว่นหนึ่งที่ท าให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ยิ่ งขาดทนุขึน้ไปอีก และสง่ผลกระทบให้  
ผู้ ถือหุ้นไมไ่ด้รับเงินปันผลซึง่ตนเห็นวา่ไมเ่ป็นธรรมส าหรับผู้ ถือหุ้น 

 
นางแจ่มศรี สกุโชติรัตน์ ผู้ ถือหุ้น กลา่ววา่ ความรักความสามคัคีของพนกังานและบคุลากรในองค์กรนัน้เป็นเร่ืองที่ส าคญั 

แต่ตราบใดที่บริษัทฯ ยงัคงไม่มีความเห็นใจต่อผู้ปฏิบตัิงาน หรือยงัคงมีความไม่โปร่งใส ความรักความสามคัคีของพนกังานและ
บคุลากรก็ไม่สามารถเกิดขึน้ในองค์กรได้ ในปัจจุบนันัน้ เร่ืองภายในของบริษัทฯ หลายๆ เร่ืองได้ถกูเปิดเผยต่อบคุคลภายนอกโดย
บุคคลภายในบริษัทฯ เองว่าบริษัทฯ ไม่มีความโปร่งใส ไม่เป็นธรรม ไม่มีธรรมาภิบาล ซึ่งพนักงานของบริษัทฯ ก็ได้เรียกร้องต่อ
หน่วยงานภายนอกในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการตัง้ขบวนประท้วงต่างๆ เป็นต้น ซึ่งตนอยากให้ฝ่ายบริหารบริหารงานใน
ลกัษณะที่ท าให้พนกังานเช่ือวา่ตนได้รับการดแูลจากฝ่ายบริหาร อยากให้ฝ่ายบริหารเข้ามาพดูคยุกบัพนกังาน เพื่อให้เกิดความรัก
ความสามคัคีขึน้ในองค์กร และโดยเฉพาะอยา่งยิ่งธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจบริการซึง่ต้องให้บริการโดยมนษุย์ ซึง่จ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องเร่ิมต้นจากการให้บริการอยา่งมีความสขุ นอกจากนี ้ตนเช่ือวา่กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัต่างๆ ที่ใช้บงัคบัอยู่นัน้สามารถแก้ไข
ได้บนพืน้ฐานท่ีฝ่ายบริหารมีความประสงค์ที่จะช่วยเหลอืพนกังาน  

นอกจากนี ้ในเร่ืองของการจดัซือ้ของในฝ่ายครัวการบิน ซึ่งสง่ผลกระทบต่อฝ่ายปฏิบตัิและการให้บริการของลกูเรือบน
เคร่ืองบิน เช่น การปรับปรุงการให้บริการแบบใหม่ในชัน้ธุรกิจซึ่งการให้บริการดังกล่าวบนเคร่ืองบินก็ได้มีการจัดซือ้อุปกรณ์
บางอยา่งเพื่อให้สอดรับกบัการให้บริการรูปแบบใหมแ่ตก่ลบัไมส่ามารถใช้ได้จริง หรือ การจดัซือ้ข้าวกลอ่งเบนโตะเพื่อให้บริการบน
เคร่ืองบินซึง่มีการจดัซือ้ซ า้ซ้อนทัง้กลอ่งใหญ่และกลอ่งเลก็ ซึง่อาจเกิดจากปัญหาการทจุริต จึงขอแนะน าให้สง่บคุคลภายนอกแฝง
ตวัเข้าเป็นผู้โดยสารเข้าใช้บริการบนเคร่ืองบินเพื่อสืบเสาะว่ามีอปุกรณ์ใดที่ไม่สามารถใช้ได้บนเคร่ืองบิน และน าข้อมลูมาแจ้งต่อ
ฝ่ายบริหารเพื่อด าเนินการตอ่ไป ทัง้นี ้ตนมองวา่ถึงเวลาที่ควรพดูคยุเร่ืองการทจุริตภายในองค์กรเพื่อแก้ปัญหาอยา่งจริงจงั 

ในอีกประเด็นหนึ่ง เก่ียวกบัเร่ืองการจดัซือ้หรือเช่าเคร่ืองบิน อาทิ โบอิง้ 787 ซึ่งสามารถบินในระยะไกล (Long Route 
หรือ Long Haul) ได้ แต่กลบัใช้เคร่ืองบินดงักล่าวให้บริการการบินในระยะสัน้ (Short Haul) ซึ่งไม่สอดคล้องกับลกัษณะของ
เคร่ืองบินดังกล่าว และเมื่อจะด าเนินการดัดแปลงเคร่ืองบินเพื่อที่จะให้บริการบนเคร่ืองบินนัน้ต้องมั่นใจว่าใช้ได้จริง          
มิเช่นนัน้ก็จะต้องเสยีเวลาไมส่ามารถน าเคร่ืองบินดงักลา่วให้บริการได้ และยงัต้องเสียงบประมาณอีกจ านวนมากเพื่อดดัแปลงให้
สามารถให้ใช้งานได้จริงอีกด้วย อาทิ การดดัแปลงห้องพกัพนกังานบนเคร่ืองบิน (Crew Rest) เพื่อให้บริการการบินระยะไกล 
(Long Haul) ซึ่งปัญหาดงักลา่วข้างต้นสง่ผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ และยงัสง่ผลให้ผู้ โดยสารไม่พึงพอใจจากการเปลี่ยน
เคร่ืองบินที่ให้บริการอีกด้วย  

ในการนี ้ตนอยากให้ฝ่ายบริหารให้ความส าคญัและให้ความระมดัระวงักบัการใช้เงินของบริษัทฯ ไม่น้อยไปกว่าการหา
รายได้ของบริษัทฯ และตนยงัเสนอให้บริษัทฯ ให้ความส าคญักบักระบวนการคดัเลอืกบคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ มีคณุธรรม 
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สจุริต มีวิสยัทศัน์ เข้ามาบริหารงานของบริษัทฯ อย่างจริงจงั เพื่อขจดัปัญหาการแต่งตัง้โยกย้ายผู้บริหารต่างๆ ที่ตนคิดว่ายงัไม่
โปร่งใสเทา่ที่ควร  

 
นายอุทิศ เหมวตัถกิจ ผู้ ถือหุ้น กลา่วว่าในวนัที่บริษัทฯ จัดงานขายตัว๋เคร่ืองบินราคาถูกที่ ห้างสยามพารากอน ได้เกิด

ปัญหาในการจดังานอาทิ การแซงคิว แตไ่มพ่บวา่มีการแก้ไขปัญหาดงักลา่ว จึงอยากสอบถามวา่ใครเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดังาน
ดงักลา่ว และใช้งบประมาณในการจดังานดงักลา่วเทา่ใด และจะแก้ไขปัญหาดงักลา่วในปีตอ่ไปอยา่งไร  

 
นายกิตติ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่าในการสรรหากรรมการผู้อ านวยการใหญ่นัน้ ผู้สมคัร

จ าเป็นจะต้องเป็นคนไทยหรือไม ่และอยากสอบถามถึงโทษและความรับผิดตามกฎหมายตอ่ผู้ โดยสารท่ีแกล้งแจ้งข้อมลูอนัเป็นเท็จ
เก่ียวกบัการวางระเบิดบนเคร่ืองบินซึ่งก่อให้เกิดความวุ่นวายและเสียเวลาต่อทัง้ผู้ ให้บริการและผู้ โดยสารเป็นอย่างมาก และบริษัทฯ  
ใช้หลกัเกณฑ์ใดในการตดัสนิวา่การแจ้งข้อมลูดงักลา่วมีความจริงจงัหรือไม ่

 
นายด ารงค์ ไวยคณี ผู้ ถือหุ้น สอบถามตอ่ที่ประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้ 
1. การแก้ปัญหาในการบริหารจดัการบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ ากดั ซึ่งสง่ผลกระทบถึงผลประกอบการของบริษัทฯ 

ในปัจจบุนั 
2. ตามที่คณะกรรมการได้มีมติอนมุตัิให้มีการปรับเปลี่ยนที่นัง่เคร่ืองบิน แอร์บสั A330 จ านวน 8 ล านัน้ ซึ่งส าหรับ 3 

ล าแรก ได้ด าเนินการดดัแปลงระบบ In-Flight Entertainment (IFE) จากเดิมระบบ Panasonic เปลี่ยนเป็นระบบ Rave ซึ่งไม่เคย
ใช้มาก่อน โดยอีก 5 ล าที่เหลือที่ได้อนมุตัิงบประมาณการดดัแปลงให้เปลี่ยนเป็นระบบเดียวกนัเป็นจ านวนกว่า 2,000 ล้านบาท ซึ่ง
อาจเกิดปัญหาในการซอ่มบ ารุงเคร่ืองบินในอนาคตซึง่บคุลากรฝ่ายช่างมีเพียงความรู้ความช านาญส าหรับระบบ IFE เดิม จึงอยาก
เรียนถามเหตผุลในการเปลีย่นแปลงระบบ IFE  

3. ระบบ Web Booking Platform ส าหรับการจองตัว๋เคร่ืองบิน ซึ่งได้มีการจดัประมลูถึง 3 ครัง้ โดยมีการยกเลิกการ
ประมลูส าหรับครัง้แรก สว่นครัง้ที่ 2 และ 3 ได้มีผู้ เสนอราคาเป็นจ านวน 900 ล้านบาท และ 1,500 ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งได้
ยกเลกิการประมลูไป ตนจึงอยากสอบถามวา่เหตใุดจึงไมรั่บข้อเสนอส าหรับผู้ เสนอราคาจ านวน 900 ล้านบาท ซึ่งเป็นจ านวนเงินที่
ต ่าที่สดุ และตนเข้าใจว่ามีอดีตผู้บริหารของบริษัทฯ มีส่วนเก่ียวข้องกับการประมูลทัง้ 3 ครัง้ดงักล่าว และเร่ืองดงักล่าวอยู่ใน
ระหวา่งการตรวจสอบของส านกังานตรวจเงินแผน่ดิน (สตง.) จึงใคร่ขอให้ฝ่ายบริหารตรวจสอบเป็นการภายในตอ่ไป 

4. เร่ืองน า้ดื่มที่ให้บริการในชัน้ธุรกิจซึ่งเดิมใช้น า้ดื่มยี่ห้อ evian ซึ่งเป็นของประเทศฝร่ังเศส แต่ต่อมาบริษัทฯ ได้
เปลีย่นเป็นยี่ห้อ Panna ซึง่เป็นของประเทศอิตาล ีโดยได้รับการร้องเรียนจากผู้โดยสารถึงเร่ืองคณุภาพของน า้ดื่มดงักลา่ว จึงอยาก
ทราบถึงเหตุผลในการพิจารณาจัดหาน า้แร่เพื่อให้บริการต่อผู้ โดยสารบนเคร่ืองบิน และน า้ดื่มที่ใช้ให้บริการในปัจจุบนัดีกว่า
ของเดิมอยา่งไร 

5.  ตนรู้สกึวา่ผู้บริหารของบริษัทฯ ไมใ่ห้ความใสใ่จกบัพนกังานของบริษัทฯ เทา่ที่ควร ท าให้พนกังานของบริษัทฯ ไมรู้่จกั
ผู้บริหารของบริษัทฯ ซึง่ตนเห็นว่าผู้บริหารของบริษัทฯ ควรเปิดโอกาสให้พนกังานเข้าปรึกษาหารือกนัเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ภายใน
องค์กรตอ่ไป 
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นางสาวสวาท ประมลูศิลป์ ผู้ ถือหุ้น แสดงความเห็นวา่ ตนไมเ่ห็นด้วยกบัการที่บริษัทฯ บริจาคเงินจ านวน 21 ล้านบาท ให้แก่
ผู้พิการโดยไมไ่ด้รับผลประโยชน์ใดตอบแทน ทัง้นี ้บริษัทฯ ควรปรับเปลี่ยนจากการบริจาคเงินให้แก่ผู้พิการเป็นการให้โอกาสแก่ผู้
พิการเข้าท างานในบริษัทฯ แทน ซึ่งตนเห็นว่าในสายการบินต่างๆ ก็มีการว่าจ้างผู้พิการให้ท างานในต าแหน่งพนกังานขายตั๋ว
เคร่ืองบิน และในต าแหนง่อื่นๆ ดงันัน้ บริษัทฯ ก็ควรจะด าเนินการดงักลา่วด้วย เพื่อเป็นการลดคา่ใช้จ่ายของบริษัทฯ อีกทัง้ บริษัทฯ 
ก็ได้รับประโยชน์จากการจ้างแรงงานตอบแทนด้วย โดยตนเห็นวา่บริษัทอื่นๆ ในประเทศไทย เช่น บริษัท โมบายโฟนไทย จ ากดั ก็มี
การวา่จ้างผู้พิการให้ท างานในบริษัท จึงไมต้่องบริจาคเงินให้แก่กองทนุอีก 

 
นายสชุาติ มิตรผกัแวน่ ผู้ รับมอบฉนัทะ กลา่ววา่ กรณีมีผู้ ร้องเรียนเก่ียวกบัการทจุริตในบริษัทฯ ไปยงัผู้บริหาร แล้วมีการ

เปิดเผยช่ือของผู้ ร้องเรียนคนดงักลา่วนัน้ เป็นการกระท าที่ฝ่าฝืนหลกัธรรมมาภิบาล กฎระเบียบ และกฎหมาย ตนจึงขอให้ผู้บริหาร
ที่รับผิดชอบในหน่วยธุรกิจบริการการบิน และฝ่ายบริการอปุกรณ์ภาคพืน้ ซึ่งก็คือนางภัครา เรืองสิริเดโช ตรวจสอบเร่ืองดงักลา่ว
ด้วย โดยได้มีการร้องเรียนเร่ืองนีไ้ปยงัประธานฯ ด้วย ประเด็นถดัมาคือ กรณีที่พนกังานได้แจ้งเบาะแสการกระท าผิดภายในสว่น
งานตน แตต่อ่มาพนกังานคนดงักลา่วได้ถกูย้ายออกจากการปฏิบตัิหน้าที่ในสว่นงานนัน้ โดยให้ผู้ที่กระท าความผิดเข้าปฏิบตัิหน้าที่
ในส่วนงานดงักลา่วแทน เป็นเร่ืองที่ไม่สมควร และจะท าให้ในอนาคตไม่มีบุคคลใดจะชีเ้บาะแสการกระท าความผิดอีก เพราะ
ผู้บริหารเข้าข้างผู้กระท าความผิด กรณีดงักล่าวนีเ้กิดขึน้ภายในหน่วยงานของนางภคัรา เรืองสิริเดโช จึงขอให้นางภคัรา เรืองสิริเดโช 
ตรวจสอบเร่ืองดงักลา่วด้วย  

 
นางแจ่มศรี สกุโชติรัตน์ ผู้ ถือหุ้น กลา่ววา่ ตนประสงค์ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและตรวจสอบเร่ืองการจดัซือ้จดั

จ้างในทกุแผนกอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการจดัซือ้น า้ดื่มที่เคยจัดซือ้จากครัวการบินในต่างประเทศซึ่งจดัซือ้โดยตรงจากบริษัทที่
เป็นผู้ผลติ ซึง่ตนทราบวา่ไมผ่า่นกระบวนการจดัซือ้ตามหมวด 8 ของระเบียบบริษัทฯ เร่ืองการจดัซือ้ รวมทัง้การจัดซือ้อาหารแช่
แข็งในยุโรปด้วย โดยตนมีความเห็นว่า นอกจากราคาสินค้าแล้ว ควรค านึงถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วย เช่น ค่า ด าเนินการ คา่พืน้ท่ี
จดัเก็บ เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้จดัซือ้สินค้าในราคาถกูอย่างแท้จริง จากประสบการณ์การท างาน ตนเห็นว่าส่วนการ
จดัซือ้จดัจ้างเป็นสว่นงานท่ีมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการทจุริตสงู อีกทัง้ยงัตรวจสอบได้ยากและใช้เวลานาน โดยเฉพาะการจดัซือ้
สนิค้าเพื่อให้บริการแก่ผู้ โดยสารบนเคร่ืองบินทุกระดบัชัน้โดยสาร ซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้ดแูลเร่ืองราคาอย่างใกล้ชิดเท่าที่ควร เนื่องจาก 
บริษัทฯ มองว่าการจดัซือ้สินค้าที่มีรสชาติหรือคณุภาพดี เพื่อให้ผู้ โดยสารพึงพอใจในการให้บริการเป็นเร่ืองส าคญักว่า แต่ตนก็มี
ความเห็นวา่ การให้บริการแก่ผู้ โดยสารบนเคร่ืองบินของบริษัทฯ ก็ยงัไมส่ามารถแข่งขนัได้กบับริการบนเคร่ืองบินของบางสายการ
บิน เช่น สายการบินเอเมิเรตส์หรือสายการบินสงิคโปร์ เนื่องจาก ต้องอาศยัปัจจยัอื่นๆ ประกอบด้วย ประการถดัมา ตนมีความเห็น
วา่พนกังานต้อนรับบนเคร่ืองบินไมจ่ าเป็นต้องปรับเปลีย่นเคร่ืองแตง่กายตามเทศกาล เนื่องจาก เคร่ืองแต่งกายของพนกังานต้อนรั
บบนเคร่ืองบินซึง่เป็นชดุไทยแบบเดิมนัน้ก็สวยงามอยูแ่ล้ว ไมล้่าสมยั และยงัมีความคลอ่งตวัในการท างาน อีกทัง้ ผู้ โดยสารซึ่งเป็น
ชาวต่างชาติก็ช่ืนชอบการแต่งกายของพนกังานต้อนรับบนเคร่ืองบินด้วยชุดไทย ดงันัน้ หากพนกังานต้อนรับบนเคร่ืองบินยงัมี
สภาพร่างกายที่เหมาะสม บริษัทฯ ก็ควรจะให้พนกังานต้อนรับบนเคร่ืองบินแต่งกายด้วยชุดไทยแบบเดิมของบริษัทฯ โดยไม่
จ าเป็นต้องมีคา่ใช้จ่ายใดเพิ่มเติม ในอดีต หากเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์พนกังานต้อนรับบนเคร่ืองบินก็ไม่ได้แต่งกายโดยสวมใส่
ชุดไทยสมัยรัชกาลที่ 5 และโจงกระเบนเช่นนี ้ซึ่งไม่สวยงามและไม่เหมาะสม แต่มีการแต่งกายโดยสวมใส่ชุดสงกรานต์ที่เป็น
ผ้าลายดอก และมีกิจกรรม เช่น การรดน า้ด าหวัและการตกแตง่ดอกไม้บนเคร่ืองบิน ซึง่สวยงามและไมก่่อให้เกิดคา่ใช้จ่ายสงู 
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นายสรุสิทธ์ิ ศรีประภา ผู้ ถือหุ้น กลา่วว่า ได้มีหนงัสือถึงประธานกรรมการบริษัทฯ เมื่อวนัที่ 26 กนัยายน พ.ศ. 2560 ให้

พิจารณาเร่ืองการอนมุตักิารใช้รหสัการลาเพื่อปฏิบตัิงานนอกสถานท่ีโดยผู้ไมม่ีอ านาจอนมุตัิ แตก็่ยงัไมม่ีข้อสรุปในเร่ืองดงักลา่ว จึง
ขอให้บริษัทฯ ตรวจสอบ เพื่อให้พนกังานของบริษัทฯ และผู้บงัคบับญัชาปฏิบตัิตามระเบียบของบริษัทฯ อยา่งถกูต้อง  

 
นายธีรวฒัน์ วงศ์วานิช ผู้ รับมอบฉนัทะ แสดงความเห็นวา่ ขอให้ที่ประชมุหารือและอภิปรายโดยค านงึถึงเวลาประชมุและ

ผู้ ถือหุ้นทา่นอื่นๆ ด้วย เพื่อไมใ่ห้การประชมุยืดเยือ้จนปิดการประชมุลา่ช้าอยา่งเช่นในปีที่ผา่นมา   
 
ประธานฯ ชีแ้จงตอ่ที่ประชุมว่า ตนขอยืนยนัว่ากรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารทกุท่านให้ความส าคญักบัการปฏิบตัิตาม

หลกัธรรมาภิบาล ซึ่งจะท าให้บริษัทฯ มีความยัง่ยืน นอกจากนี ้บริษัทฯ ก็ได้ให้ความส าคญักบัเร่ืองดงักลา่ว โดยให้พนกังานของ
บริษัทฯ มีสว่นร่วมในการด าเนินการใดๆ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถปฏิบตัิตามหลกัธรรมาภิบาลได้ ทัง้นี ้ตนขอขอบคณุส าหรับการให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากผู้ ถือหุ้นในเร่ืองดังกล่าว และจะให้ผู้ รับผิดชอบชีแ้จงเร่ืองดังกล่าวต่อไป นอกจากนี ้กรณีหนีส้ินของ
พนกังาน และกองทนุส ารองเลีย้งชีพ บริษัทฯ ก็เข้าใจความล าบากของพนกังานในเร่ืองดงักลา่ว และมีแผนการที่จะช่วยพนกังาน
แก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม คือ บริษัทฯ ก าลงัด าเนินการจัดตัง้คณะท างานเพื่อให้ความช่วยเหลือ เช่น ให้ความรู้เก่ียวกับการ
จดัการการใช้จ่าย เป็นต้น โดยในประเด็นอื่นๆ ที่ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามมานัน้ ผู้ที่รับผิดชอบในเร่ืองดงักลา่วจะชีแ้จงในแตล่ะประเด็นตอ่ไป  

 
นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา ฝ่ายบริหารฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 22 ของพระราชบญัญัติความผิด

บางประการตอ่การเดินอากาศ พ.ศ. 2558 ได้บญัญตัิวา่ผู้ใดแจ้งข้อความหรือสง่ขา่วสารซึง่รู้อยูแ่ล้ววา่เป็นเท็จ และการนัน้เป็นเหตุ
หรือนา่จะเป็นเหตใุห้ผู้ที่อยูใ่นทา่อากาศยานหรือผู้ที่อยูใ่นเคร่ืองบินในระหวา่งการบินตื่นตกใจ ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคกุไมเ่กิน
ห้าปี หรือปรับไมเ่กินสองแสนบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 

 
นายวิวฒัน์ ปิยะวิโรจน์ ฝ่ายบริหารฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายบริหารไม่ได้เพิกเฉยในการแก้ปัญหาของสายการบินไทย

สมายล์ ซึ่งจะเห็นได้จากผลประกอบการที่ดีขึน้ในช่วง 6 เดือนหลงัของปีพ.ศ. 2560 และในต้นปีพ.ศ. 2561 ทัง้นี ้ภารกิจของสาย
การบินไทยสมายล์นัน้มีความยากล าบาก เนื่องจากบริษัทฯ ได้มอบหมายให้สายการบินไทยสมายล์อยู่ในเครือข่ายที่ ค่อนข้างจะ
ด าเนินงานได้ยาก กลา่วคือ เที่ยวบินจ านวนร้อยละ 50 ของสายการบินไทยสมายล์ เป็นเที่ยวบินภายในประเทศ ซึง่มีการแขง่ขนัสงู 
ทัง้กบัสายการบินภายในประเทศและสายการบินต่างประเทศด้วย สว่นเที่ยวบินอีกจ านวนร้อยละ 50 ของสายการบินไทยสมายล์
เป็นการบินในเส้นทางภมูิภาค (Regional) รวมถึงเส้นทางสายอินโดจีนด้วย ดงันัน้ ฝ่ายบริหารจึงพยายามแก้ไขจุดอ่อน เพื่อให้สาย
การบินไทยสมายล์มีความเข้มแข็งในการด าเนินงาน โดยฝ่ายบริหารก าลงัด าเนินการแก้ไขในเร่ืองตอ่ไปนี ้

1. การใช้ประโยชน์จากเคร่ืองบิน (Aircraft Utilization) ให้คุ้มคา่มากยิ่งขึน้ เนื่องจากเคร่ืองบินยิ่งมีชัว่โมงการบินและมี
จ านวนผู้โดยสารตอ่เที่ยวบินสงู ก็จะยิ่งมีความคุ้มคา่ในการใช้ประโยชน์ ฝ่ายบริหารจึงได้เพิ่มจ านวนชัว่โมงการบินจาก  7-8 ชัว่โมง 
เป็น 10 ชัว่โมง 

2. การวางแผนตารางการบินร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และสายการบินไทยสมายล์ โดยให้ ฝ่ายบริหารตารางบินของ
บริษัทฯ ร่วมวางแผนจัดการตารางการบินกบัสายการบินไทยสมายล์ เพื่อไม่ให้การบินของสายการบินไทยสมายล์มีปัญหา เช่น 
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ความลา่ช้าของเที่ยวบิน การยกเลกิเที่ยวบิน เป็นต้น ซึง่จะท าให้ลกูค้าเช่ือมัน่ในการด าเนินงานของสายการบินไทยสมายล์มากขึน้ 
และจะท าให้ยอดการจองบตัรโดยสารมีความคงที่  

3. การลดคา่ใช้จ่าย ซึง่ได้มีการด าเนินการในด้านนี ้โดยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ได้มีค าสัง่ให้ย้ายส านกังานของสาย
การบินไทยสมายล์ให้มาอยูท่ี่อาคาร 9 ซึง่เป็นท่ีเดียวกบัส านกังานของบริษัทฯ ตัง้แตต้่นปี พ.ศ. 2561 นอกจากนี ้ยงัมีมาตรการเพื่อ
จดัให้สายการบินไทยสมายล์มีการใช้ทรัพยากรอื่นๆ ร่วมกนักบับริษัทฯ อีกด้วย  

4. การที่สายการบินไทยสมายล์จะสามารถแข่งขนักบัสายการบินอื่นได้นัน้ สายการบินไทยสมายล์จะต้องมีเครือข่าย
เช่ือมโยง (Network) กบับริษัทฯ อย่างสมบรูณ์ นอกจากการวางแผนการบินแล้ว จึงต้องมีระบบการจดัจ าหน่ายทัว่โลก (Global 
Distribution System – GDS) ที่เช่ือมต่อระหว่างกนัได้ในระบบปฏิบตัิงาน (Platform) เดียวกนั โดยฝ่ายบริหารและกรรมการได้
อนมุตัิให้ใช้งานระบบใหม่จากระบบ Navitaire ซึ่งสายการบินต้นทนุต ่าสว่นใหญ่จะใช้ และไม่สามารถเช่ือมต่อเครือข่ายได้ โดย
เปลีย่นเป็นระบบใหมท่ี่สามารถเชื่อมตอ่เครือขา่ยได้ตัง้แตป่ลายปีพ.ศ. 2560 ส าหรับการด าเนินการตอ่ไปในอนาคตนัน้ ก็ต้องท าให้
ระบบการจดัจ าหน่ายทัว่โลก (Global Distribution System – GDS) ที่ติดตัง้บนระบบปฏิบตัิงานเดียวกนั สามารถมี สายการบิน
ร่วม (Interline) เข้ามาขายได้ ซึ่งในขณะนีท้ัง้สายการบินลฟุต์ฮนัซา (Lufthansa) หรือสายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์ (ANA) 
ก าลงัเร่งที่จะท าให้บริษัทฯ สามารถเชื่อมตอ่ระบบ Interline เพื่อด าเนินการ code share ให้เสร็จสิน้ได้โดยเร็ว  

นอกจากนี ้ในปัจจบุนั สายการบินไทยสมายล์มีการบินโดยไม่ถกูก าหนดโดยการบินไทยจ านวนร้อยละ 75 ของเที่ยวบิน
ทัง้หมด (Free Sale) ส่วนอีกร้อยละ 25 ของเที่ยวบินทัง้หมดนัน้ได้ถูกก าหนดโดยการบินไทย เพื่อให้สายการบินไทยสมายล์
สามารถเช่ือมตอ่กบัเครือขา่ยของการบินไทยได้ ซึง่หมายความถึงกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

1. กรณีที่เคร่ืองบินของบริษัทฯ มีขนาดใหญ่เกินไป ซึ่งไม่เหมาะสมที่จะใช้งานในบางเส้นทาง จึงต้องน าเคร่ืองบินแอร์
บสั A320 ของสายการบินไทยสมายล์มาใช้งานแทน เมื่อบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ใช้เคร่ืองบินของสายการบินไทยสมายล์แทน      
ก็เท่ากับว่าบริษัทฯ ได้เช่าเหมาล าเคร่ืองบินของสายการบินไทยสมายล์  เช่น เส้นทางการบินไปยงัเมืองเวียงจันทน์ พุทธคยา 
พาราณสี และหลวงพระบาง ซึ่งเดิมที่ใช้เคร่ืองบินแอร์บสั  A330 ของบริษัทฯ นัน้มีอตัราสว่นบรรทกุผู้ โดยสาร (Cabin Factor) 
เพียงแคร้่อยละ 50 แตเ่มื่อได้เปลี่ยนมาใช้เคร่ืองบินแอร์บสั  A320 ของสายการบินไทยสมายล์ ก็ท าให้อตัราสว่นบรรทกุผู้ โดยสาร 
(Cabin Factor) เพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 70-80 และท าให้คา่ใช้จ่ายของบริษัทฯ ลดลงอีกด้วย  

2. กรณีที่มีการเปิดเส้นทางบินใหม ่เช่น เมืองเกาสง ประเทศไต้หวนั ซึง่ยงัมีความต้องการ (Demand) น้อย บริษัทฯ จึง
ใช้เคร่ืองบินของสายการบินไทยสมายล์เข้าไปในช่วงแรก โดยใช้เคร่ืองบินขนาดเลก็ที่บินได้ความถ่ี (Frequency) จ านวน 7 วนั  

3. กรณีที่เส้นทางบินใดที่บริษัทฯ ได้ใช้งานเคร่ืองบินขนาดใหญ่แล้วขาดทนุ เมื่อปลายปีพ.ศ. 2560 บริษัทฯ ก็เปลี่ยนเป็น
ใช้เคร่ืองบินของสายการบินไทยสมายล์แทน เช่น เส้นทางบินไปยงัเมืองมมุไบ ซึง่ท าให้บริษัทฯ และสายการบินไทยสมายล์ขาดทนุ
น้อยลงและท าให้ต้นทนุในการด าเนินงาน (Operating cost) ลดลงด้วย 

4. ส าหรับบางเส้นทางบินภายในอินโดจีน เช่น พม่า พนมเปญ มีความจ าเป็นต้องเพิ่มความถ่ี (Frequency) ของการ
บิน จากเดิมที่บริษัทฯ มีรอบบินเพียงรอบเช้าและเยน็ แตก่ารท่ีจะตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารได้ดีนัน้ จะต้องมีทัง้รอบบิน
ในรอบเช้า สาย บ่าย และเย็น บริษัทฯ จึงได้ใช้เคร่ืองบินของสายการบินไทยสมายล์ เพื่อบินในรอบสายและบ่าย ซึ่งเป็นช่วงที่ความ
ต้องการ (Demand) ไมส่งูเทา่ช่วงเช้าและเย็น  
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ประการสดุท้าย ตนขอเรียนให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นทราบวา่กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ได้ให้ความส าคญักบัการแก้ปัญหาผล
การด าเนินงานขาดทนุของสายการบินไทยสมายล์ และบริษัทฯ ก็พยายามที่จะท าให้ผลประกอบการของสายการบินไทยสมายล์ดี
ขึน้และกลบัมามีผลก าไรให้ได้เร็วที่สดุ 
 

นายสรุชยั เพียรเจริญศกัดิ์ ฝ่ายบริหารฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เคร่ืองบินแอร์บสั A330 ของบริษัทฯ จ านวน 8 ล า ที่จะท า
การปรับเปลีย่นที่นัง่นัน้ โดย 3 ล าแรกอยูใ่นระหวา่งด าเนินการ โดยการคดัเลอืกอปุกรณ์มาใช้บนเคร่ืองบินนัน้ต้องผา่นกระบวนการ
จัดซือ้จัดจ้าง ทัง้นี ้สาเหตุที่บริษัทฯ ได้เปลี่ยนยี่ห้อของอุปกรณ์ดังกล่าว เนื่องจากอุปกรณ์รุ่นที่จะใช้ติดตัง้บนเคร่ืองบิน 3 ล า
ดงักลา่วนัน้ เป็นเทคโนโลยีลา่สดุ และมีความทนัสมยัมากกว่ายี่ห้อซึ่งเคยใช้อยู่เดิม ยกตวัอย่างเช่น อปุกรณ์ที่จะสัง่มาใช้ในครัง้นี ้
สามารถเชื่อมตอ่กบัอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์สว่นตวัของผู้โดยสาร เช่น IPad เพื่อชมภาพยนตร์ได้ ซึง่ตา่งจากอปุกรณ์เดิมที่ไม่อาจใช้
งานดงักลา่วได้ โดยต้องใช้หน้าจอของเก้าอีโ้ดยสารเพื่อชมภาพยนตร์เท่านัน้ อีกทัง้ จากการพิจารณาทัง้ทางด้านเทคนิคและด้านราคา
แล้ว บริษัทฯ เห็นว่าอปุกรณ์จากบริษัทนีม้ีความเหมาะสมที่สดุแล้ว ส าหรับการซ่อมบ ารุงอปุกรณ์ ตนก็มัน่ใจว่าพนกังานของบริษัทฯ มี
ความสามารถในด้านดงักลา่วเพียงพอ ส าหรับการจดัซือ้อุปกรณ์เพื่อใช้ในการปรับเปลี่ยนที่นัง่บนเคร่ืองบินอีก 5 ล าที่เหลือนัน้ ก็ต้อง
ผา่นกระบวนการจดัซือ้จดัจ้างด้วยเช่นเดียวกนั ซึง่ตนก็ไมส่ามารถให้ค าตอบได้ในขณะนีว้า่จะมีการจดัซือ้อปุกรณ์จากบริษัทใด  

 
นายวิวฒัน์ ปิยะวิโรจน์ ฝ่ายบริหารฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบจัดซือ้จัดจ้างที่มีประสิทธิภาพ บริษัทฯ       

จึงพฒันาระบบการจดัซือ้จดัจ้างให้มีความทนัสมยัมากขึน้ โดยมีการจดัท า Mobile Appplication ซึ่งคาดว่าจะเสร็จเรียบร้อยภายในอีก  
6 เดือน และมีการจดัท าเว็บไซต์ (Website) นอกจากนี ้จะมีการแตง่ตัง้ที่ปรึกษาเพื่อให้ค าแนะน าแก่บริษัทฯ ในการด าเนินการดงักลา่วให้
บรรลผุล มีประสทิธิภาพ และถกูต้อง และแตง่ตัง้กรรมการใหมเ่พื่อให้กระบวนการจดัซือ้จดัจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 
นางสวุิมล บวัเลศิ ฝ่ายบริหารฯ ชีแ้จงตอ่ข้อซกัถามตอ่ที่ประชมุวา่ บริษัทฯ ได้ด าเนินการเก่ียวกบัเร่ืองธรรมาภิบาลตัง้แต่

ปลายปี 2560 จนถึงปัจจบุนั โดยได้ทบทวนบรรษัทภิบาลและจริยธรรม ทบทวนจรรยาบรรณการบินไทย และการทบทวนระเบียบ
และค าสัง่ตา่งๆ ให้สอดคล้องกบัสภาวะการณ์ปัจจบุนั อีกทัง้ บริษัทฯ ได้จดัท าคูม่ือก ากบัดแูลกิจการท่ีดีเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยอยู่
ในระหวา่งสอบทานเนือ้หาของฝ่ายกฎหมายเพื่อเตรียมประกาศใช้ตอ่ไป นอกจากนี ้ในปีนี ้คณะกรรมการธรรมาภิบาลประสงค์จะ
ให้มีการด าเนินการเพื่อสง่เสริมธรรมาภิบาลอยา่งจริงจงั ดงันัน้ จะได้จดักิจกรรมส าหรับคณะกรรมการและฝ่ายบริหารเพื่อประกาศ
เจตนารมณ์ร่วมกันในการยกระดบัธรรมาภิบาลของบริษัทฯ ซึ่งคาดว่าจะมีการด าเนินการดงักล่าวภายใน  2-3 เดือนข้างหน้า 
นอกจากนัน้ ในปัจจุบนั บริษัทฯ อยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทจุริต (CAC) ซึง่ขณะนีป้ระธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล รักษาการกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ และผู้บริหารที่เก่ียวข้องได้เข้าอมรม
ตามหลกัสตูรที่โครงการก าหนดเรียบร้อยแล้ว และอยูร่ะหวา่งการจดัตัง้คณะท างานและด าเนินการตามขัน้ตอนอยา่งตอ่เนื่องตอ่ไป 
นอกจากเร่ืองที่กลา่วไปก่อนหน้านี ้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและฝ่ายกฎหมายได้ร่วมกนัทบทวนกระบวนการและระยะเวลาใน
การสอบสวนการกระท าความผิด ตลอดจนการลงโทษผู้กระท าความผิด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและความเท่าเทียม ทัง้นี ้เร่ือง
ธรรมาภิบาลภายในบริษัทฯ ยงัต้องมีการปรับปรุงอีกพอสมควร ซึ่งทกุฝ่ายก็ก าลงัเร่งรัดด าเนินงานอย่างเต็มที่ โดยเน้นเร่ืองความ
โปร่งใส่ ความเป็นธรรม และความเท่าเทียม ส าหรับการร้องเรียนการกระท าความผิด บริษัทฯ มีแผนที่จะเปิดเผยข้อมูลผลการ
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สอบสวนข้อเท็จจริงการกระท าความผิดให้พนกังานทราบ ผา่นทางบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และความคืบหน้าในเร่ืองนีอ้ยูใ่นระหวา่ง
การทบทวนข้อมลูเพื่อให้เป็นการสรุปข้อเท็จจริงโดยไมม่ีรายละเอียดที่พาดพิงไปยงับคุคลที่สาม  

 
นายอทุิศ เหมวตัถกิจ ผู้ ถือหุ้น กลา่ววา่ บริษัทฯ ชีแ้จงเฉพาะเร่ืองธรรมาภิบาลระหว่างบริษัทฯ และพนกังานของบริษัทฯ 

เทา่นัน้ แตไ่ม่ได้ชีแ้จงเร่ืองธรรมาภิบาลระหวา่งบริษัทฯ กบัผู้ ถือหุ้น เก่ียวกบัสทิธิของผู้ ถือหุ้นในการได้รับข้อมลูขา่วสาร การติดตาม
ข้อมลู และการตรวจสอบข้อมูล ซึ่งก็เป็นสว่นหนึ่งของเร่ืองธรรมาภิบาลที่บริษัทฯ จะต้องให้ความส าคญัเช่นเดียวกนั นอกจากนี ้  
ขอทราบวา่ บริษัทฯ จะแจ้งผลการตรวจสอบเก่ียวกบัปัญหาในการจดังานจ าหน่ายตัว๋เคร่ืองบินที่ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน
ให้ตนทราบได้เมื่อใด ทัง้นี ้ตามหลกัธรรมาภิบาล (Good Governance) นัน้ บริษัทฯ ควรจะแจ้งการตรวจสอบภายใน 7 วนันบัแต่
วนัที่บริษัทฯ ได้รับทราบเร่ืองดงักลา่ว โดยตนจะติดตามผลการตรวจสอบดงักลา่วตอ่ไป  

 
ประธานฯ ได้ตอบข้อซกัถามของนายอทุิศ เหมวตัถกิจ ผู้ ถือหุ้น ว่าฝ่ายบริหารจะด าเนินการตรวจสอบเร่ืองดงักลา่วและ

ชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นทราบในโอกาสตอ่ไป  
 
นายประเสริฐ เลิศยะโส ผู้ ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่า บริษัทฯ ควรบนัทึกรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 

2561 อยา่งเป็นกิจจะลกัษณะ เนื่องจากในการประชมุแตล่ะครัง้นัน้ ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นที่มีประโยชน์ เพื่อเป็นแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาของบริษัทฯ เพื่อเป็นหลกัฐานและให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในครัง้ถดัไปหรือกรรมการที่เข้าด ารงต าแหน่งภายหลงัการ
ประชมุครัง้นี ้ได้ทราบถึงการอภิปรายในการประชมุครัง้นีด้้วย นอกจากนี ้ในการประชุมครัง้ถดัไปนัน้ ตนมีความเห็นว่าบริษัทฯ ไม่
จ าเป็นต้องวา่จ้างที่ปรึกษากฎหมายเพื่อให้ค าแนะน าในการด าเนินการประชมุ เนื่องจาก ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นมีวฒุิภาวะมากพอที่เข้าใจ
กฎระเบียบในการประชมุได้ อีกทัง้ ตนยงัมีความเห็นว่าที่ปรึกษากฎหมายได้แนะน าบริษัทฯ ให้ด าเนินการประชุมในทางที่ผิดเช่น 
การก าหนดให้การไมส่ง่บตัรลงคะแนนถือวา่เป็นการลงคะแนนเห็นด้วย ซึง่จะท าให้กรรมการของบริษัทฯ มีความผิดทางอาญาตาม
มาตรา 157 ของประมวลกฎหมายอาญาได้ นอกจากนัน้ ตนขอให้บริษัทฯ ชีแ้จงรายละเอียดค่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายในรายงาน
การประชุมด้วย ทัง้นี ้ตนมีความเห็นว่า เงินค่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายเพื่อให้ด าเนินการประชุมนัน้ น่าจะน ามาใช้เป็นค่าใช้จ่าย
ส าหรับคา่อาหารหรืออาหารวา่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นนา่จะเป็นประโยชน์มากกวา่ นอกจากนี ้ตนขอให้บริษัทฯ ติดตามปัญหาเก่ียวกบัการ
ทจุริตอย่างใกล้ชิด ตามที่ผู้ ถือหุ้นได้แนะน า ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2542 เช่น การทจุริตเคร่ืองตรวจจับวตัถรุะเบิด (CTX) นอกจากนีย้งัมี
ประเด็นอื่นๆ อีกประมาณ 30 ประเด็น ที่ตนได้แจ้งข้อมลูไปยงับริษัทฯ แต่ก็ไม่มีการชีแ้จงผลการตรวจสอบแต่อย่างใด รวมทัง้เร่ือง
การทจุริตการขายบตัรโดยสารท่ีกรุงลอนดอน ซึง่ท าให้บริษัทฯ สญูเสียเงินไปจ านวน 6,000 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้ชีแ้จงว่ามี
การฟ้องร้องและได้รับค่าเสียหายคืนมาแล้วจ านวน 500 ล้านบาท เมื่อปีพ.ศ. 2558 แตก็่ไมม่ีการบนัทกึรายการดงักลา่วในงบดลุ 
ซึง่เป็นการปฏิบตัิงานด้านบญัชีโดยไม่ชอบ อีกทัง้ เร่ืองการทจุริตการจดัซือ้เคร่ืองยนต์จากบริษัทโรลส์รอยส์ ซึ่งมีหลกัฐานชดัเจน
จากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศองักฤษแล้วว่ามีผู้ที่เก่ียวข้องคือบริษัทฯ บริษัท ปตท.จ ากดั (มหาชน) และการไฟฟ้าฯ แต่ก็
ไม่มีการด าเนินการใดๆ ในเร่ืองดงักล่าวเพิ่มเติม ซึ่งจะท าให้กรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดทางอาญาตามมาตรา 157 ของประมวล
กฎหมายอาญา อีกทัง้ อาจท าให้รัฐมนตรีกระทรวงการคลงัและนายรัฐมนตรีมีความรับผิดดงักล่าวด้วย นอกจากนี ้บริษัทฯ ควรจดัท า
รายงานบนัทกึเพื่อชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึงแผนการในอนาคตที่จะท าให้ผลประกอบการของบริษัทฯ มีก าไร และชีแ้จงว่าในกรณีที่
บริษัทฯ ประสบปัญหาขาดทนุและไมม่ีการแก้ไขปัญหาการทจุริต กรรมการบริษัทฯ จะรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งไร  
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นางแจ่มศรี สกุโชติรัตน์ ผู้ถือหุ้น ซกัถามว่าในกรณีที่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) จะร่วมลงทนุกบัสาย

การบินบางกอกแอร์เวย์ ในการให้บริการภาคพืน้ดิน (Ground Handling) ซึ่งอาจท าให้บริษัทฯ ขาดรายได้จากการให้บริการ
ดงักลา่วนัน้ บริษัทฯ มีแนวทางหรือนโยบายรองรับอย่างไรหรือไม่ นอกจากนี ้ตามที่ผู้ถือหุ้นได้ซกัถามว่าบริษัทฯ มีสิทธิที่จะขอ
ข้อมลูจากอดีตผู้บริหารซึ่งได้ลาออกไปแล้ว เพื่อตรวจสอบข้อมลูในเร่ืองต่างๆ หรือไม่ เพราะจากข้อมลูที่ตนทราบมานัน้ มีกรณีที่
อดีตรองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ได้ลาออกจากบริษัทฯ ไปแล้ว และได้ปฏิเสธที่จะให้ข้อมลูเพื่อท าการตรวจสอบ  จึงขอให้
บริษัทฯ ชีแ้จงเร่ืองดงักลา่วด้วย เนื่องจากบคุคลดงักลา่วอยู่ในระหว่างการตรวจสอบของ ป.ป.ช. 

 
นายสนัติ เต็มแสวงเลศิ ผู้ ถือหุ้น ซกัถามวา่ บริษัทฯ มีแผนการที่จะออกหุ้นกู้ เมื่อใด และมีอตัราดอกเบีย้เทา่ไร เป็นอตัราที่

สงูกวา่อตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ าของสหกรณ์ออมทรัพย์ของบริษัทฯ หรือไม่ 
 
ประธานฯ ได้ชีแ้จงวา่ บริษัทฯ ยงัไมส่ามารถให้ข้อมลูในเร่ืองดงักลา่วแก่ผู้ ถือหุ้นได้ในขณะนี ้ 
 
นายสชุาติ มิตรผกัแว่น ผู้ รับมอบฉนัทะ ซกัถามเก่ียวกบักรณีที่ผู้บริหารได้เปิดเผยช่ือของพนกังาน ที่ได้แจ้งเบาะแสการ

กระท าความผิดภายในบริษัทฯ  
 
ประธานฯ ชีแ้จงวา่ บริษัทฯ ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงในเร่ืองดงักลา่วโดยรอบคอบก่อน เพื่อไมใ่ห้มีผลกระทบหรือพาดพิง

ตอ่บคุคลหนึง่บคุคลใด  
 
นายสชุาติ มิตรผกัแว่น ผู้ รับมอบฉันทะ กล่าวว่า ตนได้มีหนงัสือร้องเรียนเร่ืองดงักล่าวไปยงัประธานฯ และนางภคัรา  

เรืองสริิเดโชแล้ว ดงันัน้ประธานฯ จึงนา่จะมีข้อมลูเพียงพอท่ีจะตอบค าถามดงักลา่วในท่ีประชมุได้  
 
ประธานฯ ชีแ้จงว่า บริษัทฯ ยงัไม่มีข้อมลูเพียงพอที่จะชีแ้จงเร่ืองดงักลา่วได้ และกลา่วว่า การประชุมในวนันีไ้ด้มีการ

อภิปรายและได้ให้ข้อมลูแก่ผู้ ถือหุ้นพอสมควรแล้ว อีกทัง้ บริษัทฯ ก็ได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากผู้ ถือหุ้นเพียงพอ ที่บริษัทฯ จะ
น าไปพิจารณาและปรับปรุงการด าเนินงานของบริษัทฯ ตอ่ไป  

 
นายสรุสทิธ์ิ ศรีประภา ผู้ ถือหุ้น ขอให้ชีแ้จงต่อข้อซกัถามเก่ียวกบัการร้องขอเอกสารจากบริษัทฯ เช่น ส าเนารายงานการ

ประชมุในอดีต ในกรณีที่มีการตรวจสอบอดีตกรรมการหรือผู้บริหารในการทจุริตในการจดัซือ้เคร่ืองบินของบริษัทฯ เพื่อให้ ป.ป.ช. 
ใช้ประกอบการตรวจสอบดงักลา่ว  

 
เรืออากาศเอก กนก ทองเผือก ฝ่ายบริหารฯ กลา่วว่า การขอเอกสารจากบริษัทฯ สามารถท าได้โดยการท าเป็นหนงัสือ

มายงับริษัทฯ และบริษัทฯ จะพิจารณาตามระเบียบที่เก่ียวข้องตอ่ไป  
 




